
 ๑๐๑ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               สาริศา ๔๙/๒ 
 
เอสเอ็มอีดวย ผมก็อยากจะเรียนทานรัฐมนตรีอยางนี้วา ในสวนของธนาคารเอสเอ็มอีนั้น 
ก็มีปญหาคาราคาซังอยู ธนาคารเอสเอ็มอีผมไมแนใจทานรัฐมนตรีรับทราบหรือไม กําลัง
ถูกธนาคารขามชาติอีกธนาคารหนึ่งฟองรองเรียกความเสียหายประมาณ ๒,๐๐๐ กวาลานบาท 
ซึ่งก็ยังไมมีขอยุติในเรื่องนี้ แตถาดูตามรูปการณผมคิดวามีความเสี่ยงพอสมควรตอ
ธนาคารเอสเอ็มอี ซึ่งก็อาจจะมีผลตอเงินภาษีของพี่นองประชาชนที่ทานอาจจะมีแผนที่
จะอัดฉีดเพิ่มเติมเขาไปในธนาคารกอนที่จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ นอกจากนั้นแผนการ
ควบรวมเอสเอ็มอีกับทาง บสย. ของทานรัฐมนตรีหรือของรัฐบาลก็เต็มไปดวยปญหา 
นะครับ ผมขอเรียนวาในประเด็นนี้ทางฝายเราก็แสดงความคิดเห็นไปแลวในทางคัดคาน  
เพราะ บสย. มีบทบาทหนาที่ในการค้ําประกันสินเชื่อ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตองขอคุณกรณรวบรัดดวยนะครับ รายละเอียดขอความกรุณาทานไดไปหารือกัน 
นอกรอบนะครับ ขอความกรุณาดวยครับ 
  นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร)  :  ไดครับ คิดวาประเด็นนี้อาจจะ
เปนประโยชน แตก็ฝากเรียนทานรัฐมนตรีนะครับวา บสย. มีบทบาทค้ําประกันสินเชื่อ
ใหกับทุกธนาคารพาณิชย ถามาควบรวมกับเอสเอ็มอีผมเกรงวาจะจํากัดบทบาทมาก
เกินไป สุดทายทานไดพูดถึงรื่องของการค้ําประกันเงินฝากที่ทานไดขยายเวลาไป ๓ ป  
ผมคิดวาก็สรางความสบายใจใหกับทุกฝาย แตฝายที่ทานสรางความสบายใจใหมากที่สุด
ก็คือธนาคารพาณิชย แตที่กระผมเสียดายโอกาสก็คือทานนาจะใชโอกาสนั้นในการเจรจา
ตอรองหาคาตอบแทนจากธนาคารพาณิชยที่จะมีใหกับลูกคาของธนาคารที่กูยืมเงิน 
เพราะ ณ ปจจุบันสวนตางดอกเบี้ยระหวางเงินกูกับเงินฝากสูงที่สุดในเอเชียครับ  
๕ เปอรเซ็นตกวาทั้ง ๆ ที่ผูที่ไดรับอานิสงสจากนโยบายการขยายการค้ําประกันนั้นก็คือ
ธนาคารพาณิชยนั่นเองนะครับ ผมเกรงวาทานอาจจะไมไดพิจารณาในประเด็นนี้ 
และทานอาจจะยังไมเสียโอกาสเสียทีเดียวที่จะกลับไปทบทวนแลวไปตอรองเพื่อ 
ธนาคารพาณิชยจะไดสนองตอบตอนโยบายของทานมากขึ้น เพื่อประโยชนของพี่นอง
ประชาชน ขอบพระคุณครับทานประธานครับ 
 



 ๑๐๒ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               สาริศา ๔๙/๓ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานรัฐมนตรีสุชาติ ครับ 
  นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง)  :  อาจจะ
เวลาไมพอ ผมจะตอบทานกรณสั้น ๆ ขอ ๑ เร่ืองของบอรดแบงกชาติ ผมไดเร่ืองมาที่
กระทรวงการคลังแลวจะจัดการใหแกไขใหโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายตอไปนะครับ 
เ ร่ื อ ง ที่  ๒  เ ร่ื อ ง เ อ ส เ อ็ ม อี แ บ ง ก จ ะ มี ไ ช นี ส ว อล ล  ( Chinese Wall)  ร ะ ห ว า ง 
บอรดประกันสินเชื่อกับบอรดใหสินเชื่อ ------------------------------------------------------------ 
 

- ๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๓ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๕๐/๑ 
 
เหตุที่รวมกันเพราะวาเงินทุนเดิมไมพอ มี ๓,๐๐๐ กวาลานบาทเพิ่มเปน ๗,๐๐๐ กวา 
ลานบาทมันจะไดปลอยสินเชื่อเพิ่มไดประมาณสัก ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ ลานบาท  
ถาเกิดทานไดอนุญาตใหเพิ่มทุนอีก ๒,๐๐๐ ลานบาท ก็เต็มที่ไดอีก ๒๐,๐๐๐ ลานบาท
ที่นี้ภาคเอกชนเขาขอวาใหปลอยเอสเอ็มอี ๕๐,๐๐๐ ลานบาท ตรงนี้จะแกไขไป เร่ืองของ
มีธนาคารตางชาติรูสึกทานทูตนี้มาหาผมแลว หนี้ทําไปทํามาจะเหลือ ๓๐๐ กวาลานบาท 
แลวผมก็ไดกําชับคนที่เกี่ยวของวาใหดูแล แลวก็นาที่จะแกไขปญหาไมไปเกี่ยวของกับ
ศาลตกลงกันได เร่ืองของค้ําประกันเงินฝากสวนตาง ๕ เปอรเซ็นต อันนี้ก็ทราบดีครับ  
ก็จะรับของทานกรณไป จะไปปรึกษาหารือกับคมกริชครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานเชาวริน ครับ 
  รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ  
ผมขอบคุณมาก  แลวขอเวลาเพียงแค  ๓๐  วินาที  แลวขออภัยคุณหมอประสิทธิ์  
ผมกลับมีความเห็นตางจากหมอประสิทธิ์เมื่อสักครู ในบรรยากาศอยางนี้ที่ทางสมาชิก
ฝายคานมีอะไรแลวปรึกษาหารือ เสนอแนะ ผมมองวามันเปนการสรางสรรคในรอบหนึ่งป
ตั้งแตเลือกตั้งมาเพิ่งจะเห็นวันนี้ ผมคิดวาทานประธานทําถูก ถาหากวาบรรยากาศ 
ที่เปนประโยชนสรางสรรคใหกับชาติบานเมืองนี้อนุญาตเถอะครับ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตองขอขอบคุณทานเชาวรินนะครับ ความจริงอยางที่เรียนใหทราบเมื่อกี้วา คุณกรณ 
จะไมมีสิทธิซักถาม แตบังเอิญทานรัฐมนตรีทานไดกลาวพาดพิงพูดถึงวาความรวมมือ
ระหวางฝายคานกับฝายรัฐบาล แลวคุณกรณลุกขึ้นมาซักถาม ผมฟงแลววินิจฉัยวา 
เกิดประโยชนตอบานเมืองจึงอนุญาตใหคุณกรณซักถามได อยางไรก็ตามก็ขอให 
ทั้งทานรัฐมนตรีและคุณกรณไดปรึกษาหารือกันเพิ่มเติมเพื่อประโยชนของบานเมือง 
ของเรา ทานสมาชิกครับเปนอันวาจบกระทูถามสด กระทูที่ ๒ เร่ืองปญหาวิกฤติการเงิน
และเศรษฐกิจโลก ถามโดย นายแพทยสุรวิทย คนสมบูรณ ตอบโดย ทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ดอกเตอรสุชาติ ธาราธํารงเวช ขอขอบคุณทานรัฐมนตรีครับ 
 



 ๑๐๔ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๕๐/๒ 
 
  ตอไปเปนกระทูถามสด กระทูที่ ๓ เร่ือง ปญหาการรับจํานําขาวนาป
ประจําปผลผลิต ๒๕๕๑  และป ๒๕๕๒ ตลอดจนการประมูลซื้อขาวของรัฐบาล  
ถามโดย คุณอลงกรณ พลบุตร ตอบโดย ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ทานไชยา  
สะสมทรัพย ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทานรัฐมนตรีธีระชัย 
แสนแกว และทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ดอกเตอรสุชาติ ธาดาธํารงเวช  
เชิญคุณอลงกรณ พลบุตร ครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๕ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๕๐/๓ 
 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  ทานประธานที่ เคารพ กระผม 
อลงกรณ พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย กระผมได
ตั้งกระทูถามสด ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการขาวแหงชาติ  
ซึ่งทานก็ไดมอบหมาย ๓ กระทรวงมาตอบ เสียดายทานรองนายกรัฐมนตรี โอฬาร  
ไชยประวัติ ซึ่งเปนรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลในเรื่องนี้ดวยไมไดเขามาชี้แจงตอ
ประเด็นกระทูสด ซึ่งมีอยู ๒ ประเด็น 
  ประเด็นที่ ๑ ก็คือเร่ืองโครงการรับจํานําขาวนาป ๒. คือประเด็นเรื่อง 
การประมูลขาวของรัฐ ผมอยากจะตั้งประเด็นเพื่อใหทานรัฐมนตรีที่รับผิดชอบไดเขาใจ 
ถึงประเด็นที่จะมีการซักถามตอไปนี้  
  เรื่องของโครงการรับจํานําขาวนาป ฤดูการผลิตป ๒๕๑๑ ถึงป ๒๕๕๒ นั้น
มีประเด็นของความลาชาไรประสิทธิภาพ เปดชองทุจริตและทําใหเกิดความเสียหาย 
ตอชาวนา  
  สวนประเด็นในเรื่องการประมูลขาวนั้นสอวาไมโปรงใสและเอื้อประโยชน
ตอบริษัทเครือญาติพรรคพวก  
  เรื่องของการบริหารขาวภายใตรัฐบาลที่ผานมาไมวาจะเปนรัฐบาล 
ที่แลวหรือรัฐบาลนี้ ซึ่งก็คือพรรครวมรัฐบาลเดียวกันนั้น ถือเปนการบริหารขาวที่สับสน 
ไรทิศทาง ไรประสิทธิภาพ ร่ัวไหล และทุจริต โดยเฉพาะการแทรกแซงราคาดวยมาตรการ
จํานําขาวทั้งนาปรัง ป ๒๕๕๑ และนาปที่เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน กระผมจําเปนตอง
คําถามเปนกระทูสดเพราะวาเราเชื่อในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
วาทุกขของชาวนาคือทุกขของแผนดิน ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนคน
นครปฐม เปนคนภาคกลางเหมือนอยางผมซึ่งเปนคนเพชรบุรี --------------------------------- 
 

- ๕๑/๑ 
 
 



 ๑๐๖ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๕๑/๑ 
 
เราตางทําหนาที่ตางกันในฐานะที่ผมจะตองเปนปากเสียงของชาวนา ไมวาจะเปนชาวนา
ในภาคอีสาน ชาวนาในภาคเหนือ ชาวนาในภาคกลาง และตอไปเม่ือขาวจากภาคใต 
เร่ิมเขาสูโครงการรับจํานําในปหนาก็จะตองพูดเรื่องนี้กัน ทานรัฐมนตรีรับผิดชอบในฐานะ
ที่เปนคณะกรรมการขาวแหงชาติ หรือ กขช. ในฐานะที่ เปนประธานอนุกรรมการ 
ระบายขาว และในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ความสับสนและไรทิศทาง 
จนสงผลกระทบตอความรั่วไหลและการทุจริตในชวงขวบปที่ผานมานั้น ปรากฏชัดเจน
จากรายงานของ ธ.ก.ส. หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ เราเพิ่งสิ้นสุดฤดู 
ของการรับจํานําของขาวนาปเมื่อสิ้นเดือนกันยายนที่ผานมา  ใชงบประมาณไป 
หลายหมื่นลานบาท แตปรากฏวายังมีความรั่วไหลแลวก็ทุจริตในการซื้อสิทธิชาวนา 
ขายสิทธิใบประทวน ขาวสูญหายจากโกดังไมครบจํานวน มีการเวียนเทียนขาว แตสิ่งที่
สําคัญก็คือวาการเริ่มตนโครงการรับจํานําขาวในฤดูขาวนาป ทั้งขาวหอมมะลิ ขาวเหนียว 
และขาวเจา ซึ่งเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายนที่ผานมา ปรากฏวาเกิดความลาชา 
ของการรับจํานํา  อาจจะเปนเพราะการบริหารที่ผานมามีความผิดพลาดตั้งแต 
สมัยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยที่ชื่อ ม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ ในชวงที่ขาวขาขึ้น 
ในราคาขาวที่สูงขึ้นในตลาดโลก เพราะเกิดปญหาเรื่องของวิกฤติพลังงาน วิกฤติ 
ราคาอาหารในระดับโลก และสงผลทําใหธัญพืชทั้งหลายมีราคาสูงขึ้น ขาวสงออกเกิน  
๑,๐๐๐ เหรียญตอตัน ในขณะที่อินเดียและเวียดนามนั้นระงับการสงออก เรามีขาว 
ในสต็อกอยู แตดวยความไรเดียงสา ไมเดียงสา หรือออนหัดในเรื่องของการบริหาร 
เร่ืองขาวของรัฐบาล ในที่สุดขาวเหลานั้นก็ยังอยูในสต็อกคางลงมา จนกระทั่งมีการ
เปลี่ยนผู รับผิดชอบมาเปนนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช เปลี่ยนจากกระทรวง 
พาณิชยไปเปนสํานักนายกรัฐมนตรีผสมดวยกระทรวงการคลัง ตั้งกรรมการแกไขปญหา
ขาวครบวงจร  แลวก็ไมบังเกิดมรรคผลอะไร  สุดทายก็มาสูความรับผิดชอบของ 
ทานรัฐมนตรีไชยา สะสมทรัพย ซึ่งก็ไดเร่ิมในเรื่องของโครงการรับจํานํา แตประเด็น
ปญหาที่จําเปนจะตองมาพูดกันในสภาแหงนี้ เพราะเห็นวาความลาชาไรประสิทธิภาพ
ของรัฐบาลนั้น มันไดกอใหเกิดความเสียหาย และสอวาเปนการเปดชองใหมีการทุจริต 
ในโครงการนี้ แมวาจะเพิ่งเริ่มตนโครงการ เปาหมายของการรับจํานํา ๘ ลานตัน  



 ๑๐๗ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๕๑/๒ 
 
โดยเปลี่ยนรูปแบบโครงการให ธ.ก.ส. อคส. องคการคลังสินคา อ.ต.ก. ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนหนวยในการดําเนินการ ทั้งการรับจํานํายุงฉางและรับจํานํา 
ใบประทวน  โดยใช เ งิ นกู  ซึ่ งกระทรวงการคลั ง รับผิดชอบค้ํ าประกัน เ งิ นตน  
๙๗,๐๐๐ ลานบาท บวกดวยคาบริหารอีก ๕,๐๐๐ กวาลานบาท ๑ แสนกวาลานบาท 
สําหรับการรับจํานําขาวนาป ๘ ลานตัน โดยที่ตองใชภาษีของประชาชนเปนงบประมาณ 
ที่จะตองตั้งไวในการชดเชยดอกเบี้ย นั่นคือสิ่งที่สภาผูแทนราษฎรกังวลที่สุด ถาหากวา
โครงการบรรลุเปาหมายในการยกระดับราคาดวยมาตรการแทรกแซงโดยโครงการ 
รับจํานํานั้นบรรลุผล ก็ถือไดวาคุมคาตอการดําเนินการ และหัวใจสําคัญคือทําอยางไร 
จะใหชาวนาทั้งประเทศ ------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๘ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๕๒/๑ 
 
ทั้งในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใตนั้นไดราคาที่คุมทุนและมีกําไรในภาวะ 
ที่ราคารับจํานําไดลดต่ําจากโครงการรับจํานําขาวนาปรังที่ผานมา ทั้งที่ชวงระหวางของ
การลงทุนนั้นตนทุนปุยก็อยูตันหนึ่งเกิน ๒๐,๐๐๐ กวาบาท ยาปราบศัตรูพืช น้ํามัน
เชื้อเพลิง ๓ ลิตร ๑๐๐ บาท แตพอมาถึงการเขาโครงการรับจํานําราคาไดลดต่ําลงมา  
แตความลาชาในวันที่ ๑ พฤศจิกายนนั้น ปรากฏวาชาวนาสวนใหญทั่วทั้งประเทศ 
ไมสามารถเอาขาวเขาไปเขาโครงการ ไมมีจุดรับซื้อรับจํานําอยางเพียงพอ บางจังหวัด
สวนใหญนั้นไมได เปดรับจํานําเลย  นี่คือความลาชาและความไรประสิทธิภาพ  
ทานจะแกไขอยางไรความลาชาความไรประสิทธิภาพที่ประกาศวาจะเริ่มรับจํานําตั้งแต  
๑ พฤศจิกายนนั้นปรากฏวาชาวนาไดเกี่ยวขาวแลวก็เหมือนผีเขาปาชา โดยเฉพาะในชวง
ที่ยังมีฝนอยูเกี่ยวแลวก็ตองขาย ขายไดเทาไร ขายไดตั้งแต ๖,๘๐๐ บาท ถึง ๗,๕๐๐ บาท
ตอตัน ในขณะที่ราคารับจํานํา ๑๒,๐๐๐ บาทตอตัน ตรงนี้เองที่กอใหเกิดชองโหวของ 
การทุจริตขึ้น คือการเขาไปสวมสิทธิชาวนาที่ตองขึ้นทะเบียนเปนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งมีสํานักงานอยูในระดับจังหวัดและอําเภอ เมื่อขาว 
เขาไปอยูในโกดังหรือโรงสีในมือของพอคาคนกลางแลวก็ไปซื้อสิทธิ แลวก็ซื้อใบประทวน 
ขายใบประทวนตันละ ๒๐๐ บาท สวนตางตรงนี้กี่พันละครับ เปนเรื่องนาเศรามาก
เพราะวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของเราไมวาภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง เวลา 
ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนชาวบานพบชาวนารองเรียนเหมือนกันหมด บอกวาวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
ตั้งหนาตั้งตาที่จะไปจํานํา เสร็จแลวปรากฏวาไมมีใครรับจํานําอยากไดตันละ ๑๒,๐๐๐ บาท
ไดแค  ๖ ,๐๐๐  - ๗ ,๐๐๐  บาท  แลวหนี้สินมะรุมมะตุมในที่สุดก็ตองขาย  นี่คือ 
ความบกพรองไรประสิทธิภาพอยางนาตําหนิที่สุดของการดําเนินการในโครงการนี้ 
ของรัฐบาล ถามบอกวาทานจะแกตัวอยางไรในเมื่อโครงการรับจํานําขาวนาปเพิ่งสิ้นสุดไป
เพียงแค ๑ เดือน และในรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติระบุ
ชัดเจนวามาตรการรับจํานําขาวนาปฤดูการผลิต ๒๕๕๑/๒๕๕๒ นั้น เห็นชอบตั้งแต 
วันที่ ๘ กันยายน ที่ผานมา การรับจํานําโครงการขาวนาปรังเพิ่งเสร็จสิ้น ขณะเดียวกัน 
มติในการใหดําเนินโครงการนี้รูตัวกันตั้งแตตนเดือนกันยายน แต ๑ พฤศจิกายนปรากฏ
วาแทบจะไมมีจุดรับซื้อ แทบจะไมมีโรงสีเขารับจํานํา ประธาน อคส. ใหสัมภาษณบอกวา 



 ๑๐๙ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๕๒/๒ 
 
หลังจากนั้น ๒ – ๓ วันหลังจากรับจํานําเริ่มโครงการบอกมีโรงสีแค ๒๐ เปอรเซ็นตแลว 
ไดขาวมาแค ๖๐๐ ตันเปาหมายคือ ๘๐๐ ลานตัน แลวทานจะยกระดับราคาไดอยางไร
เพื่ อ ไม ให มา เสี ยหายต องบประมาณแผนดินที่ ต อ ง ไปชด เชย  หรื อ เสี ยหาย 
ตอการค้ําประกันของกระทรวงการคลังที่ให ธ.ก.ส. ไปกูธนาคารพาณิชย ๔ แหง 
๙๗,๐๐๐ ลานบาทบวกดวยคาบริหารอีก ๕,๐๐๐ ลานบาท ถาคิดวาความทุกขของชาวนา
คือทุกขของแผนดินจริง ๆ แลว รัฐบาลมีความจริงใจและจริงจังตอการดูแลปญหา 
ของชาวนา  เหตุการณอยางนี้ มันตองเกิดขึ้นไมไดโดยเด็ดขาดครับ เพราะฉะนั้น 
ผมอยากจะเรียนวาความรับผิดชอบของรัฐบาลตอเร่ืองนี้จําเปนตองชี้แจงตอสภา  
คําถามที่ ๑ ก็คือวาทานจะดูแลแกไขปญหานี้ไดอยางไร ---------------------------------------- 
 

- ๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๐ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๕๓/๑ 
 
การรับจํานําทุกจังหวัดในโครงการแทรกแซงราคาขาว วันที่ ๑ พฤศจิกายนนั้น มีโรงสี
เปดรับจํานําจริงกี่โรง มีจังหวัดที่เปดรับจํานําจริงไดทั้งหมดกี่จังหวัด มีปริมาณขาว 
ที่รับจํานําแลวกี่ตัน และขณะเดียวกันทานจะยืนยันวาเมื่อไรการรับจํานําจะสามารถให
ชาวนาเขารวมโครงการไดทั้งประเทศครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญทานรัฐมนตรีไชยา สะสมทรัพย ครับ 
  นายไชยา สะสมทรัพย (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย)  :  กราบเรียน 
ทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานผูตั้งกระทูถาม ผมขอเรียนวาวันนี้
สิ่งที่ทานพูดนั้นกระผมเองก็มีความรูสึกวาทานพูดนี่จะแรงไปหรือเปลา เนื่องจากโครงการ
นั้นผมเรียนวาเราเปด ๑ พฤศจิกายน เนื่องจากปลายเหตุหรือตนเหตุที่เกิดก็คือขาวของ 
นาปรังซึ่งกอนฤดูกาลที่ขาวนาปจะเขา คร้ังแรกการประมาณการของ ธ.ก.ส. ที่เขามาดูแล
เร่ืองของขาวนาปรังนั้นประมาณการวาจะมี ๒ ลาน ๕ แสนตัน หลังจากรับจํานํา 
ใกลจะปดฤดูก็มีผูแทนราษฎรจากภาคใตทําเรื่องขอวาผลผลิตจากภาคใตนั้นจะลาชากวา
ภาคกลางและก็ภาคอีสานอีกประมาณ ๑ ลานตัน  ก็ไดมีการประชุมและก็ขออนุมัติ 
ขยายเวลาในการรับจํานําเพิ่มอีก ๑ ลานตันกอนที่จะปดโครงการ และในระหวาง 
การดําเนินการนั้นเหลือเวลาอีก ๑๐ วัน ก็มีการมาขอตอในเรื่องของผลผลิตซึ่งยังคางอยู
ในตลาดประมาณ ๑ ลานตัน รวมแลวเบ็ดเสร็จโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ไดประมาณการพรอมกับ ธ.ก.ส. ๒ ลาน ๕ แสนตัน กลายเปนอันวาสรุปปดโครงการ
ประมาณวันที่ ๑๐ ตุลาคม ก็ไดรับขาวทั้งหมด ๔ ลาน ๒ แสนตัน นี่คือที่มาที่ไปเรื่องของ
ขาวนาปรัง ฉะนั้นเมื่อเปนเชนนี้เร่ือง ๔ ลาน ๒ แสนตัน อยูของสํานักนายกรัฐมนตรี 
อยางที่ทานอลงกรณเขาใจโดย ธ.ก.ส. เปนผูรับใบประทวนทั้งหมด หลังจากพอเปน
เชนนั้น หลังจากที่ทานนายกรัฐมนตรีสมัครไดพนจากตําแหนงคณะกรรมการ ๓ ชุดที่ทาน
ตั้งขึ้นมาก็ตองพนตาม เร่ืองทั้งหมดโดยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีก็ทําหนังสือเร่ืองของ
จํานวนขาวที่รับจํานําไวในสต็อกทั้งหมด สงใหกระทรวงพาณิชยเพื่อรับมอบขาว ในฐานะ
ที่ผมเปนผมเปนผูแทนราษฎรแลวก็เปนรัฐมนตรีกํากับดูแลในเรื่องนี้ เพราะกอนหนา 
ทานคงเห็นขาวในหนาหนังสือพิมพ ธ.ก.ส. บอกวาในการตรวจสอบรับจํานําขาวนั้น 



 ๑๑๑ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๕๓/๒ 
 
ก็ยังพบบางโรงสีมีการปลอมปนของขาวเหนียวซึ่งราคาต่ํามาปนกับขาว ๕ เปอรเซ็นต 
พอเปนเชนนั้นเมื่อปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีสงหนังสือมายังกระทรวงพาณิชย ผมก็ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบขาวที่ ธ.ก.ส. ไดรับไว ๔ ลาน ๒ แสนตัน ใหตรวจ
แมกระทั่งจํานวนแลวก็ชนิดของขาววาถูกตองตามสเปกหรือไม  พอเปนเชนนั้น 
วันนี้จากการประมาณการ ๒ ลาน ๕ แสนตัน กลายมาเปน ๔ ลาน ๒ แสนตัน ก็เปน 
เร่ืองปกติที่เราจะตองขยับขยายเรื่องของโกดังในการจัดเก็บ เพราะขาวที่ผมวา ขาวเปลือก  
๔ ลาน ๒ แสนตัน เมื่อแปรสภาพมาเปนขาวสารก็จะไดประมาณ ๒ ลานตันเศษ รวมกับ
ของเกาในสต็อกซึ่งขาวโอลดไรซ (Old rice) ตั้งแตป ๒๕๔๗ ป ๒๕๔๘ ป ๒๕๔๙  
มาอีก ๒ ลาน ๑ แสนตัน รวมแลวเปน ๔ ลาน ๒ แสนกวาตัน พอเปนเชนนั้นผมก็ตอง
กลับมายอนถามวาขาวนาปซึ่งจะมีผลผลิตในเดือนพฤศจิกายน เราก็มีการประชุมเพราะ
ราคาขาวขึ้นลงตามตลาดตางประเทศซึ่งเราจะตองพิจารณากันเปนพิเศษ โดยเฉพาะ 
ขาวนาปรังนั้นมีการอนุมัติที่ ๑๔,๐๐๐ บาท อยางที่ทานวาก็เปนสิ่งที่ถูกตอง และพอมาสู
ฤดูกาลขาวนาปที่จะเปนผลผลิต วาไปแลวคุณภาพจะตองดีกวาขาวนาปรัง ก็กลายมาเปน
ราคาทองตลาดบวกกับความเปนจริง และตนทุนของน้ํามันที่ลดลง จึงทําใหราคาตนทุน
ในการผลิตตอไรตอตันลดลง ------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๕๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๒ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๕๔/๑ 
 
ก็เลยมีการประชุมคณะกรรมการ หาขอสรุปที่ราคา ๑๒,๐๐๐ บาท ในขาว ๕ เปอรเซ็นต 
ขาวหอมมะลิเคยรับ ๑๖,๐๐๐ บาท ก็เหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท ขาวเหนียวก็ยังคงไวที่ 
๙,๐๐๐ บาท ผมขอเรียนวานี่ที่ไปที่มาของตัวเลขที่คลาดเคลื่อน ผมเรียนวาวันนี้จากการ
ตรวจสต็อกเพิ่งไดรับรายงานเมื่อวาน หลังจากตรวจสต็อกขาวที่ ธ.ก.ส. สงมอบให
กระทรวงพาณิชย ยอดทั้งหมดที่รับรายงานเบื้องตนก็ครบตามจํานวน เมื่อครบตาม
จํานวนสิ่งที่ ธกส. เนนย้ํา แลวก็ประมาณการวา การที่จะใช ๘ ลานตันนั้น จะตองใชเงิน 
๙๗,๐๐๐ ลานบาท บวกกับคาบริหารอีก ๕,๐๐๐ กวาลานบาท ผมเรียนวานี่คือตัวเลข
จริงที่ทานรู แลวเรียนวาวันนี้หลังจากที่เราประชุมกันเรียบรอย สิ่งที่ผมตองรอก็คือ  
ตองไดรับการยืนยันวา แหลงเงินที่จะไดมาในเรื่องของการรับจํานําขาวนั้นตองแนนอน 
เราก็มีการกําหนดกันวา ๑ พฤศจิกายน จะเริ่มรับจํานํา และโรงสีที่เขาโครงการทั้งสิ้น
ขณะนี้ ๖๗๕ โรง จําแนกเปนของ อคส. ทั้งหมด ๔๘๐ โรง ของ อ.ต.ก. จํานวน ๑๙๕ โรง 
แบง เปนรายพื้นที่  ภาคเหนือ  จํานวน  ๑๖๕  โรง  ภาคกลางจํานวน  ๒๘๖  โรง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ๒๒๔ โรง เพราะฉะนั้นเรียนวาวันนี้จุดที่เปดรับจํานํา 
ไดแลวในขณะนี้ ขอเรียนวามีที่จังหวัดนนทบุรี ๖ โรง ชัยนาท ๑๑ โรง ลพบุรี ๑๑ โรง
พิษณุโลก ๑ โรง พิจิตร ๕ โรง อุตรดิตถ ๕ โรง นครปฐม ๑๗ โรง แลวก็อุทัยธานี ๑ โรง 
เชียงใหม ๑ โรง ปทุมธานี ๓ โรง สุพรรณบุรี ๗ โรง สิงหบุรี ๓ โรง พระนครศรีอยุธยา  
๖ โรง สิงหบุรีอีก ๓ โรง นี่คือโรงที่เปดรับได ผมเรียนอยางนี้วา หลังจากที่โรงสีสมัครที่จะ
เขาโครงการ เราก็ไดแตงตั้งอนุกรรมการจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดจะเปนประธาน 
ในการออกตรวจโรงสี วาเปนไปตามคุณภาพที่จะเขาโครงการไดหรือไม ผมเรียนวาวันนี้
ตัวเลขที่รับจํานําที่อยูในมือผมขณะนี้ทั้งหมด ๒,๖๕๒ ตัน จําแนกเปนขาวเปลือกเจา  
๕ เปอรเซ็นต ๒,๔๖๔ ตัน เปนขาวปทุมธานีทั้งหมด ๑๘๗ ตัน ผมเรียนวาวันนี้ที่ทาน 
บอกวาเกิดความลาชา ทานตองหาขอมูลใหถูก เพราะวาผลผลิตตาง ๆ ตามอีสานตอนนี้
ยังไมออก บางพื้นที่ยังไมออก ที่ออกมีทางนครปฐม เมื่อเชาผมไปตรวจมา ๒ โรง ก็เนนย้ํา
ในเรื่องของความบริสุทธิ์ เนนย้ําในเรื่องของการตรวจเช็คตาชั่ง เนนย้ําเรื่องของการ
ตรวจวัดความชื้น นี่คือสิ่งที่ผมไปเห็นมากับตัว และกระทูผมก็รับทราบตอนสิบโมงกวา  
วามีกระทูถามเรื่องขาว เราก็ดีใจ ผมตรวจโรงสี ๒ โรงเสร็จก็เดินทางมาเพื่อจะมา 



 ๑๑๓ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๕๔/๒ 
 
ตอบกระทู ก็เรียนใหทานอลงกรณใหเขาใจตามที่ขอมูลที่ทานอาจจะได วามีความ 
ไมโปรงใส ถาหากเปนเชนนั้นทานบอกผมเถอะครับ วันนี้นักการเมืองที่จะฉอฉลหรือ
ขาราชการที่ฉอฉลนั้น ทางทานก็รับไมได ผมเองก็รับไมได ทานนําเรื่องนี้ซึ่งเปนเรื่องของ
เกษตรกร ซึ่งเปนหัวใจของชาติ ผมพูดตลอดวาชาวนาของคนไทยนั้นเปนชาวนาที่มี 
แตความนาสงสาร  ผมเห็นชาวนาประเทศญี่ปุนไปไหนนั่งเครื่องบินเฟรส  คลาส  
(First class) นอนโรงแรมหาดาว  แตชาวนาของประเทศไทย  ไปไหนไปรถอีแตน  
นอนก็นอนวัด อาศัยขาววัดกิน นี่ขอเรียนวาวันนี้ผมขึ้นมาทําหนาที่ตรงนี้ ผมไมยอม 
ใหใครมาตําหนิในสิ่งที่ผมไมไดปฏิบัติ หรือถาหากรูแลวผมก็คงไมยอม ก็ขอขอบคุณ 
ที่ทานตั้งกระทูถามครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณอลงกรณครับ รัฐมนตรีธีระชัยขอตอบตอนนี้นะครับ 
  นายธีระชัย แสนแกว (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ)  :  
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม ธีระชัย แสนแกว รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ไดรับมอบหมายใหมาตอบรวมเพื่อเปนการเสริมทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย นิดหนอยครับ ------------------------------------------------------------------ 
 

- ๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๔ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๕๕/๑ 
 
ก็คือทางสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณคือรับผิดชอบทาง อ.ต.ก. นะครับ มีในสวน
ของโรงสีที่เขามารวม คาดวาทั้งหมด ๒๐๐ กวาโรง ไดเขามาแลว ๑๙๕ โรงในวันนี้ แลวก็
ไดมีการดําเนินการมาแลว ๗ เพิ่มอางทองอีก ๓ ดําเนินการไปแลว ตรงนี้เราก็ทําไป 
คือเจาหนาที่เราตั้งคณะทํางานทําไปไมชานะครับ เพราะมติ ครม. ก็ออกมา ออกมา 
เร่ือย ๆ แลวก็เมื่อสัปดาหที่แลว วันอังคารที่แลวเพิ่ง ๒ – ๓ วันก็เพิ่งไดเงินจากมติวา 
เขาใหกูในสวนของธนาคารพาณิชย ๓ – ๔ แหง ๑๑๐,๐๐๐ นะครับ ๔ คูณ ๒ ก็ ๘ แลวก็
อีก ๑.๕ ก็ ๑๑๐,๐๐๐ ตามที่ขาวออกไปแลว แลวทีนี้กระบวนการในสวนของ อ.ต.ก. และ
อคส. คลาย ๆ กันนะครับ เรามีหนาที่ในการออกใบประทวน ในสวนของ ธ.ก.ส. นั้นมี
หนาที่ในการดูแล สวนใหญก็จะเปนภาคอีสาน ก็คือหมายถึงวาจํานํายุงฉาง ตอนนี้ฝนตก
นอกฤดู จริง ๆ แลวมันนาจะหนาว ฝนตกไมรูพายุมาจากไหน พี่นองเกษตรกรยังไมเกี่ยว
ขาวเลยตอนนี้ของภาคอีสาน ซึ่งเปนพื้นที่สวนใหญของขาวนาป ไมวาจะเปนขาวหอม
มะลิ ไมวาจะเปนขาวจังหวัด ไมวาจะเปนขาวธรรมดา ขาวเหนียวอะไรตาง ๆ เหลานี้กเ็กบ็
เกี่ยวขาวตนเทานั้นเองในสวนนี้ ซึ่งในระหวางนี้หลังจากภายหลังที่ฝนเลิกตกก็คงจะลงนา
กันเกี่ยวขาว เพราะฉะนั้นในการที่จะเขาตรียมรับไวแลว มีหลายจังหวัดนะครับที่เตรียมรับ
โรงสีที่เขามาเซ็นสัญญารวมดวยกระบวนการกับการที่รองรับจํานํา เพราะฉะนั้นไมตอง
หวง อคส. อ.ต.ก. มีหนาที่ในการออกใบประทวน ตอนนี้ออกใบประทวนรอรับ คือ
โดยเฉพาะในสวนของชาวนาเดี๋ยวนี้เขามาเขาก็ไมมีที่ยุงฉาง เขาก็ตองเขาโรงสี เอาไปเก็บ
ไวที่โรงสีกอน ในสวนของยุงฉางของชาวนาที่มีอยูแลว ธ.ก.ส. มีหนาที่ทําประมาณ ๒ ลาน 
ในสวนของโรงสีที่จะตองรับประมาณ ๖ ลานในสวนนี้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ทานหายกังวลใจ
ไดเลย ทําเร็ว เพียงแตบริหารจัดการ แตวาเงินมันไมไดอยู คือเงินก็ตองเอามาจากการ
พาณิชยครับ กระบวนการในการเซ็นสัญญาคลังค้ําประกันมันจะตองมีกระบวนการ แตก็
คงไมนาน ก็คงจะพอดีกับการที่พี่นองประชาชนเอาขาวเก็บเกี่ยวเอาไป มันก็จะมีบางสวน
แถวทางภาคกลางอยางที่วา ในสวนอีสานเปนสวนใหญก็ยังเลยครับตอนนี้ มีก็มีนอย เพิ่ง
จะเริ่มดําเนินการเขาไป เพราะฉะนั้นเรื่องทุจริตมันก็มีปญหามาโดยตลอด ซึ่งเราไดกําชับ
กําชาในสถานที่ โดยเฉพาะยุคนี้ ยุคกฎหมายเขมขน ยุค ป.ป.ช. ยุคอะไรตออะไรตาง ๆ 
กระบวนการอยางเขมขนในการตรวจสอบ  ไดมีคณะทํางานเพื่อที่จะดําเนินการ 



 ๑๑๕ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วชิราภรณ ๕๕/๒ 
 
ใหหลายสวนเขามา ใหดูแลคานกันเองในนั้น ไมวาจะเปน อ.ต.ก. อคส. แมกระทั่ง ธ.ก.ส. 
เมื่อกอนนั้น อคส. ก็ถูกกลาวหา อ.ต.ก. ก็ถูกกลาวหา ลองเอา ธ.ก.ส. เขามา เอาทั้ง 
๒ – ๓ ฝายเขามาดําเนินการ เร่ืองอยางเดียวที่ผมเปนหวง ผมเปนลูกชาวนาแลวก็อยูชีวิต
เกษตรกรมาทั้งชีวิต พอมีโอกาสไดมาเปน ส.ส. มีโอกาสไดมาเปนรัฐมนตรีก็คือคุยกัน
อยางนี้ในที่ประชุม ครม. ตั้งแตทานสมัครรับจํานําขาวนาปรังมาแลว แลวตอนนี้มาขาวนา
ปเขามาก็คุยกันอยางนี้ ก็คือถาหากวาใครก็แลวแตถาหากวามีการดําเนินการในการที่จะ
จับอะไรได แมกระทั่งโรงสีฮั้วกับพี่นองเกษตรกรสามารถเขาไปตรวจสอบนะครับวา
เกษตรกรจอมปลอมมันเปนอยางไร ตกลงกับโรงสีอยางไร ซึ่งเรามีคณะกรรมการ  
ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัด แลวก็มีทุกภาคสวนเขาไปดูแลในสวนนั้น คานกันในนั้น นั่งเฝากนั 
ในนั้นวาจะเอาอยางไร ถาจับไดไลทันไมเหลือครับ แตในสวนการเมืองเราก็ทําหนาที่ 
ในการเปนฝายบริหาร มอบนโยบายไป ในสวนปฏิบัติก็ดําเนินการอยางเต็มที่เพื่อที่จะเอา
กันอยางเต็มที่ เพราะฉะนั้นผมก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ไดรับมอบหมายมา ก็คือจะได
เขาใจใหสบายใจได ถาอยางไรก็แลวแตชวยกันดูแล ถามีปญหาอะไรบอกมา แลวเรา 
ก็จะไดดําเนินการ เกี่ยวกับเร่ืองทุจริตครับ ผมหวงอยางเดียวคือเรื่องทุจริต แตเร่ือง
กระบวนการตาง ๆ ไมมี เร่ืองทุจริตมีมานานแลว ขอขอบคุณครับ 
 

- ๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๖ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๕๖/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณอลงกรณครับ 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  ทานประธานที่เคารพ ตองขอบคุณ
ทานรัฐมนตรี เพราะวาตอบไมตรงกับคําถามผม ผมถามวาวันที่ ๑ พฤศจิกายน ซึ่งเปน 
วันเริ่มตนโครงการนั้นมีจํานวนโรงสีเขารวมโครงการเทาไร วันนั้นมีกี่จังหวัดที่เปดรับจํานํา
ไดอยางแทจริง และมีขาวเขามาสูโครงการรับจํานําเทาไร ตรงนี้ถึงไดบอกวาความพรอม
ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน นั้น มันไมมี เมื่อรัฐบาลประกาศบอกวาวันที่ ๑ พฤศจิกายน  
จะเปดรับจํานําขาวทั้งประเทศ ยกเวนภาคใตซึ่งไปเริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ แตพอชาวนา
เขาเกี่ยว เขาจะไปก็ไมได ในที่สุดก็ตองขายได ๖,๐๐๐ – ๗,๐๐๐ บาท ความเสียหาย
เกิดขึ้นอยางนี้ จะเยียวยาเขาอยางไร มันไมใชจู ๆ ใครบังคับ แลวก็บอกวานี่ เปน 
วันเทศกาลอะไรสักอยางหนึ่ง มันไมใช นี่คือมติคณะรัฐมนตรี นี่คือโครงการของรัฐบาล 
ชัดเจนแลวรูลวงหนา ยิ่งทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณบอกเปน 
ลูกชาวนา ทานก็ตองรูสิวาเวลาขาวมันสุกพรอมเกี่ยว มันไลจากภาคเหนือ ภาคอีสาน  
ลงไปภาคกลาง และภาคใตเปนภาคสุดทาย โครงการรับจํานําถึงไปเริ่มภาคใตเอาวันที่  
๑ กุมภาพันธ แตเพราะความไมพรอมและความที่โรงสีมีไมมาก มันไมใชจู ๆ วาทาน 
เพิ่งเริ่มเปนโครงการครั้งแรกในประวัติศาสตรของประเทศไทย ทํามาลาสุดก็นาปรัง  
จะบอกวาปริมาณมาก แลวใครคาดการณละ ไมใชรัฐบาลหรือวาปริมาณขาวจะออกมา 
ก็รูอยูแลววาตนปราคาขาวตลาดมันสูง ราคาสูง ก็แนนอน คาดอยูแลววานาปรังจะตอง
ออกมาเยอะ ก็ตองเตรียมรับมือ ถึงไดบอกวาไรประสิทธิภาพ ไมหนักเลยที่ผมตั้งกระทู  
ถาเทียบกับความเดือดรอนของชาวนา เห็นขาวไหมเมื่อคืนวาน ชาวนามีน้ําลงมาทวม  
ดําน้ําไปเกี่ยวขาว แลวหวังวาจะจํานําขาวไดตามโครงการรัฐบาล ๑๒,๐๐๐ บาท ปรากฏ
วาขายได ๖,๐๐๐  กวาบาท เพราะเจอความชื้นเขาไปอีก นี่คือสิ่งที่เราเอามาสะทอน
ความจริง เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมก็จะขามไป แตฝากไววาในเรื่องของการที่มันเปด 
ชองโหวใหเกิดการทุจริตในการที่พอคาคนกลางโรงสีนั้น ขาวขามเขต ขามจังหวัด  
ทานรัฐมนตรีตองรูดี ทานเปนคนนครปฐม โรงสีนครปฐมกี่โรงครับที่ดําเนินการเชนนี้  
และที่สําคัญก็คือวาทางกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือกระทรวงพาณิชย รวมทั้ง 



 ๑๑๗ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๕๖/๒ 
 
กระทรวงการคลังโดยผาน ธ.ก.ส. มันตองมีมาตรการอื่นในการสรางความโปรงใสวา
รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและไปจํานําโรงสีนี้  ติดเลยที่หนา  อบต .  อยางนี้ 
มันตรวจสอบกันได ไมอยางนั้นอีกสัปดาหหนาจะมีกระทู และคราวนี้มันจะมีหลักฐาน 
การจับกุม  
  ประเด็นที่ ๒ ที่กระผมตั้งกระทูถามก็คือวาในเรื่องของการรับจํานําขาว 
พรอมกับการระบายขาวพรอม ๆ กัน แลวมันจะยกระดับราคาขาวไดอยางไร ความจริง
โอกาสที่ประเทศไทยจะขายขาวที่สต็อกไวจํานวนมากนั้น ตอนราคาดีกลับไมทํา  
ทั้งที่พรรคประชาธิปตยไดแสดงความคิดเห็น ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  
ทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตยก็เสนอแลววาขายขาวชุดนั้นออกไปได
ราคาดีเหลือเกิน สูงสุดในประวัติศาสตรของตลาดขาว ไมทํา แทนที่จะเอาขาวตรงนั้น 
เอามาใชหมุนเวียนในโครงการแทรกแซงสินคาเกษตรและขาวในประเทศ เก็บเอาไว 
ปรากฏวาตอนนี้สต็อกก็มากอยางที่ทานรัฐมนตรีวา สต็อกเกา โครงการจํานําป ๒๕๔๗ 
ถึงป ๒๕๔๙ เปนขาวสาร ๒ ลาน ๑ แสนตัน นาปรังที่จํานํามาอีก ๔ ลานกวาตัน  
ถาแปรออกมา ๒ ลานกวาตัน ตอนนี้ ๔ ลาน ๓ แสนตัน ที่เปนสต็อก ทานประกาศ
นโยบายรับจํานําแทรกแซง เปาหมายคือยกระดับราคาขาวในประเทศ วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๘  ลานตัน  วันที่  ๕  พฤศจิกายน  กระทรวงพาณิชยเปดยื่นซองขายขาวในสต็อก  
๓.๑ ลานตัน ทําพรอม ๆ กันอยางนี้ ในขณะที่ราคาขาวตลาดโลกอยูในขาลง เวียดนาม
ขายตัดราคากับเราทานก็รู แลวมันจะไปยกระดับราคาไดอยางไร ทานตอบหนอยสิครับ  
นี่คือคําถามที่ ๒ 
 

- ๕๗/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๑๘ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๕๗/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
หมดเวลาอีกแลวนะครับ ก็ตองขอความกรุณาทานผูถามและผูตอบขอความกรุณาให
กระชับดวยครับ เดี๋ยวผมจะตอเวลาใหอีกประมาณสัก ๗ นาทีครับ 
  นายไชยา  สะสมทรัพย  ( รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงพาณิชย )   :   
ทานประธานสภาที่เคารพ เนื่องจากโครงการที่เราตองระบายขาว อยางที่ผมเรียนวาวันนี้
จํานวนโกดังตาง ๆ เรามีจํากัด เนื่องจากขาวที่ทานรูก็คือขาวเกาตั้งแตป ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ 
๒๕๔๙  ๒๕๕๐ ถาขณะนั้นผมนั่งตําแหนงตรงนั้นผมคงขายไปแลว เนื่องจากราคาตอง
ยอมรับวาวันนั้น เนื่องจากวิกฤตตาง ๆ ซึ่งเกิด ประเทศเพื่อนบานซึ่งผลิตขาวก็เจอวิกฤติ
ในเร่ืองของอุทกภัย ออเดอร (Order) ตาง ๆ ก็มุงเขาสูประเทศไทยเปนจังหวะที่ตอนนั้น 
นาขนเงินขนทองเขาประเทศแตเราก็ขัดจังหวะตรงนั้น ถาถามวาผมจะตองตําหนิใครผมก็
ไมมีสิทธิที่จะพูดตําหนิใครแตพอหลังจากที่ผมเขามานั่งตรงนี้ผมก็เอาตนทุนขาวทั้งหมด
ตั้งแต ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ จนถึง ๒๕๕๑ วาวันนี้ราคาตนทุนที่กระทรวง
พาณิชยรับไวนั้นราคาเทาไร ถาหากเราเอา ๒ ราคามาเบนด (Bend) กันก็คือเอาราคา
ขาวนาปรังที่เรารับ ๑๔,๐๐๐ ในตนป ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๒ เปนราคา ๑๔,๐๐๐ บาท  
สวนกอนหนานั้นเปนราคาเทาไร เราเอาราคา ๒ ราคามาเบนดกัน แลวในอดีตผมเรียนวา
ขอประทานโทษที่ตองเอยนาม ตั้งแตทานไพฑูรย แกวทอง ที่สังกัดพรรคประชาธิปตย 
โครงการนี้เปนโครงการแรกที่รับจํานําโดยทานไพฑูรย แกวทอง ก็เปนโครงการที่พวกเรา
มองเห็นพองตองกันวาตองชวยเกษตรกรซึ่งมีอยู ๖๔ เปอรเซ็นต ในประเทศไทย ครั้งนี้ 
เมื่อเราคิดเชนนี้ไดในเรื่องของการรับจํานํา ผมเรียนวานครปฐม เนื่องจากวันที่ ๑  
วันที่ ๒ การสั่งการเนื่องจากผูวาเปนคนมารับใบประทวน เพราะใบประทวนครั้งนี้ 
ผมใหออกแบบใหมในเ ร่ืองของการควบคุมใบประทวนใหออกเปน  ๔  สํา เนา  
แลวในขณะเดียวกันเราก็มีออฟชั่น (Option) ใหชาวนาอีก ผมบอกที่เราคุยจาก ๑๔,๐๐๐ 
ที่จะลงมา ๑๒,๐๐๐ ชาวนาก็ถามวามีอะไรที่รัฐมนตรีจะสรางหลักประกันใหกับเกษตรกร 
ผมเรียนอยางนี้วาใบประทวนแตละครั้งทุกปที่ผานมาเขาใหกัน ๙๐ วัน แตใบประทวน 
ในปขาวนาป ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ นั้น ครั้งนี้เปน ๔ เดือน จาก ๙๐ วันเปน ๑๒๐ วัน แลวก็ยัง
บอกตอวาถา ๑๒,๐๐๐ ที่รัฐบาลรับจํานํา นี่เปนการรับจํานํานะครับไมใชรับซื้อ รับจํานําไว 



 ๑๑๙ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๕๗/๒ 
 
เกิดภายใน ๓ เดือนหรือ ๔ เดือนราคาดี เกษตรกรก็สามารถมาเอาขาวไปขายใหกําไรได  
เพราะสาเหตุเรามองวาเกษตรกรนี่คืออะไรที่เราสงสารและเราอยากจะทําให เราเรียนกับ
ทานอลงกรณวา หลังจากเราประกาศขายขาว ๓,๑๐๐,๐๐๐ ตัน เนื่องจากพื้นที่ในการเก็บ 
๒. เงินทุนที่ตองนําเขามาหมุน วันนี้ปญหาซึ่งเกิดที่กระทรวงพาณิชยแมกระทั่งกระสอบ 
ก็ขาด ปานตาง ๆ ขาดในประเทศ คนไมอยากปลูกปาน ประเทศไทยก็ไมอยากใหปลูก 
เพราะคนปลูกปานตองเอาปานไปแชน้ํา น้ําก็เนาเสีย เราก็ตองสั่งกระสอบจาก
ตางประเทศ ในประเทศเหลือ ๓ โรง ขณะนี้กระสอบที่ขาด ๑๗ ลานใบ ๑๗ ลานใบ
กระสอบที่จะรองรับขาวที่จะแปรรูปจากขาวเปลือกเปนขาวสาร ผมเองพูดใน ครม. แลวก็
คุยกับ กพช. ตลอดวาแนวทางจะทําอยางไรใหเดนชัด หากมีการแปรรูปขาวเสร็จอาจจะ
ตองเอาเขาไซโร หรือ ๒. ตองเอากระสอบเกามาใช เพราะกระสอบใหมในขณะนี้ราคา 
ใบละ ๓๕ บาท ถาสั่งจากตางประเทศไมรวมคาขนสง แตถาเปนกระสอบเกาซึ่งใชแลว
ครั้งสองครั้งจะซื้อขายกันในประเทศใบหนึ่งตก ๒๐ บาท ผมก็ใหออฟชั่นไวเลือกทั้งหมด 
แลวเรียนวาวันนี้การประกาศขายระบายขาว อยางที่ผมเรียนแลววาผมมีตนทุนตั้งแต 
๒๕๔๗   ๒๕๔๘   ๒๕๔๙  แลวก็บวกระยะทางของโกดัง  เพราะโกดังที่ เก็บขาว 
ตั้งแต ๒๕๔๗  ๒๕๔๘  ๒๕๔๙  ๒๕๕๐ มีเปนพันโกดัง ฉะนั้นคนที่ประมูลก็จะประมูลอยู
ในพื้นที่ที่คิดวาตัวเองชํานาญ ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๐ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๕๘/๑ 
 
แตสิ่งหนึ่งที่ผมบอกวาขาว ๕ เปอรเซ็นต ขาวขาวนั้นตองขายตางประเทศ ขาวที่จะอนุโลม
ใหขายในประเทศไดก็คือขาวหอมมะลิ ซึ่งภายในประเทศจะบริโภคขาวหอมมะลิ  
สวนขาวขาวนั้นเราจะขายออกตางประเทศทั้งหมด นี่คือสิ่งที่ผมเปนหวงวาถาขาว  
๓ ลานกวาตันออกมาอยูในประเทศ ราคาที่จะทําใหราคาขึ้นไมมีเลย นอกจากเราจะตอง
ขายออกตางประเทศ เรียนวาวันนี้ที่ทานบอกวาสิ่งที่ผมทําใหกับญาติ ใหกับพรรคพวก  
ใหทานพิสูจนครับวาถามีสิ่งนั้น ยินดีนะครับ ใหทานอลงกรณสบายใจไดวาทานกับผม
รูจักกันมานาน ผมเปนคนพูดจริง ทําจริง แลวก็เปนคนที่ไมโกหกมดเท็จ แมกระทั่ง ๒ วนันี้
ผมยุงอยูกับเพื่อนผูแทนราษฎรของประชาธิปตยทั้งหมดในเรื่องของน้ํามันปาลม ประชุม
ตั้งแต ๓ โมง ถึง ๓ ทุม เมื่อวานผมรับปากจะตองไปคุยกับคณะกรรมการ คชก. วาจะตอง
ทําวิธีไหนมาชวยเรื่องน้ํามันปาลม มีทั้งทานเชน เทือกสุบรรณ มีทั้งอาคม เองฉวน  
มีทั้งสุวโรช พะลัง หลายทานที่ไปพบผมที่กระทรวง แลวก็นําเกษตรกรชาวสวนปาลม 
ไปพบผม เราก็หาทางคุยกันจนจบ จนเปนผลที่นาพอใจ เม่ือวานก็มีการมาประชุมที่หอง
กรรมาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ก็ขอเรียนวาวันนี้สิ่งที่ทํานั้นผมพรอมจะพิสูจน 
แมกระทั่งเรื่องของราคาการระบายขาว และสิ่งที่ผมหวงที่สุดคือความหวังผม ผมบอกวา
ตะวันออกเขามีน้ํามัน เครื่องจักรตองใชน้ํามัน แตคนตองบริโภคขาว ผมอยากใหประเทศ
ไทยของเรานั้นเปนประเทศที่กําหนดราคาขาวโลก นี่คือสิ่งที่ผมตองการ ฉะนั้นขอใหทาน
สบายใจไดวาสิ่งที่ผมทํานั้นผมนึกถึงเกษตรกร นึกถึงชื่อเสียงของประเทศ ฉะนั้นวันนี้ 
ใหทานสบายใจ มีอะไรที่คิดวาทานมองวาไมโปรงใสกรุณาบอกนะครับ โดยธรรมดา 
เราเจอกันที่ไหนก็คุยกันตลอด ฉะนั้นเรื่องอยางนี้ทานตองบอกผม ถาเราเห็นแกชาติ  
เห็นแกแผนดินครับ ขอบคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ใชเวลาไป ๔๐ นาทีนะครับ เกินเวลาไปมากนะครับ ขอความกรุณาเถอะครับ ขอถามเลย
นะครับ สั้น ๆ นะครับ  
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  ทานประธานครับ ผมใชเวลาของผม
เพียง ๑๖ นาทีเทานั้นเอง ประเด็นที่ ๒ ที่กระผมไดเรียนทานรัฐมนตรีวาเปนคําถาม 
ในกระทูสําคัญเรื่องการประมูลขาวของรัฐบาล ซึ่งไดเปดใหยื่นซองเมื่อวานนี้ เอง  



 ๑๒๑ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๕๘/๒ 
 
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ประเด็นก็คือวามีความไมโปรงใสและพูดกันเยอะมากในแวดวง
ซึ่ง ส.ส. หลายทานไดติดตามเรื่องนี้มา จนกระทั่งปรากฏเปนขาววันนี้ดวย เมื่อวานนี้ดวย 
หนังสือพิมพไทยรัฐ เดลินิวส มติชน กรุงเทพธุรกิจ หลายตอหลายฉบับพาดหัวในหนา ๑ 
แลวก็มีขาวลงละเอียดมาก ซึ่งทานตองชี้แจงครับวาในเรื่องของหลักเกณฑการประมูล
ขาวครั้งนี้ ๓.๑ ลานตันในสต็อกของรัฐบาลนั้นถูกวิพากษวิจารณและพูดกันหึ่งเลยครับ 
ในแวดวง ทั้งสมาคมชาวนา สมาคมโรงสี สมาคมผูสงออก แมแตสมาคมผูประกอบการ
ขาวถุง วามันมีอยู ๒,๐๐๐ บาทตอตัน ไมรูวาตรงนี้สวนตางดังกลาวนั้นไปอยูที่ใคร  
ทานตองชี้แจงเพราะวาในทีโออาร (TOR) และวิธีการ มันก็สอวาไมโปรงใสครับ นี่คือ
โอกาสที่ทานจะสรางความชัดเจน การกําหนดขั้นตอน วิธีการประมูลขาวครั้งนี้แปลกมาก 
แปลกกวาทุกครั้งครับ ถามันไมแปลกก็คงไมถามเปนกระทู คือมีการมายื่นซอง ๓๖ ราย 
โดยปกติเขาจะยื่นซองแลววันเดียวกันเขาจะเปดซอง รูเลยวาใครเสนอซื้อกี่ตัน ซื้อขาว
ชนิดใด ดวยราคาเสนอตอรัฐบาลเทาไร คราวนี้ยื่นอยางเดียวครับ ไมมีการใหเปด นี่คือ
ความไมโปรงใสประการแรกที่เขาวิจารณกันมาก ๒. ก็คือไมรูวาจะเปนขาวเกา ขาวใหม 
ขาวแบบไหน มีความคลุมเครือมาก และที่สําคัญคือสงประกาศทีโออาร วันที่ ๓๐ ตุลาคม 
แลวก็ใหยื่นวันที่ ๕ พฤศจิกายน ติดเสาร อาทิตย หักไป ๒ วัน มีเวลา ๓ วันทําการ  
สมาคมผูสงออก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผูที่ยื่นเขามาเพื่อซื้อขาวสต็อกรัฐบอกวาสมาคม
ไดรับชากวาผูสงออกบริษัทรายใหญบางราย วิจารณกันมาก ผมเชื่อวาทานรัฐมนตรีก็คง
ไดยินเสียงวิจารณเหลานี้ แตในฐานะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อเกิดกรณีอยางนี้
ขึ้นก็จําเปนตองถาม ตองถามเพื่อใหทานชี้แจงและโดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัทที่มี ส 
นําหนา วาเปนบริษัทที่ใกลชิดกับทานมาก นี่ผมถามทานตรง ๆ ในฐานะที่รักใครกัน 
เพราะเคยพบปะพูดคุยกันอยูโดยสม่ําเสมอ แตวาไมมีประเด็นเหลานี้เปนประเด็น
สาธารณะขึ้นมาขอเท็จจริงดังกลาวทานตองชี้แจงครับวาทําไมจึงใชวิธีการในลักษณะ
ดังกลาว ซึ่งทําใหถูกมองวาไมโปรงใสและมีความเชื่อวามีความผูกพันกับบางบริษัท ------ 
 

- ๕๙/๑ 
 



 ๑๒๒ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๕๙/๑ 
 
เพราะวาหวยล็อคจะออกมาที่บริษัท ส และบริษัท อ เพราะฉะนั้นทานก็คงตองชี้แจง
ประเด็นนี้ครับ ขอบคุณทานประธาน 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญทานรัฐมนตรีไชยยาครับ 
  นายไชยา สะสมทรัพย (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย)  :  ทานประธาน
ที่เคารพครับ ก็ขอขอบคุณที่ทานถาม คือ ส นี่คือชื่อบริษัทหรือชื่อตัวคนครับ ชื่อบริษัท  
ผมก็ยังนึกไมออก ผมเรียนกับทานอลงกรณ พลบุตร เลยวาวันนี้ราคาที่ผมคุยกันนะครับ 
ในสวนของบอรดวาใหดูราคาตนทุนของแตละปในการรับจํานําขาว ผมบอกทุกครั้งกอน 
ที่ผมจะมานั่งกระทรวงพาณิชยนั้น เราดูเรคคอรด (Record) มาตลอด ไมวารัฐบาลไหน 
เขามาคุมกระทรวงนี้จะตองขาดทุนในเรื่องของนโยบายขาว ๖ - ๗ พันลานบาททุกป  
เพราะถือวาเปนการแทรกแซงชวยเกษตรกร  รัฐบาลก็ไมไดคิดอะไร แตเ รียนวา 
วันนี้ผมบอกการประกาศทีโออารนั้น เราก็บอกวาวันนี้เรามีขาวอยูในสต็อกทั้งหมด  
๓ ลาน ๑ แสนตัน ประกอบดวยขาวโกดังที่นี่ ๆ อยางที่ผมเรียนตั้งแตเบื้องตนวามีเกือบ 
๑๐๐ โกดัง และอยูกระจายกันอยูทั่วประเทศ พอเปนเชนนั้นราคาก็แนนอนตองไมเทากัน
แนนอน แตผมมีราคาตนทุนที่กระทรวงพาณิชยตองไปแทรกแซงอยู ฉะนั้นเมื่อผมรู 
ราคาตนทุน ๓ ลาน ๑ แสนตัน จะเปนนาย ส นาย ช นาย ฮ อะไรก็แลวแต ถาเสนอราคา 
ต่ํากวาตนทุนผมก็ไมขาย เพราะอยางนอย ๆ การขายของผม ผมจะตองตอบพับลิค 
(Public) ได ตอบสังคม ตอบสื่อไดทั้งหมดวาราคาตนทุนอยูตรงนี้ ผมพรอมที่จะขายตรงนี้  
นั่นคือสิ่งที่เราตั้งไว ฉะนั้นวันนี้ที่ทานบอกวาตางกัน ๒,๐๐๐ บาท สมมุติวาการที่ขาวนาป 
เพิ่งจะปดโครงการเรารับมา ๑๔,๐๐๐ บาท ผมจะขาย ๑๒,๐๐๐ บาท ถามวาผมจะมอง
หนาทานไดอยางไร ถาผมขาย ๑๔,๕๐๐ บาท หรือ ๑๕,๐๐๐ บาท ทานจะบอกผมวา
อยางไร วันนี้เมื่อเหตุการณยังไมปรากฏ ผมเรียนอยางนี้วาหลังจากที่มีขาวการระบายขาว
ก็มีขาวขึ้นหนาหนังสือพิมพแลว วาวันนี้ทําไมทัน ไมมีใครยื่น ใครก็ไมอยากจะเอา  
แตผลสรุปยื่นมา ๓๑ ราย ถาเรียนวาการประกาศครั้งนี้ไมโปรงใส เราลงทั้งเว็บไซตของ
กระทรวง ประกาศทั้งหนังสือพิมพ แลวก็ติดประกาศที่หนากระทรวงดวย ๓๑ ราย  
แลวผมยังไมรู เลยเปนรายเล็กรายยอย เพราะหลังจากที่ยื่นเมื่อวาน เปนวันที่ผม 



 ๑๒๓ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๕๙/๒ 
 
ไมไดเขากระทรวงเลย เปนวันที่ผมนัดทานนายกรัฐมนตรีเพื่อจะพูดคุยราคาน้ํามันปาลม  
แลว ๓ โมง ผมตองไปบีโอไอ (BOI) ไปคุยกับทานโอฬารแลวก็กลับมาที่สภา เพื่อจะพูด
เร่ืองราคาน้ํามันปาลมใหจบ ผมยังไมไดรับรายงานเลยวันนี้ราคาที่เขาเสนอมานั้น  
ถามวาทานวันนี้การเปดวันนี้คนยื่นมา ๑๐๐ โกดัง ๒๐๐ โกดัง ๓๐๐ โกดัง จะเปดตรงไหน
มันตองมีราคาโกดังที่ ๑ ใครยื่นเทาไร โกดังที่ ๒ ใครยื่นเทาไร จํานวนตองการเอาเทาไร  
นี่คือสิ่งที่มันไมเทากันเหมือนกันหมด บางรายของซื้อแค ๕,๐๐๐ ตัน บางรายขอซื้อ 
๑๐,๐๐๐ ตัน นี่คือสิ่งที่ แลวแตละที่ก็แตกกันไป แยกกันไป ขาวป ๒๕๔๗ บาง จังหวัดนั้น
มี ๔๘ จังหวัดนี้มี ๔๙ มันปนเปไป ผมบอกทําใหรอบคอบทําแลวตองตอบสังคมได  
แลวเมื่อจบสรุปใหคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จนะครับ  แลวเราจะประกาศให
หนังสือพิมพทราบวาใครคือผูชนะการประมูล ใครใหราคาสูงสุดที่กระทรวงไมขาดทุน 
เราจะขายคนนั้น ก็ขอขอบคุณอลงกรณที่ตั้งขอสังเกตแลวใหผมมีโอกาสขึ้นมาพูดเคลียร
ตัวเอง ก็ขอบคุณในสิ่งที่ทานบอก เพราะผมเองเราเปนลูกผูชายเหมือนกัน ทานรูอะไร 
ทานบอกผมเพราะเรารักกัน แลววันนี้สิ่งที่ทานบอกผมถือวาเปนประโยชนตอตัวผม 
ตอกระทรวงพาณิชย และก็ตอเกษตรกร ก็ตองขอขอบคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตองขอความกรุณาคุณอลงกรณครับ ผมขออนุญาตเรียนอยางนี้ครับ ถึงแมวาเปนเรื่องที่
จําเปนแตเราไดใชเวลาเกินไปถึง ๓๐ นาที จากเวลาปกติครับ สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือ 
อยากใหพวกเราชวยกันบริหารจัดการเวลาใหเหมาะสมดวย ผมเองเพิ่มเวลาใหอีก  
เมื่อสักครูนี้บอก ๗ นาที แตตอนนี้ประมาณ ๑๐ กวานาที ก็ตองขอความกรุณาถามจบ
แลวขอจบเลย สั้น ๆ นะครับ  
 

- ๖๐/๑ 
 
 
 
 



 ๑๒๔ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๖๐/๑ 
 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  ทานประธานครับ กระผม อลงกรณ 
พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย เพียงฝาก 
ทานรัฐมนตรีเทานั้นครับ จะเปนประโยชนเพราะวาคราวนี้ใชเงิน ๑ แสนลานบาท  
ในการรับจํานํา แลวก็กระทรวงการคลังค้ําประกัน และใชงบประมาณที่มาจากภาษี
ประชาชนในการชดเชยดอกเบี้ย เพราะฉะนั้นความโปรงใสทั้งการจํานําก็ดี รวมทั้งระบาย
ขาวสิ่งที่ตองระวังอีกประการก็คือวาการระบายขาวครั้งนี้อยูในชวงของการเริ่มตนของการ
รับจํานําขาว เกรงกันวาจะเอาขาวเกา ตนทุนป ๒๕๔๗ ป ๒๕๔๙ อยูที่ ๗,๐๐๐ บาท 
ตอตัน  จะเวียนเขามา  เพราะวาปญหาเรื่องของการปลอมปนขาว  การขามเขต 
ในการเขาไปซุกในโกดัง ปญหาทุจริตของเซอรเวเยอ (Surveyor) สิ่งเหลานี้เปนชองโหว
ทั้งสิ้นครับ ก็ขอใหระมัดระวัง และก็โดยเฉพาะเรื่องการขามเขตจังหวัด ตรงนั้นผมคิดวา
ทานตองดูแลเปนพิเศษนะครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญทานรัฐมนตรีไชยาครับ 
  นายไชยา สะสมทรัพย (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย)  :   
ผมตกประเด็นนี้ไปนิดหนึ่ง เร่ืองการระบายขาวครับ ทานผูถามกระทู เรียนวา ครม.  
ก็ใหกระทรวงการคลังซึ่งฐานะเปนผูค้ําประกันเงินกู เขามามีสวนรวมกับเราดวย 
ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ สวนเรื่องการขามเขตนั้นขอเรียนวาเปนที่เ ร่ืองของ 
การบริการเกษตรกร เนื่องจากเรามีขอยกเวนวาถาเกษตรกรในพื้นที่มีโรงสีที่เขาสูโครงการ
๑ โรงหรือ ๒ โรง ไมสามารถที่จะรองรับขาวได ก็สามารถเอาขามเขตเขามาขายยัง 
อําเภอขาง ๆ หรืออําเภอขาง ๆ ไมพอใหทําเรื่องมาที่กระทรวง แลวก็จะอนุมัติเปนราย ๆ 
ผมเรียนวาวันนี้ใหทานอลงกรณสบายใจไดวาขาวเปลือกที่เขามาสูโครงการนี้เรายังไมได
แปรรูป สวนขาวที่อยูในโกดังทั้งหมดแปรรูปหมดแลว จะเอามาหมุนเวียนเปนขาวเรา 
เอาขาวเปลือกรับจํานําขาวเปลือก ฉะนั้นขาวที่อยูในโกดัง ๓ ลานตัน ก็คือขาวที่ 
แปรรูปแลว เพียงแตตองเอาไปขัดใหม ปรับปรุงใหม ก็ขอเรียนใหทําความเขาใจวา 
วันนี้ทางกระทรวงการคลังมีเจาหนาที่มาในเรื่องของการตรวจสอบในการขาย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณดูบัญชีรายชื่อของเกษตรที่รับจํานํากันไว  



 ๑๒๕ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๖๐/๒ 
 
ก็ขอเรียนวาก็ขอขอบคุณอยางที่บอกแลววามีอะไรทานบอก เราพรอมที่จะรวมกันทํางาน 
ผมเองบอกวาผมไมมีพรรคผมมีแตพวก ก็ขอขอบคุณทานอลงกรณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานสมาชิกครับ เปนอันวาจบกระทูถามสดกระทูที่ ๓ เร่ือง ปญหาการรับจํานําขาวนาป 
ประจําปผลผลิต ป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และโครงการประมูลซื้อขาวของรัฐบาล ถามโดย 
คุณอลงกรณ พลบุตร ตอบโดยทานรัฐมนตรีไชยา สะสมทรัพย ทานรัฐมนตรีธีระชัย  
แสนแกว ขอขอบคุณครับ ขอขอบคุณทานรัฐมนตรีทั้ง ๒ ทาน 
  ตอไปจะเปนระเบียบวาระที่ ๒ คุณพิษณุ เชิญครับ 
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 
พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลําภู พรรคพลังประชาชน 
กอนที่จะเขาไปพิจารณา พ.ร.บ. สหกรณ ทานประธานครับ ทางวิปรัฐบาลไดหารือกัน
เพราะเนื่องจากขณะนี้ก็มีกฎหมายสําคัญอีกหลายฉบับที่ทางสภาผูแทนราษฎรเอง 
ก็ตองการที่จะเรงดําเนินการ เพราะฉะนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชน และก็
เกิดประโยชนกับทางสภาของเราจะไดมีงานตอเนื่อง กระผมใครขอเสนอทานประธานวา  
จะขอเลื่อนรางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เร่ืองที่ 
คางพิจารณาที่ ๕.๒๘ และเรื่องคางพิจารณาที่ ๕.๒๙ คือราง พ.ร.บ. กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ มาพิจารณาตอจาก
ราง พ.ร.บ. สหกรณ ครับทานประธาน ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีผูรับรองถูกตองนะครับ มีทานผูใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
 

- ๖๑/๑ 
 
 



 ๑๒๖ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ)               นภัสสร ๖๑/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ถาไมมี แสดงวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีมติใหเลื่อนพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ
ดังกลาวขึ้นมาตอจากรางพระราชบัญญัติสหกรณตามที่คุณพิษณุไดเสนอนะครับ 
เนื่องจากมีผูมาลงชื่อทั้งหมด ๓๙๐ กวาทานแลว ถือวาครบองคประชุม ก็จะเปนวาระที่ ๒  
  ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองประธานจะแจงตอที่ประชุมทราบ  
  เรื่อง ระเบียบสภาผูแทนราษฎรวาดวยหลักเกณฑและการขอปรึกษาหารือ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม พ.ศ. ๒๕๕๑ เร่ืองนี้ 
เมื่อเชามีเพื่อนสมาชิกไดซักถามเหมือนกัน ผมเองก็ไดรับระเบียบและหลักเกณฑการหารือ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อเชาเชนเดียวกัน ก็ไดสอบถามกับสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร จึงทราบวาเปนขอเสนอแนะของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
โดยดําริของทานประธานเพื่อจัดระเบียบและใหความเปนธรรมแกบรรดาสมาชิก 
สภา ผูแทนราษฎรทุกคน ใหมีสิทธิหรือมีความเสมอภาคในการหารือในที่ประชุมแหงนี้ 
และไดแจกระเบียบและหลักเกณฑในการขอหารือตอสภาผูแทนราษฎร โดยกําหนดใหมี
แบบฟอรมตามที่แจก ซึ่งรับไดที่สํานักการประชุมทุกครั้ง แลวกําหนดวาจะตองเสนอกอน
การเริ่มประชุม ซึ่งเขียนไวลอย ๆ วาเสนอกอนการประชุมนั้น ผมขอวินิจฉัยอยางนี้เลยวา  
ขอเปนครึ่งชั่วโมงกอนเวลาการประชุมของแตละวัน เชน ประชุม ๑๑.๐๐ นาฬิกาก็เสนอมา 
๑๐.๓๐ นาฬิกา ประชุมบายโมงครึ่งก็เสนอมาบายโมง เพื่อใหสํานักประธานสภาผูแทนราษฎร
ไดมีโอกาสจัดคิวของสมาชิกที่หารืออยางเปนธรรมครับ ไมมีทานผูใดเห็นเปนอื่นนะครับ
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ก็เปนอันผานระเบียบวาระนี้ไปนะครับ 
  ตอไประเบียบวาระ  ๒.๒ รับทราบเรื่อง  ประธานสภาผูแทนราษฎร 
ไดอนุญาตใหนําเรื่องออกจากระเบียบวาระประชุม  
  ดวยประธานสภาผูแทนราษฎรไดอนุญาตนําเรื่องตั้งซอมกรรมาธิการ
วิ ส า มัญศึ กษ าก า ร ใ ช บั ง คั บ เ พื่ อ ก า ร แ ก ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม กฎหมาย รั ฐ ธ ร ร มนูญ 
แห ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย  พุทธศั ก ราช  ๒๕๕๐  แทนตํ าแหน งที่ ว า งออกจาก 



 ๑๒๗ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                               นภสัสร ๖๑/๒ 
 
ระเบียบวาระประชุมเนื่องจากคณะกรรมาธิการดังกลาวไดพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว 
และไมมีความจําเปนจะตองตั้งซอมคณะกรรมาธิการในคณะนี้อีกตอไป ก็ขอเอาวาระนี้
ออกจากวาระการประชุม 
  (ที่ประชุมรับทราบ) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตอไปเปนวาระพิจารณาเรื่องดวนครับ  
  เรื่องแรก รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต เร่ืองที่ ๒ เร่ืองที่ ๓ เร่ืองที่ ๔ เร่ืองนี้สภาผูแทนราษฎรมีมติ 
ชะลอการพิจารณาไว ผมก็จะไปพิจารณาในเรื่องที่ ๕ เปนรางพระราชบัญญัติสหกรณ 
โดยมีผูเสนอมาทั้งหมด ๓ ราง รางแรก ก็คือรางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ทานวิชาญ มีนชัยนันท และคณะ เปนผูเสนอ รางที่ ๒ ชื่อรางเดียวกันครับ  
เสนอโดย คุณวิทยา บุรณศิริ เปนผูเสนอ รางที่ ๓ เสนอโดย คุณวินัย เสนเนียม และคณะ 
เปนผูเสนอ  
  กอนจะอภิปรายผมจะขอหารืออยางนี้นะครับ เมื่อวานเราไดมีการ
พิจารณาถึงการอภิปรายเรียงตามลําดับอยางไร เมื่อเชาก็ไดคุยกับวิปทั้งฝายรัฐบาลและ
ฝายคาน ก็บอกวาใหเอาตามเดิมนะครับ คือวิปทั้งฝายรัฐบาลและฝายคานจะเปนผูเสนอ
ชื่อขึ้นมาเพื่อควบคุมกํากับเวลาใหเหมาะสมนะครับ ขอเชิญคุณสมคิดครับ 
  นายสมคิด บาลไธสง (หนองคาย)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม 
สมคิด บาลไธสง พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดหนองคาย สําหรับรางพระราชบัญญัติ
สหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผมขอชื่นชมผูยกรางนะครับ ไดศึกษาอยางละเอียดแลว 
เห็นวาผูรางมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบสหกรณเปนอยางดีครับ ซึ่งผมจะอภิปรายวันนี้
อภิปรายเชิงสนับสนุน 
 

- ๖๒/๑ 
 



 ๑๒๘ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                สาริศา ๖๒/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตองขออนุญาตคุณสมคิด คุณสมคิดเปนผูเสนอรางดวยหรือเปลาครับ ไมไดเปนผูเสนอ
รางใชไหมครับ ถาอยางนั้นเดี๋ยวผมเขาใจผิดนึกวามีชื่ออยูในผูเสนอรางนะครับ ก็ตอง 
รอใหผูเสนอรางมีโอกาสอภิปรายกอนนะครับ ทานรัฐมนตรีจะอภิปรายในนามของ
คณะรัฐมนตรีไหมครับ ทานจะอภิปรายเริ่มตนเลยไหมครับ ขอเชิญทานรัฐมนตรี 
ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายธีระชัย แสนแกว ครับ ในฐานะผูเสนอ 
ของฝายคณะรัฐมนตรีนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๙ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                สาริศา ๖๒/๒ 
 
  นายธีระชัย แสนแกว (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการเกษตรและ
สหกรณ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม นายธีระชัย แสนแกว รัฐมนตรี 
ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหเสนอ 
รางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  
  หลักการ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒  
  เหตุผล  โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ  พ .ศ .  ๒๕๔๒  มีบทบัญญัติ 
บางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน และไมเอื้อประโยชนตอการดําเนิน
กิจการของสหกรณ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองคประกอบและการดํารง
ตําแหนงของคณะกรรมการ ลักษณะตองหามของคณะกรรมการหรือผูจัดการ หลักเกณฑ
การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
การแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ เงินคาหุน การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกผูตาย 
อํานาจหนาที่ของสหกรณในการรับฝากเงิน หลักเกณฑในการกําหนดอัตราเก็บคาบํารุง
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย อํานาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมวิสามัญ  
และแนวทางในการแกไขปญหาดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ใหครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหการดําเนินกิจการของสหกรณสามารถ 
ลุลวงไปได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสามารถ แกวมีชัย รองประธานสภา
ผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดกลับมาขึ้นบัลลังก ดําเนินการประชุมตอไป) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานผูเสนอรางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คุณวิทยา บุรณศิริ ครับ  
 
 
 
 
 



 ๑๓๐ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                สาริศา ๖๒/๓ 
 
  นายวิทยา บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม วิทยา บุรณศิริ พรรคพลังประชาชนจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กระผมขอเสนอแกไขรางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
พรอมดวยหลักการและเหตุผล  
  หลักการ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
ดังตอไปนี้นะครับ  
  (๑) แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ 
คณะกรรมการบริหาร กพส . การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร กพส .  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งลักษณะตามตองหามของคณะกรรมการหรือผูจัดการและแกไข
เพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตของสหกรณแหงประเทศไทย 
การพนจากตําแหนงของกรรมการดําเนินการสันนิบาตของสหกรณแหงประเทศไทย  
โดยการแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๐ วรรคสามสิบเอ็ด มาตรา ๕๒ 
มาตรา ๑๑๒ และมาตรา ๑๑๕  
  (๒) แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวของอํานาจหนาที่ของนายทะเบียน
สหกรณในการแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ โดยแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๕  
  (๓) แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการใชสิทธิเรียกรองและอายัดคาหุน
ในระหวางที่สมาชิกภาพยังไมสิ้นสุด โดยแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
  (๔) กําหนดใหผูบังคับบัญชาหรือนายจางสามารถหักเงินเดือนหรือคาจาง
ของสมาชิก เพื่อชําระหนี้ใหแกสหกรณ เมื่อไดรับความยินยอม แลวกําหนดใหสมาชิก
สามารถตั้ง รับโอนประโยชนของตนเมื่อถึงแกความตายไดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 
โดยเพิ่มเติมมาตรา ๔๒/๑ และมาตรา ๔๒/๒  

- ๖๓/๑ 
 
 
 
 



 ๑๓๑ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๖๓/๑ 
 
  (๕) แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของสหกรณใหสามารถรับฝากเงินจาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหได โดยแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖ (๕)  
  (๖) แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑในการกําหนดอัตราเก็บคาบํารุงสันนิบาต 
ของสหกรณแหงประเทศไทย โดยการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง  
  (๗) กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญและกําหนดให
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเปนผูวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการ
ของสันนิบาตของสหกรณแหงประเทศไทย โดยเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๖ วรรคสี่ และ 
มาตรา ๑๑๗/๑  
  เหตุผล  โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ  พ .ศ .  ๒๕๔๒  มีบทบัญญัติ 
บางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน และไมเอื้อประโยชนตอการดําเนิน
กิจการของสหกรณ สมควรที่จะปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวของกับองคประกอบและ 
การดํารงตําแหนงของกรรมการ ลักษณะตองหามของกรรมการหรือผูจัดการ หลักเกณฑ
ในการพนจากตําแหนงของกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
การแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ เงินคาหุน การตั้งรับโอนประโยชนของสมาชิกผูตาย 
อํานาจหนาที่ของสหกรณในการรับฝากเงิน หลักเกณฑในการกําหนดอัตราเก็บคาบํารุง
สันนิบาตแหงประเทศไทย  อํานาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมใหญวิสามัญ  
และแนวทางการแกปญหาการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
โดยใหครอบคลุมและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพื่อใหการดําเนินงานของกิจการ 
ของสหกรณสามารถลุลวงไปไดโดยมีมาตรการในการคุมครองระบบสหกรณใหเกิด 
ความเขมแข็ง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ ก็ยังมีอีก ๒ รางนะครับที่มีเนื้อหาสาระทํานองเดียวกันที่รวมกันพิจารณา
รางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของคุณวิชาญ มีนชัยนันท กับคณะ  
แลวก็รางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของคุณวินัย เสนเนียม และคณะ 
เปนผูเสนอ เชิญคณะของทานวิชาญ มีนชัยนันท ซึ่งวันนี้ไปดํารงตําแหนงรัฐมนตรีแลว 
เชิญคุณหมอชลนาน ศรีแกว ในฐานะที่เปนผูรวมเสนอไดนําเสนอหลักการเหตุผลครับ 



 ๑๓๒ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๖๓/๒ 
 
  นายชลน าน  ศ รีแก ว  (น าน )   :   ท านประธานที่ เ คารพ  กระผม  
ชลนาน ศรีแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตเลือกตั้งจังหวัดนาน พรรคพลังประชาชน 
ก ร ะผม ในนามคณะขอ งท า น รั ฐ มนต รี วิ ช าญ  มี น ชั ย นั นท  กั บ ผู ร ว ม เ สนอ 
รางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขอเสนอหลักการและเหตุผลเพื่อให 
ทานประธานและสภาแหงนี้ไดพิจารณา  
  หลักการของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังตอไปนี้  
  (๑) แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ 
คณะกรรมการบริหาร กพส. การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการรบริหาร กพส.  
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ลักษณะตองหามของกรรมการหรือผูจัดการและแกไขเพิ่มเติม
องคประกอบของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย การพนจาก
ตําแหนงของกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เปนการแกไข 
เพิ่มมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๑๑๒ และ 
มาตรา ๑๑๕  
  (๒) แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของนายทะเบียน
สหกรณ ในการแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ ซึ่งเปนการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ เดิม 
ในพระราชบัญญัติสหกรณ ป ๒๕๕๒  
  (๓) แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๒ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การใชสิทธิเรียกรองหรืออายัดหุนในระหวางที่สมาชิกภาพยังไมสิ้นสุด  
  (๔) แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๒/๑ และมาตรา ๔๒/๒ ในพระราชบัญญัติ
ฉบับเดิม โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาหรือนายจางสามารถหักเงินเดือนหรือคาจาง 
ของสมาชิกเพื่อชําระหนี้ใหแกสหกรณเมื่อไดรับความยินยอม และกําหนดใหสมาชิก
สามารถตั้งผูรับโอนประโยชนของตนเมื่อถึงแกความตายไดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  
 

- ๖๔/๑ 
 



 ๑๓๓ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๖๔/๑ 
 
  (๕ )  แก ไข เพิ่ม เติมในพระราชบัญญัติฉบับ เดิม  มาตรา  ๔๖  (๕ )  
คือแกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของสหกรณใหสามารถรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหได  
  (๖ )  แก ไขเพิ่ม เติมหลักเกณฑและการกําหนดอัตราเก็บคาบํารุ ง 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ซึ่งเปนการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง  
ของพระราชบัญญัติฉบับเดิม 
  (๗) แกไขเพิ่มเติมโดยกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกประชุมใหญ
วิสามัญ  และกําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแห งชาติ เปนผู วินิจฉัย 
ปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ซึ่งเปนการแกไข 
มาตรา ๑๑๖ วรรคสี่ และมาตรา ๑๑๗/๑  
  โดยมีเหตุผลดังตอไปนี้ครับทานประธาน โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพการในปจจุบัน 
และไมเอื้อประโยชนตอการดําเนินกิจการของสหกรณ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ 
ที่เกี่ยวกับองคประกอบและการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ ลักษณะตองหาม 
ของคณะกรรมการหรือผูจัดการ หลักเกณฑการพนตําแหนงของกรรมการการดําเนินงาน
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย การแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ เงินคาหุน  
การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกผูตาย อํานาจหนาที่ของสหกรณในการรับฝากเงิน  
หลักเกณฑในการกําหนดอัตราการเก็บคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
และอํานาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมใหญวิสามัญ และแนวทางการแกไขปญหา 
การดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหครอบคลุมและเหมาะสม 
ยิ่ งขึ้ น  เพื่ อ ให การดํ า เนินกิ จการของสหกรณสามารถลุล ว ง ไปได  จึ งจํ า เปน 
ตองตราพระราชบัญญัตินี้ กราบเรียนทานประธานเพื่อโปรดพิจารณา กราบขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เรียนเชิญทานวินัย เสนเนียม นําเสนอรางพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
 



 ๑๓๔ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๖๔/๒ 
 
  นายวินัย เสนเนียม (สงขลา)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
วินัย เสนเนียม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปตย ทานประธาน
ครับ ผมไดเสนอรางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งกําลังพิจารณา 
อยูในขณะนี้ตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ก็ทราบดีครับวามีกฎหมายคางอยู 
จํานวนมาก หลักการและเหตุผลที่กระผมจะเสนอรางพระราชบัญญัติ 
  หลักการแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังตอไปนี้  
  (๑ )  กําหนดใหดอกผลของทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจํากัด  
ตกเปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เพื่อใชจายในกิจการของสันนิบาตสหกรณ 
แหงประเทศไทยตามมาตรา ๑๑๐ เทานั้น (รางมาตรา ๓ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๘  
วรรคสอง) 
  (๒) แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ (รางมาตรา ๔ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๙ รางมาตรา ๕ (๖) ของมาตรา ๑๐)  
  (๓) แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณ (รางมาตรา ๖ 
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ รางมาตรา ๗ ยกเลิกมาตรา ๑๖) 
 

- ๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๕ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๖๕/๑ 
 
  (๔) กําหนดการดําเนินการของนายทะเบียนสหกรณ เมื่อไดรับการรายงาน
จากผูตรวจการสหกรณผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบกิจการในกรณีที่มีความเสียหาย 
แกสหกรณหรือความเสื่อมเสียแกผลประโยชนของสมาชิก หรือมีขอบกพรองเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน (รางมาตรา ๘ เพิ่มเติมมาตรา ๑๙  
วรรคสอง และรางมาตรา ๙ เพิ่มเติมมาตรา ๑๙/๑)  
  (๕ )  ยกเลิกอํ านาจในการยกเลิกและเพิกถอนมติของที่ ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ (รางมาตรา ๑๐ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐)  
  (๖) แกไขเพิ่มเติมการใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหรือกรรมการ
ดําเนินการสหกรณพนจากตําแหนงใน (รางมาตรา ๑๑ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ และ 
รางมาตรา ๑๒ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖)  
  (๗) แกไขเพิ่มเติมองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
กรรมการพัฒนาสหกรณ (รางมาตรา ๑๓ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และ
มาตรา ๓๒)  
  (๘) แกไขเพิ่มเติมการรับจดทะเบียนสหกรณของนายทะเบียนสหกรณ 
(รางมาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗ และ มาตรา ๓๘)  
  (๙ )  แก ไข เพิ่ม เติมสิทธิของสหกรณที่ มีตอ เงินคาหุนของสมาชิก  
(รางมาตรา ๑๕ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๒)  
  (๑๐) แกไขเพิ่มเติมเพื่อใหสหกรณไดรับการหักเงินกอนเจาหนี้รายอื่น  
(รางมาตรา ๑๖ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๒/๑)  
  (๑๑) แกไขเพิ่มเติมเพื่อใหสหกรณสามารถจายหรือโอนเงินคาหุน 
หรือผลประโยชนของสมาชิกผูตายใหกับผู รับประโยชนไดโดยชอบดวยกฎหมาย  
(รางมาตรา ๑๗ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๒/๒)  
  (๑๒) แกไขเพิ่มเติมการตีความขอบังคับของสหกรณ (รางมาตรา ๑๘ 
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๕)  
  (๑๓) แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการจัดสรรกําไรสุทธิเปนคาบํารุงสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย (รางมาตรา ๑๙ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง)  



 ๑๓๖ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๖๕/๒ 
 
  (๑๔) แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย (รางมาตรา ๒๐ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๒ วรรคหนึ่ง)  
  (๑๕) แกไขเพิ่มเติมการพนจากตําแหนงของกรรมการสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย (รางมาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๕ ของ (๗))  
  (๑๖) แกไขเพิ่มเติมอํานาจรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกประชุมใหญสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย (รางมาตรา ๒๒ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๖ วรรคทาย)  
  (๑๗) กําหนดอํานาจวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ 
ในปญหาเกี่ยวกับการบริหารกิจการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและตีความ
ระเบียบหรือขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  (รางมาตรา  ๒๓  
มาตรา ๑๑๗/๑)  
  (๑๘) เพิ่มบทเฉพาะกาลเพื่อใหมีผลปฏิบัติตามกฎหมายในระยะเวลา
กําหนดคือ มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณชุมนุมสหกรณและสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยยังคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดไว 
ในขอบังคับของสหกรณชุมนุมของสหกรณนั้น หรือตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
สหกรณ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ ใหบรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศ  ระเบียบหรือคําสั่ งที่ ออกตามกฎหมายวาดวยสหกรณที่ ใชบั งคับอยู 
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบั งคับยั งคงใชบั งคับตอไปเทาที่ มิขัดหรือแย งกับ 
บทแหงพระราชบัญญัตินี้  
  (๑๙ )  กํ าหนดให รั ฐมนต รีว าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ  
เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

- ๖๖/๑ 
 
 
 
 



 ๑๓๗ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      เพทาย ๖๖/๑ 
 
  เหตุผล ทานประธานครับ ผมขออนุญาตที่จะแกไขขอความคําวา มาตรา ๔๕ 
และมาตรา ๘๕ ขอตัดออกนะครับ ฉะนั้นเหตุผลจะเปนอยางนี้ เพื่อเปนการสงเสริม 
และสนับสนุนใหระบบสหกรณมีความเขมแข็งและสามารถดําเนินกิจการไดดวยตนเอง 
การบริหารจึงตองดําเนินการโดยสมาชิกตามวิถีทางประชาธิปไตยอันเปนการวางรากฐาน
ของระบบเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของประชาชน และเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งกําหนดใหบุคคลมีเสรีภาพในการรวมกลุม 
เปนสหกรณโดยรัฐมีหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนและคุมครองระบบสหกรณ  
  ดวยหลักการและเหตุผลดั งกล าวแลวกระผมดวยเพื่ อนสมาชิก 
พรรคประชาธิปตย ๒๑  ทาน  ไดกราบเรียนไปยังทานประธานสภาผูแทนราษฎร  
และตองขอขอบพระคุณพวกผมไดรวมกันเสนอ และก็ไดนําเขาสูวาระที่ประชุมในวาระหนึ่ง 
ในวันนี้ ขอขอบพระคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ ตอไปก็จะเปดโอกาสใหทานไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
รางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เชิญทานสมคิด บาลไธสง ครับ 
  นายสมคิด บาลไธสง (หนองคาย)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
ผม สมคิด บาลไธสง พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดหนองคาย อันดับแรกขอชื่นชม 
ผูที่มีสวนรวมในการรางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผมจะอภิปราย
ประมาณ ๗ – ๘ มาตราที่สนับสนุนเห็นดวย ซึ่งกระผมเองไดอยูในวงการสหกรณมารวม 
๓๐  ป พระราชบัญญัติสหกรณ ๒๕๔๒ จนกระทั่งปนี้ก็รวม ๒๘ – ๒๙ ปผานมา  
ก็มีสวนบกพรอง แมแตรางพระราชบัญญัติสหกรณ ป ๒๕๔๒ ก็เคยไดรวมเสวนา  
ไดเคยคัดคานในบางสวนแตก็ผานเปนกฎหมายมานะครับ โดยเฉพาะมาตรา ๓ ที่ยกเลิก 
มาตรา ๙ เกี่ยวกับเร่ืององคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ  
อันนี้สาระสําคัญก็ไมมีอะไรมากเพียงแตเปลี่ยนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมาเปน
รองประธาน อันนี้สาระมีแคนี้ครับ แตกอนเขาเอาอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณมาเปน 
รองนั้นก็ขัดหลักของสหกรณอยู ไดโตเถียงกันตั้งแตป ๒๕๔๒ กอนที่จะออกกฎหมาย 
ฉบับนี้วาที่เขาเอาอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณมาเปนรองประธานกรรมการพัฒนาสหกรณ 



 ๑๓๘ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      เพทาย ๖๖/๒ 
 
ก็เพราะวาเดิมทีนั้นขาราชการผูหลักผูใหญไมมีเวลามาดูแลกิจกรรมสหกรณ จะประชุม
สหกรณระดับชาติเมื่อไรก็ไมเขารวมประชุม อันนี้ความเปนมา เขาถึงเอาคนที่ใกลชิด 
รูเร่ืองสหกรณที่สุดคืออธิบดีกรมสงเสริมสหกรณมาเปนรองประธานเพื่อจะดําเนินการ
แทนประธาน รัฐมนตรีก็ไมรูเร่ืองสมัยนั้น เพราะฉะนั้นก็เลยเอาอธิบดีกรมสงเสริมมาเปน
รองประธาน ตอนนี้ก็เลยมาเปลี่ยนใหมเอาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมาเปน 
รองประธานแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ สาระก็มีแคนี้นะครับ  
  สําหรับมาตรา ๔ ยกเลิกมาตรา ๑๕ ในเร่ืองใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
เปนนายทะเบียน อันนี้ก็เพิ่มอํานาจ เปนการเพิ่มอํานาจใหนายทะเบียน แตกอน 
นายทะเบียนใช อํานาจแคแตงตั้ งขาราชการในกรมสงเสริมสหกรณเทานั้นเปน 
รองนายทะเบียน แตตอนนี้ทางผูรางก็ไดเพิ่มอํานาจใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณแตงตั้ง
ขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณไม เฉพาะกรมสงเสริมสหกรณ  
อันนี้คือสาระ ตําแหนงตองไมต่ํากวาผูอํานวยการหรือเทียบเทาเปนรองนายทะเบียน 
สาระมีแคนี้ครับ ก็ถูกตองนะครับ ผมก็เห็นดวยกับผูยกรางที่รัฐบาลเสนอมา 
 

- ๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๙ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ลักขณา ๖๗/๑ 
 
  สําหรับมาตรา  ๕  ใหยกเลิกมาตรา  ๓๐  เพราะมีสาระสําคัญก็คือ
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณไมใชแหงชาตินะครับ พัฒนาสหกรณ อันนี้เดิมอธิบดี 
กรมสงเสริมสหกรณเปนกรรมการ ก็เลยตัดอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณที่เปนกรรมการ 
เฉย ๆ ออกไป อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณก็มาเปนประธานกรรมการพัฒนาสหกรณ 
มีแคนี้สาระสําคัญ ก็เพียงเปลี่ยนตําแหนงกัน แตกอนไปเปนรองประธานกรรมการ 
พัฒนาสหกรณแหงชาติพอออกมาเปนกรรมการเฉย  ๆ  ก็เลยตัดออก  ก็ยกขึ้นไป 
เปนประธานพัฒนาสหกรณเทานั้นครับ  
  สาระสําคัญสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งก็คือมาตรา  ๗ ใหยกเลิกความ 
ในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติสหกรณดังนี้ ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิก 
ยังไมสิ้นสุดลง หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิเรียกรองหรืออายัดคาหุนของสมาชิก 
ผูนั้น อันนี้คือปญหาของสหกรณ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยปญหามาก บางสหกรณ
จะลมละลายไปก็มี เนื่องจากวาเดิมทีนี้กฎหมายมาตรานี้ไมไดแกไข ก็เลยเปดชองวาง 
ใหคนที่เปนเจาหนี้ของสมาชิกสหกรณ สมมุติวาผมเปนสมาชิกสหกรณ แลวไปยืมเงิน
ภายนอกพอไปใชจายเงินเขา เขาก็ฟองฟองแลวเขาเอาคําสั่งศาลไปบังคับคาหุน นี่คือ
ปญหาในอดีตนะครับ พอเห็นรางอันนี้มาถาผานสภานี้ไปก็คงจะเกิดประโยชนทําให
สหกรณเขมแข็งมาก คนภายนอกไมสามารถที่จะไปยึดคาหุนของสมาชิก ซึ่งคาหุนของ
สมาชิกก็คือเงินหมุนเวียนอยูในสหกรณ อันนี้ผูรางรูสึกเขาใจดีอยางมากเลย ทําให
สหกรณจะเขมแข็งมากไมใหคนที่หาเงินนอกระบบกับสมาชิกสหกรณจะมายึดคาหุนหรือ 
เรียกรองสิทธิตาง ๆ อันนี้ก็ดี เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงสหกรณมีสิทธินําเงิน
ตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณได
และใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น อันนี้ผมวาคนที่ราง
เขาใจมากเลย ถาทําอยางนี้ไดถาผานไปแลวบุคคลภายนอกเขายุงไมไดเลย เพราะวา
สหกรณเปนผูมีบุริมสิทธิในเงินตาง ๆ ของสมาชิก แตกอนขอความอยางนี้มันไมมี  
เมื่อไมมีก็อาศัยวาคําสั่งศาลไปบังคับใหสหกรณตองจายโอนคาหุนหรือจายคาหุน 
ใหสมาชิกนั้นออกไป แลวก็เอาคาหุนไปชําระหนี้บุคคลภายนอก อันนี้คือปญหาในอดีต 
ที่ผานมาเปนเวลาเกือบ ๒๐ - ๓๐ ปแลวครับ  



 ๑๔๐ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ลักขณา ๖๗/๒ 
 
  สําหรับมาตรา ๘ ก็ใหเพิ่มเติมขอความในมาตรา ๔๒/๑ มาตรา ๔๒/๒  
อันนี้ก็เปนลักษณะที่วาเดิมทีนั้นสหกรณ คือกอนเราจะเขียนสัญญาสหกรณ เขาจะเขียน
ในสัญญาเปนขอความผูกพันไวเลยวา ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานตนสังกัดตองหักเงิน
ชําระหนี้ใหสหกรณเปนอันดับตน คือเขียนไวหลวม ๆ เมื่อเขียนไวหลวม ๆ พอมาแกตรงนี้
ก็ทําใหเกิดขอดีขึ้นมาก คือวาสหกรณหรือหนวยงานที่เจาหนาที่หรือสมาชิกหรือสังกัด 
หรือลูกจางอยูในสถานประกอบการจะตองขอรองบังคับเลยนะครับ ใหหนวยงานตาง ๆ นั้น
หักเงินใหสหกรณกอนที่เปนหนี้ผูกพันใหโดยพลัน ----------------------------------------------- 
 

- ๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๑ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๖๘/๑ 
 
จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป โดยเฉพาะมาตรา ๔๒ ที่แกไขเพิ่มเติม  
วรรคสาม การหักเงินตามวรรคหนึ่งตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก แตกอนไมลําดับแรก
นะครับ คืออยางนี้แตกอนสมมุติผมเปนครู แทนที่ผูบังคับบัญชาจะหักเงินเดือนของครู 
ใหสหกรณ แตมีธนาคารอื่นมาจัดลําดับไวกอนไมมีบุริมสิทธิ์ก็ตองไปหักใหธนาคาร 
เพราะธนาคารใหรายไดแกผูบังคับบัญชา สหกรณไมไดใหเลยครับ เพราะฉะนั้น
ผูบังคับบัญชาที่เห็นแกรายได เห็นแกประโยชนเล็ก ๆ นอย ๆ ก็หักเงินใหสถาบัน 
การเงินกอน ที่เหลือมาใหสหกรณ ใหไมครบตามจํานวน เมื่อไมครบตามจํานวนสมาชิก
เกิดการผิดนัด  เมื่ อผิดนัดก็ถูกไลออกจากสหกรณ  มันก็ วงจรอยู อย างนี้ ครับ  
สหกรณก็คลอนแคลน ๆ เพราะวาไมรูจะทําอยางไร เพราะวาเงินจะหักชําระหนี้ เพราะวา 
ในกฎหมายสหกรณบอกวา ตองหักในวันสิ้นเดือนครบตามจํานวนทั้งตนและดอกเบี้ย 
เพราะฉะนั้นเมื่อหักใหสถาบันการเงินอื่นก็ทําใหสมาชิกไมสามารถหักเงินใหสหกรณ 
ที่ตัวเองเปนหนี้ไดก็เลยถูกใหออก เพราะวาผิดนัด ๒ คร้ังติดตอกันก็ถูกใหออก แลวให
ออกจากสมาชิก  เมื่อออกจากสมาชิกถาเขามีคําสั่งศาลอื่นเขาก็มายึดคาหุนอีก  
อันนี้คือปญหาในอดีต เกือบ ๓๐ ปที่เปนปญหานี้มา ถาแกไขตรงนี้ไดก็สุดยอดเลยครับ  
สหกรณไมมีทางลมครับ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยครูหรือขาราชการประจํา 
ซึ่งมีเงินเดือนใหหักจะไมมีปญหาเลยครับ จะเปนองคกรที่จะชวยเหลือใหสมาชิกเรา  
หรือเปนองคกรการเงินที่เขมแข็งที่สุด ถาเปนไปไดผมอยากเสนอใหทางรัฐบาลไดนําเงิน
หรือสวนใดสวนหนึ่ง งบกลางอะไรก็ตามไปสนับสนุนระบบสหกรณ ถาระบบสหกรณ 
มีเงินหมุนเวียน ดอกเบี้ยถูก ไมจําเปนตองไปหาเงินไปใหครูหรือขาราชการยืมนะครับ 
ขอใหเขาลดตน ลดดอกเบี้ยลง จาก ๑๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๕,๐๐๐ บาท เขาเหลือเงินไวใช 
๕,๐๐๐ บาท มันก็จะดีกวาที่หาเงินไปใหยืมหลาย ๆ ครั้ง หลาย ๆ สถาบันแลวทําใหเขา
ไมมีกําลังสงเงิน ยิ่งมีปญหามากครับ  
  สําหรับมาตรา ๙ นะครับ อันนี้เกี่ยวกับเร่ืองรับฝากเงินประเภทออมทรัพย
หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน แตกอนมีแคนี้ครับ สหกรณสามารถที่จะ
รับเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน มีแคนี้ครับ 
แตผูรางเสนอเพิ่มเติมมาวา หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกเปนสมาชิก 



 ๑๔๒ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๖๘/๒ 
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไมนอยกวากึ่งหนึ่ง นี่สุดยอดเลยครับความคิดนี้ เพราะวา
สหกรณออมทรัพยครู  ผมยกตัวอยางจังหวัดผมที่ผมสังกัดอยูนะครับ  เดี๋ ยวนี้ 
ผมคิดวาผมเปนคนหนึ่งที่เปน ส.ส. ซึ่งเปนสมาชิกอยู ผมก็เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ครูหนองคายนะครับ ผมมาเห็นตรงนี้ก็รูสึกดีใจแทนวงการสหกรณ เพราะวาแตกอน 
ไมไดกําหนดให แตกอนถาจะเอาเงินสมาคมมาฝากมาอะไรมีความผิดเลยนะครับ  
เอาเรื่องเอาราวกัน แตตอนนี้ไดเพิ่มเขามา ไดเอาเงินฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิก  
จริง ๆ แลวฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกของสหกรณแตละสหกรณนั้นมันเปนเกือบ  
๑๐๐ เปอรเซ็นตอยูแลว แตเขาไมสามารถที่จะเอาเงินสวนนี้มาฝาก ถามาฝากสหกรณ 
ก็จะเอาเงินสวนฌาปนกิจสงเคราะหนี้มาหมุนเวียนใหสมาชิกยืมอีกทอดหนึ่ ง  
อันนี้ก็ดมีากครับ  ผมก็สนับสนุนนะครับ 
  สําหรับมาตราสุดทายที่ผมจะอภิปราย มาตราอื่นผมถือวาปกติแลวครับ 
ไมมีปญหา มาตราสุดทายก็คือเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ  
ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของกําไร อันนี้ก็ปกติครับ และเปนคาบํารุง
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกิน 
รอยละ ๕ ของกําไรสุทธิ อันนี้คือเร่ืองใหม --------------------------------------------------------- 
 

- ๖๙/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๓ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๖๙/๑ 
 
แตกอนไมไดกําหนดไว แตกอนกําหนดเปนตัวเงิน กําหนดวาใหจัดสรรเงินสํารองไปเปน
คาบํารุงสันนิบาตสหกรณไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท วาเชนนี้นะครับ แตตอนนี้เปลี่ยนเปนวา 
ตองไมเกินรอยละ ๕ ของกําไรสุทธิ นี่ละครับ คือแตกอนแลวแตใครจะสงใหสันนิบาต
สหกรณ ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท บางสหกรณก็ ๑,๐๐๐ บาท บางสหกรณก็ ๕,๐๐๐ บาท 
บางสหกรณก็ ๓,๐๐๐ บาท บางสหกรณก็ ๑๐,๐๐๐ บาท อยางสหกรณออมทรัพยครู
หนองคาย เราจาย ๑๐,๐๐๐ บาท มาเปนเวลา ๓๐ – ๔๐ ป นี่ละ สันนิบาตสหกรณ 
ถึงไมเขมแข็งเพราะไมมีรายไดอะไรเลย เพราะเงินบํารุงสันนิบาตไมมี บางสันนิบาตก็ให 
๕๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท อยางนี้ ตอนนี้มากําหนดวาไมเกินรอยละ ๕ ของกําไรสุทธิ  
มันก็เทากับยกระดับหรือเพิ่มจํานวนเงินขึ้นมา แทนที่เขาจะเอาวา ๑๐,๐๐๐ บาท  
เราอาจจะให ๑๐๐,๐๐๐ บาทก็ได สหกรณที่ประสบผลสําเร็จ เมื่อสันนิบาตสหกรณ 
ไดรับเงินจัดสรรกําไรสุทธิจากสหกรณตาง ๆ เพิ่มขึ้นเพราะมีเงินหมุนเวียน สันนิบาต
สหกรณเขาเขมแข็ง  สันนิบาตสหกรณก็อาจจะมีโครงการตาง ๆ  พัฒนาสหกรณ 
ใหเจริญกาวหนาขึ้นไป สําหรับรางนี้ สวนที่เหลือผมไมอภิปรายเพราะอานแลวไมมีอะไร 
ที่เปนสาระสําคัญ  
  สิ่งที่ผมอยากเสนอตั้งขอสังเกตเพิ่มเติมก็คือ วาระในการดํารงตําแหนง 
ของกรรมการ เดี๋ยวนี้เราก็พูดกันทุกอยาง ส.ส. เปนผูแทนราษฎรก็ไมเคยบอกวา 
ใหอยูวาระ ๒ ป ผมตอสูมาตั้งแตป ๒๕๔๒ เรื่องวาระของการเปนกรรมการสหกรณ  
ส.ส. เปนไมมีกําหนดวาระ รัฐมนตรีเปนจนตายก็ได ไมกําหนดวาระ องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ๒ ป เห็นไหม ๒ วาระ ไมใช ๒ ป แลวก็ใหเปนอีก ครั้งนั้นคนเขามีคุณภาพ 
เขากําลังมีความคิดปราดเปรื่องที่จะพัฒนาทองถิ่น พัฒนาบานเมืองของเขา เรากลับไป
จํากัดสิทธิของเขาไว ผมบอกเหมือนกัน ป ๒๕๔๒ โตกันอยูที่โรงแรมแมน้ํา ผมยังจําไดวา
มาจํากัดทําไม เร่ืองวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ อยากเพิ่มเติมตรงนี้ สหกรณ 
ในประเทศไทยเรามีเปนพัน ๆ สหกรณ เพราะฉะนั้นเมื่อสหกรณมีมาก บางสหกรณเพิ่งตั้ง
มาไดเดือนเดียวอยางนี้ พอเปนกรรมการได ๒ วาระ ก็ใหออกแลว ยังไมเชี่ยวชาญ 
อะไรเลย แลวมันก็มีปญหาเพราะเราเขียนกําหนดจํากัดวาระเขาไว มันมีสหกรณที่เกง ๆ 
ไมถึง ๑๐๐ สหกรณ ในประเทศไทย นี่สหกรณของเราถึงไมเขมแข็ง ถาเราอยากให 



 ๑๔๔ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๖๙/๒ 
 
สหกรณเขมแข็ง อยาจํากัดสิทธิเขาเพราะวาเขากําลังมีความคิดที่พัฒนาสหกรณของเขา 
ใหรุดหนาไป แลวเรามาตองหยุดนะ ไมใหเปนอีก ตองพักอยางนี้ ซึ่งไมทราบหลักการอันนี้ 
ใครนําเอามาคิด ถาเขาทํางานได เขามีความศรัทธาจากสมาชิกหรือประชาชนก็ตาม 
หรือไมวานักการเมืองก็ตาม เมื่อเขามีศรัทธา เขานาจะไดรับหนาที่นี้แทน นาจะเปลี่ยน
ความคิดอันนี้แลว จริง ๆ แลวในอดีต ในสหกรณใหญ ๆ ไมวาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การประปานครหลวง  
ซึ่งมีเงินเปนหมื่นลานบาท แสนลานบาท การบินไทยอยางนี้ สาเหตุที่มากําหนดตรงนี้
เพราะวาแยงเปนกรรมการกัน ถาไมเปลี่ยน คนใหมไมไดเปน ก็เลยดันกันใหหยุดวาระ  
นี่คือสาเหตุ จากสหกรณใหญ ๆ ไมกี่สหกรณ แตสหกรณเล็กกระเทือนไปหมดเลย  
เมื่อถูกเปลี่ยน กําลังจะเปนงาน  กําลังจะทํางานคลองก็ถูกพัก เอาคนใหมมาฝก  
เปนอยางนี้ละครับวงการสหกรณ ถาแกไดโดยเฉพาะระยะเวลาในการดํารงตําแหนงอยางนี้
ก็สุดยอดแลวนะครับ ขอบคุณมากครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานตอไปคุณหมอวรงค 
 

- ๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๕ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ศิริวรรณ ๗๐/๑ 
 
  นายวงรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย  
จากจังหวัดพิษณุโลก พอดีวันนี้ทาง ครม. รวมทั้งมีเพื่อนสมาชิกไดเสนอราง พ.ร.บ. 
สหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพิ่งเปนรางแกไข ซึ่งผมมองวาเรื่องสหกรณเปนเรื่อง 
ที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของพี่นองประชาชนจํานวนเยอะ โดยเฉพาะพี่นองประชาชน 
ในระดับลางและพี่นองประชาชนในระดับกลาง ดังนั้นการขึ้นอภิปรายของผมในวันนี้ 
จะเปนประเด็นที่จะตองเสนอขอคิดเห็นไปยังทานรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับเร่ืองสหกรณ  
ทั้งมุมมองที่ใหขอเสนอแนะและมุมมองในเรื่องกฎหมายในไมกี่ประเด็นสั้น ๆ  
  ประเด็นแรกที่ผมคิดวาเปนเรื่องเสนอแนะ เนื่องจากวาสหกรณตามที่ 
ผมกราบเรียนไปแลววาขณะนี้ทั้งประเทศไทยมีสมาชิกสหกรณอยูประมาณทั้งสิ้น  
๑๐ ลานคน ถาคิดเปนสัดสวนของประชากรตอการเปนสมาชิกสหกรณก็ประมาณ 
เปนสัดสวน ๑ : ๖ ของประชากรในประเภทของสหกรณทั้งหมด  ๗ ประเภท คือ 
๑. สหกรณการเกษตร ซึ่งถือวาเปนสหกรณที่ใหญที่สุดของประเทศไทยและมีสมาชิก
จํานวนมากที่สุดเบ็ดเสร็จแลวประมาณ ๓ ลาน ๕ แสนคน ๒. สหกรณประมง ๓. สหกรณ
นิคม ๔. สหกรณรานคา ๕. สหกรณออมทรัพย ๖. สหกรณบริการ ๗. สหกรณเครดิต
ยูเนียน ซึ่งถาเราดูเจตจํานงหรือเจตนารมณของการกอตั้งสหกรณซึ่งเปนแหลงระดมทุน
และเพื่อชวยเหลือสมาชิกสหกรณซึ่งกันและกัน ถาเปรียบเทียบกับการดําเนินการธุรกิจ
ของภาคเอกชน หรือเปรียบเทียบในเชิงธุรกิจนั้น เพราะธุรกิจนั้นเขาทําเพื่อแสวงหา 
ผลกําไรสูงสุด ดังนั้นสหกรณกับธุรกิจของเอกชนก็จะมีเจตนารมณที่แตกตางกัน 
นอกจากนั้นแลวสหกรณยังเปนการมุงเนนรวมคนมากกวารวมทุน ก็คือตองการใหมี
สมาชิกมาเยอะ ๆ จะมีทุนเทาไรก็ได ขณะเดียวกันธุรกิจนั้น ๆ มุงเนนเปนการรวมทุน
ตองการใหมีทุนเยอะ ๆ ดังนั้นจะสังเกตวาเมื่อเปนการโหวต (Vote) กันแลว สหกรณก็คือ 
นับจํานวนคนที่เปนสมาชิก ที่ธุรกิจเอกชนนั้นนับจํานวนหุนที่ใครมีหุนมากจะไดสิทธิ 
ในการโหวตมาก ดังนั้นผมจึงเปนขอสังเกตที่ฝากไปยังรัฐมนตรีวาในเมื่อสหกรณนั้นเปน
แหลงระดมทุนที่สําคัญของพี่นองประชาชนในระดับลางและระดับกลาง แตเพราะเหตุใด
การพัฒนาสหกรณใหมีบทบาทเปนที่ยอมรับทางสังคมจึงไมคอยเปนที่ยอมรับเทาไร  



 ๑๔๖ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ศิริวรรณ ๗๐/๒ 
 
ถาเปรียบเทียบกับของภาคเอกชนไมวาจะเปนสภาอุตสาหกรรม หอการคา หรือแมกระทั่ง
สมาคมธนาคาร เพราะฉะนั้นโจทยขอนี้ผมอยากจะฝากไปยังรัฐมนตรีนะครับวา เพราะ
เหตุใดเมื่อสหกรณนั้นเปนแหลงระดมทุนที่สําคัญของพี่นองประชาชนถึง ๑๐ ลานคน  
คิดเปนสัดสวนแลวประมาณ ๑ : ๖ ของพี่นองประชากร เพราะเหตุใดสหกรณวันนี้จึงยัง
ไมกาวหนา เพราะเหตุใดวันนี้สหกรณยังไมเปนที่ยอมรับเหมือนภาคเอกชน นี่คือโจทย 
ขอที่ ๑  
  ขอที่ ๒ ผมอยากจะเรียนกับทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีวา ตามที่
ผมกราบเรียนวาขณะนี้สหกรณ โดยเฉพาะสหกรณการเกษตรซึ่งถือวาเปนสหกรณที่มี
สมาชิกมากที่สุดในประเทศไทย สหกรณการเกษตรวันนี้มีสมาชิกทั้งสิ้นโดยประมาณ  
๕ ลาน ๙ แสนคน เมื่อสักครูผมพูดผิดตัวเลข ตัวเลขประมาณ ๕ ลาน ๙ แสนคน เกือบ ๆ 
๖ ลานคน ซึ่งสหกรณการเกษตรที่สําคัญที่สุดคือสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา 
ธ.ก.ส. หรือพูดงาย ๆ คือ ธ.ก.ส. บานเรา ถาผมดูจากเอกสารที่สภาใหมา วันนี้สหกรณ
ของ ธ.ก.ส. มีสมาชิกทั้งสิ้น ๓,๔๘๐,๐๐๐ คน ถือวาเยอะมาก สหกรณ ธ.ก.ส. เปนแหลง
ระดมทุนและแหลงเงินที่สําคัญของพี่นองเกษตรกร ขอสังเกตที่ผมจะตองรองเรียน 
ทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีเนื่องจากวา เวลาผมลงพื้นที่พบกับพี่นองประชาชน  
พี่นองประชาชนในพื้นที่ระดับตําบลหรือหมูบาน สวนใหญเปนสมาชิกสหกรณ ธ.ก.ส. 
ทั้งสิ้น และเมื่อพี่นองประชาชนไปกูเงิน ธ.ก.ส. มักจะเกิดปญหา ปญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อมี
การกูเงิน ธ.ก.ส. จะเปน ๓๐,๐๐๐ บาท ๕๐,๐๐๐ บาท ๗๐,๐๐๐ บาท หรือ ๑ แสนบาท 
มักจะถูกขอรองใหซื้อปุย หรือถูกขอรองใหซื้อยา นี่คือปญหา ถาใหผมเกิดความรูสึก 
ผมเชื่อวาเรื่องนี้ระดับรัฐบาลไมทราบ ผูใหญใน ธ.ก.ส. เองก็คงไมทราบเรื่องนี้ แลวผม 
เชื่อวาเรื่องนี้ไมใชนโยบายที่จะตองปฏิบัติไปถึงระดับพี่นองประชาชน แตเปนการกระทํา
โดยพลการของ ธ.ก.ส. ของแตละสาขา เปนการสมรูรวมคิดระหวาง ธ.ก.ส. ในแตละสาขา
กับพอคาไมวาจะเปนพอคาปุยหรือพอคายา ผมถือวาเรื่องนี้เปนขอรองเรียนที่ผมจะตอง
รองเรียนผานทานประธานไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ เมื่อสักครูผมถามทีมเศรษฐกิจของ 
 



 ๑๔๗ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ศิริวรรณ ๗๐/๓ 
 
พรรคประชาธิปตยวาธนาคาร ธ.ก.ส. นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณเกี่ยวของขนาดไหน 
เขาบอกวา ธ.ก.ส. นั้นเปนธนาคารวัตถุประสงคเฉพาะของกระทรวงการคลัง---------------- 
 

- ๗๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๘ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ณัฐชนก ๗๑/๑ 
 
แตอยางไรก็แลวแตผมเชื่อวากระทรวงเกษตรและสหกรณก็มีสวนสําคัญที่จะดูแลพี่นอง
เกษตรกรโดยตรง ฉะนั้นคงไมแปลกถาผมจะรองเรียนผานประธานไปยังรัฐมนตรีใหชวย
กํากับดูแลตรวจสอบอยางใกลชิดครับ ไมใชทานจะตอบผมวาวันนี้ ธ.ก.ส. คงไมมี
นโยบายในการสั่งใหสาขาบังคับใหเกษตรกรในการซื้อปุย ซื้อยา ทานตอบแคนี้ไมไดครับ 
แตทานตองกําชับลงไป ตรวจตราจริง ๆ ครับ เพราะถาเผลอเมื่อไรไมไดครับ วันนี้ผมลง
พื้นที่ในหลาย ๆ ตําบล เทาที่เช็คดูประมาณ ๗๐ ถึง ๘๐ เปอรเซ็นตของพื้นที่ ประชาชน 
ยังรองเรียนเรื่องนี้อยู รองเรียนวาเมื่อไปกูเงิน ธ.ก.ส. แลวยังถูกขอรอง เขาไมไดวาบังคับ 
ขอรองใหซื้อปุย ซื้อยา แลวผมก็แปลกใจวาประชาชน ผมก็บอกวาพี่นองประชาชนไมตอง
ไปใหความรวมมือ ในเมื่อเราไมตองการปุยยี่หอนี้ ไมตองการยาฆาแมลงยี่หอนี้ ไมตองไป
ใหความรวมมือ เขาบอกวาถาไมใหความรวมมือ กระบวนการในการกูมันจะชา จําเปน 
ตองใหความรวมมือ และการใหความรวมมือแตละราย บางคนเสียเงินที ๒,๐๐๐ บาท 
๓,๐๐๐ บาท กูเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ๔๐,๐๐๐ บาท เสียไป ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท เกือบ 
๑๐ เปอรเซ็นต นี่คือขอสังเกตที่จะตองรองเรียนขอที่ ๒  
   ขอสังเกตขอที่ ๓ เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับกฎหมายในการแกไข พ.ร.บ.  
ซึ่งเปนรางของ ครม. โดยตรง ถาทานรัฐมนตรีจะดูวาในมาตรา ๑๐ ทานใหมีการยกเลิก
มาตรา ๕๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน ในมาตรา ๕๒ กําหนดถึงคุณสมบัติคนที่จะมา
เปนคณะกรรมการของสหกรณ กําหนดไววา หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ 
ทําหนาที่กรรมการหรือผูจัดการ ซึ่งในขอแกไขของทานเปน (๔) ซึ่งผมมีความรูสึกวา 
ผมไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใน (๔) กําหนดไววา คนที่เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ 
ตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ ถาดูผิวเผินแคนี้ โอ.เค. ครับ คนที่เคยถูกใหพน
ตําแหนงกรรมการโดยนายทะเบียนสหกรณสั่งใหพนจากตําแหนงไมมีสิทธิที่จะกลับมา
ดํารงตําแหนง แตทานไดแกไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มวา และยังไมพนกําหนด ๑๐ ป นับแตวันที่
คําสั่งถึงที่สุด เทากับวาหลังจากนายทะเบียนสหกรณสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการแลว 
ถาภายใน ๑๐ ป คน คนนี้กลับไปเปนคณะกรรมการไมได แตหลังจาก ๑๐ ปไปแลว 
ใหคน คนนี้กลับมาเปนกรรมการหรือผูจัดการสหกรณได คําถามถามวาเพราะเหตุใด  
ทานถึงเปดลักษณะไวกวางขนาดนี้ ถาผมมองแบบคนกลาง ๆ ที่ไมรูเร่ือง เหมือนกับวา 



 ๑๔๙ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๗๑/๒ 
 
รัฐบาลมีคนของตัวเองเยอะหรือเปลาที่จะตองกลับมาเปนกรรมการหรือกลับมาเปน
ผูจัดการของสหกรณ จึงเปดไววาถาคน ๆ คนนี้มีความผิดเกิน ๑๐ ปแลวกลับมาเปน
กรรมการได กลับมาเปนผูจัดการสหกรณได ซึ่งดูแลวมันไมเหมาะสม เหตุผลที่ผมตองย้ํา 
เพราะวามันไมเหมาะสมเนื่องจากวาคนที่ถึงขนาดนายทะเบียนมีคําสั่งใหพนตําแหนง 
ไปนั้นตองเปนความผิดที่ไมธรรมดา และความผิดที่ไมธรรมดานั้นสวนใหญมักจะเปน
ความผิดในเชิงทุจริตคอรรัปชั่นและถามวาคนที่เคยทุจริตคอรรัปชั่นในหนวยงานของเขา
หลังจากพน ๑๐ ปแลว ทานสมควรหรือครับที่ใหกลับมาเปนกรรมการหรือกลับมาเปน
ผูจัดการไดอีก และขอสังเกตเพิ่มเติมขอที่ ๒ ก็คือวาทานลองคิดดูนะครับวาหลังจาก
เหตุการณผานไป ๑๐ ป คนใหม ๆ โตขึ้นมาเยอะ เทคโนโลยีใหม ๆ ก็เขามาเยอะ ความรู
ความสามารถตาง ๆ ก็เปลี่ยนไปเยอะ แลวทานคิดวาสมควรหรือครับวาคนเหลานี้ 
ที่ทําความผิดถึงขนาดนายทะเบียนใหพนจากตําแหนงจะสมควรกลับมาเปนกรรมการ
หรือผูจัดการที่ทานเปดชองวางตรงนี้ไว นี่คือขอสังเกต  
  ในสวนความเห็นที่บังเอิญผมไดยินเพื่อนสมาชิกไดพูดถึงการดํารง
ตําแหนงวาระไมเกิน ๒ สมัย ถาถามความเห็นสวนตัวผมแลวผมคิดวาโดยหลักการ 
ใจผมคิดอยู ๒ หลักดังนี้วา การดํารงตําแหนง ๒ สมัยหรือไม ๒ สมัยนั้นดูวาเขามีอํานาจ 
มากนอยแคไหน ถาคน ๆ นั้นมีอํานาจเยอะในการใหคุณใหโทษเยอะควรจะกําหนด 
วาระไว ๒ สมัย เพื่อเปดโอกาสใหคนที่มีความรูความสามารถไดเขามา ผมสังเกตวา
คณะกรรมการองคกรตาง ๆ นั้นมักจะกําหนดวาระไมเกิน ๒ สมัยเชนกัน อยางสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรที่เพื่อนสมาชิกไดพาดพิงถึง ผมมองวาสมาชิก ส.ส. เรา วันนี้ ผมเปน 
ส.ส. ผมมีความรูสึกวาผมไมสามารถกําหนดใหคุณใหโทษใครได ผมเลยไมแปลกใจ  
จะเปน ส.ท.  ส.อบจ. หรือ ส.อบต. ซึ่งไมสามารถกําหนดใหคุณใหโทษใครไดเทาไร  
จึงไมแปลกที่จะใหอยูกี่สมัยก็ได แตในตําแหนงบริหารสามารถใหคุณใหโทษได ตําแหนง
กรรมการสหกรณสามารถใหคุณใหโทษได และมีผลประโยชนได ความรูสึกสวนตัวผม 
มันไมแปลกครับในการที่จะกําหนดวาระใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน ๒ วาระ อันนี้ขอสังเกต
ของผม  
 



 ๑๕๐ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๗๑/๓ 
 
  ในสวนขอที่ ๔ ที่อยากจะฝากทานประธานไปยังรัฐมนตรี ที่ทานจะตอบ 
ก็ได แตอยากใหตอบนะครับ ไมอยากใหทานไมตอบ คือปญหาของการขาดทุนสหกรณ  
 

- ๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๑ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๗๒/๑ 
 
ซึ่งผมไดเปดในเอกสารที่มีการแจกกัน ในชวงหนึ่งไดมีการพูดถึงเรื่องสหกรณขาดทุน 
สหกรณการเกษตรเปนปญหาหลักอันหนึ่งที่ มีการขาดทุนสะสมคอนขางจะเยอะ  
ซึ่งเมื่อสักครูนี้ผมแจงตัวเลขไปแลววาสหกรณการเกษตรวันนี้มีสมาชิก ๕ ลาน ๙ แสนคน  
ฐานะของสหกรณการเกษตรในป พ.ศ. ๒๕๔๘ บังเอิญคนไดลาสุดคือป ๒๕๔๘  
ป ๒๕๔๙ ไมไดตัวเลขครับ มีสินทรัพยทั้งสิ้น ๘๒๐,๐๐๐ ลานบาท ในภาพรวมครับ  
มูลคาธุรกิจของสหกรณการเกษตรมีทั้งสิ้น ๑๑ ลาน ๘ แสนบาท มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 
ในอัตราสวนรอยละ ๕.๔๗ ขณะเดียวกันมีสินทรัพยขยายตัวเพิ่มขึ้น ๑๕.๗๑ เปอรเซ็นต 
แตสหกรณการเกษตรมีกําไรลดลง ๑.๗๗ เปอรเซ็นต ตัวเลขจากการศึกษาเอกสาร 
ที่หนวยงานรัฐทําออกมา พบวาจากการศึกษาในรอบ ๑๐ ปยอนหลัง ก็คือป พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๘ พบวาสหกรณการเกษตรนั้นมีผลการดําเนินการขาดทุนสูงขึ้น ขอย้ําครับ  
จากการศึกษายอนหลัง ๑๐ ป คือป ๒๕๓๙ ถึงป ๒๕๔๘ พบวาสหกรณการเกษตร 
มีผลการดําเนินงานขาดทุนในอัตราที่สูงขึ้นดังนี้ จากการศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๓๙ พบวา
สหกรณการเกษตรมีการขาดทุนทั้งสิ้น ๓๒๘ แหง คิดเปนเม็ดเงินประมาณ ๔๐ ลานบาท 
แตป พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๐ ปถัดมามีการขาดทุนจาก ๓๒๘ แหง ขึ้นเปน ๑,๐๗๖ แหง  
จาก ๓๒๘ แหง เพิ่มเปน ๑,๐๗๖ แหง ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ ๓๐๐ เปอรเซ็นต มูลคาสินทรัพย
ในการขาดทุนจาก ๔๐ ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน ๓๗๗ ลานบาท ผมวาเพิ่มขึ้นประมาณ  
๑๐ เทาตัว จึงอยากจะฝากกราบเรียนทานประธานนะครับวา ผลการขาดทุนของสหกรณ
การเกษตรเนื่องจากวาสมาชิกสวนใหญเปนประชาชนในระดับลางสหกรณการเกษตร 
นะครับ การขาดทุนของแตละสาขาของสหกรณการเกษตรแตละแหงยอมมีผลตอสมาชิก
ทั้งสิ้นครับ จึงอยากจะเรียนถามทานรัฐมนตรีวา ทานจะมีแนวทางในการที่จะดูแล  
หรือแกปญหาสหกรณการเกษตรทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ กวาแหงที่มีผลการดําเนินงานที่ขาดทุน
อยางไรใหมีผลการดําเนินงานที่เปนกําไรได อันนี้เปนขอสังเกตที่จะซักถามทาน  
  และสุดทายคือเปนขอสังเกตที่อยากกราบเรียนเนื่องจากจะสัมพันธกับ 
ขอที่ ๔ วาสหกรณเหมือนกับเปนสถาบันการเงินของคนจนครับ  คนจนไปจนถึง 
คนชั้นกลางจะพึ่งสหกรณ ผมก็เชื่อวาสภาเราก็มีสหกรณของสภา สมัยผมอยูโรงพยาบาล
พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ผมก็เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพุทธชินราช  



 ๑๕๒ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๗๒/๒ 
 
จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากวาสหกรณก็เหมือนกับเปนสถาบันการเงินของคนจน 
จนกระทั่งถึงคนชั้นกลาง วันนี้หนวยงานตาง ๆ ในการใหบริการประชาชน มักจะมีการ
สรางคุณภาพ หรือมักจะมีการสรางมาตรฐานขึ้นมา อยางเชน โรงพยาบาลก็เร่ิมมีการ
สรางคําวา ไอเอสโอ (ISO) ของโรงพยาบาล หรือบางโรงพยาบาลในหนวยงานของรัฐ
อาจจะใชคําวา เอชเอ (HA) หรือฮอสปทอล แอคเครดิเทชัน (Hospital Accreditation)  
ก็คือการสรางมาตรฐานของหนวยงาน ของสถาบันการเงินก็มีการสรางไอเอสโอของ
สถาบันการเงิน หนวยงานรัฐอาจจะมีใชคําวากูด กัฟเวอรแนนซ (Good governance) 
หนวยงานเอกชนอาจจะใชคําวา กูด คอรปอเรท กัฟเวอรแนนซ (Good corporate 
governance) หรือมีไอเอสโอของหนวยงานเอกชนเหลานั้นครับ ผมอยากจะเรียนถาม 
ทานรัฐมนตรีวาทานจะมีแนวทางในการปรับการดําเนินงานมาตรฐานของสหกรณ 
ใหขึ้นเปนมาตรฐานหรือไม เชน มีคําวา ไอเอสโอ ของสหกรณในหนวยงานที่รัฐตองดูแล
หรือวามีคําวา กูด คอรปอเรท กัฟเวอรแนนซ ของหนวยงานรัฐที่ดูแลสหกรณ เพื่อใหเปน
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพราะผมเชื่อวาการสรางมาตรฐานเหลานี้จะเปนมาตรฐานในการ
ตรวจสอบการทํางานของสหกรณอยางหนึ่งและเปนชองทางในการพัฒนาสหกรณใหพน
จากการขาดทุนไปสูการกําไรไดเชนกัน แลวทายสุดนี้ตองขอขอบคุณทานประธานครับ 
ผมมีแคนี้ครับ ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ ทางฝายรัฐบาลที่วิปสงชื่อมา เหลืออีก ๒ ทานนะครับ จากพรรคชาติไทย 
ทานสิริพงษ อังคสกุลเกียรติ อยูไหมครับ เชญิครับ 
  นายสิริพงษ อังคสกุลเกียรติ (ศรีสะเกษ)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม นายสิริพงษ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ 
พรรคชาติไทย ทานประธานครับ -------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๓/๑ 
 
 



 ๑๕๓ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      ศิริลักษณ (๒) ๗๓/๑ 
 
วันนี้เรากําลังพิจารณากันเรื่องรางพระราชบัญญัติสหกรณ ซึ่งผมเห็นวารางนี้นั้นไมวาจะ
เปนผูเสนอทานใดที่ไดเสนอเขามา ลวนแลวแตเปนประโยชนอยางยิ่งครับ สําหรับพี่นอง
ประชาชนของพวกเราทุกคน เปนที่นาสังเกตทานประธานครับวาในประเทศไทยนั้นมีสหกรณ 
อยูจํ านวนมาก  ไมวาจะเปนสหกรณการเกษตร  สหกรณประมง  สหกรณนิคม  
สหกรณ ร านค า สหกรณออมทรัพย  สหกรณ เครดิ ตยู เนี่ ยนหรื อสหกรณบ ริการ  
แตก็เปนที่วิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางวาเหตุใดสหกรณซึ่งเปนองคกรที่มีมาตั้งแต 
หลังสงครามโลก คร้ังที่ ๒ มีประวัติอันยาวนาน แตดูเหมือนวาสหกรณสวนมากจะไมคอย
ประสบความสําเร็จสักเทาไร ทานประธานครับ วันนี้ไดเห็นรางของทานคณะรัฐมนตรี 
ทานจัดมานั้น ผมเชื่อวาในรางเหลานี้นั้นนาจะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหองคกรสหกรณนั้น 
มีความเขมแข็งมากขึ้น และผมก็คงตองขอฝากประเด็นที่นอกเหนือจากรางที่ทานนําเสนอ
มาในบางประเด็น อยางเชนทานประธานครับ ผมขอยกตัวอยางใหฟงครับวาในประเทศ
ในกลุมสแกนดิเนเวียมีสหกรณประเภทหนึ่งเรียกวา สหกรณรานคาที่เขามีความเขมแข็ง
เปนอยางมาก สหกรณรานคานั้นรวมกลุมกันเพื่อจะตอสูกับธุรกิจขนาดใหญที่เรียกวา
ไฮเปอร มารท (Hyper mart) ธุรกิจคาสงขนาดใหญและเขาสูได เขาอยูไดอยางเขมแข็ง 
แตพอเรากลับมาดูสหกรณในประเทศไทย สหกรณรานคาเชนเดียวกันกลับกลายเปน
สหกรณรูปแบบที่กําลังจะหมดไปจากประเทศไทย ทั้งที่โดยหลักการแลวนั้นสหกรณ 
ก็คือการรวมกลุมของผูประกอบการที่มีเจตนารมณเดียวกันที่ตองการจะชวยเหลือกัน  
แลวตองการจะหากําไรรวมกันแทนที่สหกรณรานคาเหลานี้นั้นจะสามารถรวมกลุมกันได
รวมเงินกันไดแลวไปตอรองกับผูคาสงและมาตอสูกับหางขนาดใหญ แตกลับทําไมไดครับ 
หลายคนเขาบอกวาเนื่องจากหลักคิดในการตั้งสหกรณนั้นเปนแบบท็อปดาวน แอพโพรช 
(Top down approach) ก็คือคิดจากบนลงมาขางลาง และความยืดหยุนนอย จึงทําให
หลักการในการจัดตั้งสหกรณแตละแบบนั้นที่ลงมาในรูปแบบนโยบายนั้นมันเหมาะกับ
สหกรณเพียงบางรูปแบบ และไมเหมาะกับสหกรณหลาย ๆ รูปแบบ สหกรณในตางชาตินั้น
รวมกันจากขางลางครับทานประธาน รวมกันแลวเขาหาวาอาชีพแบบของเขานั้นควรจะมี
การดําเนินการเชนไร เขากําหนดกฎเกณฑของเขาไดรัฐบาลรับฟงออกกฎหมายมารองรับ
แตของเรากําหนดกรอบเอามาไว แลวบอกวาคุณตองทําตามแบบนี้ ๆ แลวเราจะสังเกตได 



 ๑๕๔ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      ศิริลักษณ (๒) ๗๓/๒ 
 
อีกอยางหนึ่งทานประธานครับ วาสมาชิกสหกรณในประเทศไทยนั้นสวนมากจะไมมี 
ความผูกพันกับสหกรณ ที่ผมหมายถึงสวนมากคือสหกรณที่ไมประสบความสําเร็จจะไมมี
ความผูกพันกับสหกรณ กรอบความคิดของเขานั้นจะคิดเพียงในกรอบที่วาเจาหนาที่ 
ของรัฐมาแนะนําแบบไหนและสอนใหเขาคิดอยางไร และการกลุมนั้นเปนการรวมกลุม
แบบหลวม ๆ บางครั้งรวมกลุมขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับประโยชนที่จะไดจากรัฐบาล 
เปนการเฉพาะกิจหรือบางครั้งนักวิชาการเขาก็ยังบอกวารูปแบบในการจัดตั้งสหกรณของ
เมืองไทยนั้นเปนรูปแบบในการจัดตั้งทางการเมือง ดังนั้นเรื่องเหลานี้ทานประธานครับ  
ที่ผมอยากจะขอฝากเพิ่มเติมในรูปในกรอบวิธีคิดกระบวนการวาวันนี้ถาทานคิดวา 
ทานจะมีการยกรางพระราชบัญญัติสหกรณขึ้นมาใหม อยากจะฝากเรื่องนี้ทานจะมี
วิธีการใดบางที่จะไดชวยใหมันมีการยืดหยุนมากยิ่งขึ้น ในการดําเนินการในสหกรณ 
แตละสหกรณ ทานประธานครับที่ผมยกตัวอยางมานั้นมีสหกรณบางประเภทประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งถาเราจะพูดถึงสหกรณที่ประสบความสําเร็จนั้นทุกคนคงไมปฏิเสธวา
สหกรณออมทรัพยครู เปนหนึ่ ง ในสหกรณที่ ประสบความสํา เร็ จ เปนอย างสู ง  
ผมขอยกตัวอยางนะครับ อยางเชน สหกรณออมทรัพยครูจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเปนจังหวัด
ของกระผมมีสมาชิกอยูทั้งหมดประมาณ ๑๔,๐๐๐ คน มีมูลคาหุนทั้งหมดประมาณ  
๔,๐๐๐ ลานบาท -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๕ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               นภัสสร ๗๔/๑ 
 
เงินกู ๔,๐๐๐ ลานบาท เงินหมุนเวียนปละหมื่นกวาลานบาท มากยิ่งกวาธนาคารพาณิชย
หลาย ๆ ธนาคารอยูในจังหวัดศรีสะเกษ แตความคลองตัวในการทํางานก็ยังไมมีเทาที่ควร 
การตรวจสอบ ความโปรงใสก็ยังไมมีเทาที่ควร ผมไดปรึกษาคณะครูที่เปนสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยครูหลายทาน เขาก็ไดเสนอแนะมาบอกวา ในกรอบความคิดของสหกรณนั้น  
ที่กระทรวงมีมาให เขาบอกวาสหกรณที่จดทะเบียนอยางถูกตองนั้นจะมีกรรมการ 
ไดไมเกิน ๑๕ คน หมายความวาสหกรณที่มีสมาชิก ๑๐๐ – ๒๐๐ – ๓๐๐ – ๕๐๐ คน 
หรือ ๑๐,๐๐๐ คน หรือ ๒๐,๐๐๐ คน ก็มีกรรมการไดไมเกิน ๑๕ คน จังหวัดศรีสะเกษนั้น
มีทั้งหมด ๒๒ อําเภอ ในอดีตที่ผานมากรรมการสหกรณมีทั้งหมด ๓๙ คน เฉลี่ยแลว 
บางอําเภอก็จะมีกรรมการ ๑ คน เพื่อคอยรับฟงปญหาแลวคอยบริการสมาชิก บางอําเภอ
ก็มี ๒ คน แตตอนนี้ ๒๒ อําเภอเหลือ ๑๕ คน  บางคนถามครับ ถามวา การมีกรรมการ
จํานวนมากนั้นมีความจําเปนอยางไร ธนาคารพาณิชยหลายแหงบริษัทเอกชนหลายแหง
มีกรรมการเพียงไมกี่คนครับ ๑๕ คน ๑๐ คน แลวแตองคกร เขาก็ยังสามารถบริหารเงิน
เปนแสน ๆ ลานบาท เปนหมื่น ๆ ลานบาทได กรอบความคิดตางกันครับ บริษัทเอกชนนั้น
แตละสิทธิแตละเสียงนั้นเขาคิดจากมูลคาหุนที่เขาถืออยู ประธานในที่ประชุม ผมเชื่อวา
จะตองเปน ผูถือหุนใหญ แตสมาชิกสหกรณนั้นทุกคนมี ๑ หุนเทากันหมด ดังนั้นถาทาน
จะไดกรุณาขยายกรอบในการเพิ่มจํานวนคณะกรรมการสหกรณขึ้นมาไดโดยทานอาจจะ
แบงเปนขั้นบันไดวา ถามีสมาชิกต่ํากวา ๕,๐๐๐ คน อาจจะมีสักเทาไร ๑๐,๐๐๐ คน 
ขึ้นไปอาจจะมีสักเทาไร เพราะผมเชื่อครับวาถามีจํานวนสมาชิกมากขึ้นนั้น มีจํานวน
กรรมการมากขึ้นนั้นเขาสามารถที่จะชวยกันรางนโยบาย และชวยกันตรวจสอบกันเองได 
ทานประธานครับประเด็นหนึ่งที่ผมไดอานดูในรางฉบับนี้ และผมเห็นวาเปนประโยชน
อยางยิ่ง นั่นก็คือมาตรา ๘ ที่ทานไดเสนอขึ้นมา นั่นก็คือการที่อนุญาตใหทางสหกรณนั้น
สามารถหักเงิน กับตนสังกัดของผูที่กูยืมเงินจากสหกรณได เหตุเกิดจากวาในอดีต 
ที่ผานมาครับ  สหกรณหลายตอหลายสหกรณเขาก็ได มีการหักเงินจากตนสังกัด 
แตระยะเวลาผานไปสักระยะหนึ่งผูกูก็ทําหนังสือถึงตนสังกัด ก็บอกวาตอไปนี้เขาจะ 
ไมชําระ จะไมยอมใหหักเงินผานสหกรณแลวนะ ตนสังกัดก็ไมทราบครับ ตนสังกัด 
ก็ทําหนังสือแทงออกมาวาตอไปไมอนุญาตใหหักเงินแลว เจาหนาที่สหกรณจะไปทวงเงิน 



 ๑๕๖ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                              นภัสสร ๗๔/๒ 
 
เขาก็ไมกลาทวง เพราะมันไมมีกฎหมายรองรับ พอไมมีกฎหมายรองรับ แตทําอยางไร 
ละครับ ภาระทางแพงก็ยังมีอยู เพราะเขายังชําระเงินไมหมดแลวเขาก็ไปกูเงินสหกรณอ่ืน 
ซึ่งมันไมไดมีการตรวจบูโร (Bureau) ไมไดมีการตรวจเครดิตวาคนนี้เครดิตเปนอยางไร 
ดังนั้นเมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาตรา ๘ มา ผมจึงเห็นวามาตรานี้จะมีสวนเปนอยาง
ยิ่งครับ ที่จะทําใหสหกรณมีความเขมแข็งขึ้น ความเขมแข็งสวนหนึ่งเราตองยอมรับครับ
วาการปลอยหนี้และการเก็บหนี้ไดมันก็เปนความเขมแข็งอยางหนึ่ง ไมใชปลอยไปเทาไร 
ก็เปนหนี้เสียแลว นอกจากนั้นแลวผมก็ยังเห็นวามันยังเปนการสรางวินัย สรางวินัยของผูกู
วาเมื่อเขากูแลวนะ เขาก็จะตองมาชําระใหมันครบถวนตามภาระหนี้สินที่เขาไดกอขึ้น 
ทานประธานครับ ประเด็นที่ผมจะฝากคงจะมีเพียงสั้น ๆ เทานี้ แตทั้งหมดทั้งมวลนั้น 
ก็ตองขอฝากทานทางคณะรัฐมนตรี และกรรมาธิการวิสามัญที่จะไดมีขึ้นไดนําไป  
พิจารณาดวย ขอกราบขอบพระคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตอไปครับ ทานอรรถวิชช สุวรรณภักดี ครับ 
  นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธาน
ที่เคารพ กระผม อรรถวิชช สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  
เขต ๔ พรรคประชาธิปตย ผมก็ขอรวมอภิปรายในรางพระราชบัญญัติสหกรณฉบับนี้ 
ดวยครับ มี ๔ รางดวยกันที่เขามาสูการพิจาณา เปนรางของรัฐบาลโดยผานการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี รางที่ ๑ รางที่ ๒ และรางที่ ๓ นั้นก็เปนรางของ ส.ส. รัฐบาล ------------- 
 

- ๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๗ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                สาริศา ๗๕/๑ 
 
ซึ่งก็มีลักษณะคลายคลึงกันทีเดียวกับรางที่ผาน ครม. แลว สวนรางที่ ๔ ที่ผมจะยืน
อภิปรายวันนี้ก็คือรางของทาน ส.ส. วินัย เสนเนียม ซึ่งเปนรางของพรรคฝายคานเราครับ 
ตองบอกวารางที่รัฐบาลเสนอนั้นก็มีหลักการที่ดีครับ ที่จะทําการปรับปรุงสหกรณใหมี
ความเขมแข็งทันสมัยมากขึ้น แลวก็เปนการสอดคลองกับหลักในการโอนอํานาจ 
การปกครองตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ป ๒๕๔๕ ก็พยายามทําให
ทันสมัย แตที่ตองหยิบยกรางของทาน  ส.ส. วินัยหรือรางของพรรคประชาธิปตย 
มาอภิปรายนั้น เพราะวามีหลักการที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากรางของ ครม. เยอะทีเดียว  
ซึ่งถาไมมาพูดในวาระที่ ๑ ก็จะทําใหกฎหมายฉบับนี้ตกไปนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอเสนอ
ในหลักการสวนที่เพิ่มเติมและเลาใหฟงครับ ผมเองเมื่อดูรางนี้ก็ชอบใจในสวนของ
โครงสรางของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ ซึ่งก็จะอยูในกฎหมายในมาตรา ๙ 
ของกฎหมายปจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาตินั้นก็ตองบอกวารวมไปดวย
คนที่มีความรูความสามารถที่คาดวาจะพัฒนาระบบสหกรณของประเทศไทยได ตองบอก
วากฎหมายของเราที่ใชตั้งแตป ๒๕๑๑ นั้นไมมี ก็พึ่งมามีเอาตอนกฎหมายปจจุบันนี้คือ 
ป ๒๕๔๒ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ปจจุบันก็จะประกอบดวยทานรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณทานเปนประธาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ อธิบดีกรมการคา
ภายใน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดี 
กรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงบประมาณ 
แลวก็ผู แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
อยางนี้เปนตน บุคคลตาง ๆ เหลานี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออยูในคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ
แหงชาติเพื่อใหเกิดการบูรณาการ เพื่อแกไขใหสหกรณนั้นพัฒนาอยางเปนระบบตอไป 
ตองบอกวาตราบเทาที่กฎหมายนี้ใชบังคับตองถือวาพัฒนาไปไดนอยมาก แลวก็สหกรณไทย 
นาเปนหวงครับ พอมาดูรางของ ส.ส. ของทางซีกพรรคประชาธิปตยนั้นก็เสนอครับ  
เสนอเพิ่มเติมขอใหเพิ่มกรรมการ ซึ่งไดรับการเลือกตั้งจากสหกรณประเภทตาง ๆ  วันนี้สหกรณ
ในประเทศไทยมีทั้งหมด ๗ ประเภทดวยกันนะครับ สหกรณการเกษตร สหกรณประมง  



 ๑๕๘ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               สาริศา ๗๕/๒ 
 
สหกรณนิคม สหกรณรานคา สหกรณออมทรัพย สหกรณบริการ สหกรณนองใหม 
อยางสหกรณเครดิตยูเนียน สหกรณเกษตรมากกวาเพื่อนครับ มี ๓,๘๘๕ สหกรณ  
ดังที่ เห็นวาในรางนั้นของทานวินัย เสนเนียม หรือรางของพรรคประชาธิปตยนั้น  
เราตองการใหเลือกตัวแทนของกลุมสหกรณอยางนี้ขึ้นมาสักอยางละคน ๆ และเขามา 
รวมดวยในคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ เพราะอะไรครับ เพราะนี่คือหัวใจของ
ระบบสหกรณ คือเปนหัวใจของระบอบประชาธิปไตย ถาใครลองศึกษาดูสหกรณนั้น 
ผมจําไดครับ เรามีสหกรณแหงแรกของประเทศไทยที่ชื่อวาสหกรณวัดจันทรไมจํากัดสินใช 
ก็จําไดตั้งแตเด็ก ๆ ชื่อนี้ทองอาขยานมาเหมือนกัน ตองบอกวาวันนี้พัฒนาไปนอย 
เพราะวาเราไมไดเนนเรื่องของการมีสวนรวมของคณะกรรมการของสหกรณที่กระจายอยู 
กวาถึง ๑๐ ลานคนที่เปนสมาชิก แลวก็จํานวนของสหกรณนั้นมีอยู ๖,๘๖๘ สหกรณ 
เยอะทีเดียวนะครับ แลวประเด็นตอมาสืบเนื่องเลย นั่นก็คือเร่ืองของอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ คือตามมาตรา ๑๐ เร่ืองนี้นั้นไมไดอยูในหลักการ
ของรัฐบาลในรางของรัฐบาล ก็คือการรับทราบรายงานประจําปแยกตามประเภทของ
สหกรณตามที่นายทะเบียนสหกรณเสนอ แปลวาอะไรครับ แปลวาตองการที่จะนํางบการเงิน
ของสหกรณแตละกลุมนั้นเขาไปชี้แจงใหกับคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ 
ทราบดวย จะพัฒนาสหกรณในระบบไดอยางไรครับ ถาทานไมทราบเรื่องของสภาวะ
สภาพการเงินของแตละประเภทแตละที่ นี่ละครับเปนสวนที่ตกหลนไปในสวนของ 
รางรัฐบาลในสวนของหลักการ และผมเปนหวงเปนใยวาไหนวาทั้งทีจะแกแลวก็ขอใหแก
อยางสมบูรณแบบ ถารางของซีกพรรคฝายคานนั้นมีโอกาสที่จะไปถึงในชั้นกรรมาธิการ 
ก็จะเปนเรื่องที่ดี---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๖/๑ 
 
 
 
 



 ๑๕๙ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๗๖/๑ 
 
ก็จะไดรวมกันคิดรวมกันสรางการพัฒนาระบบสหกรณใหกับประเทศไทย ทานประธาน
ครับ ผมเองตองบอกวาอยากเห็นสหกรณประเทศไทยนั้นพัฒนาไปอยางมีประสิทธิภาพ
จะไดอยูไดในระบอบทุนนิยมปจจุบัน ตองบอกวาฝนเหลือเกินครับ อยากเห็นสหกรณ 
โดยเฉพาะการเกษตรนั้นมีสินคาสวนทุนรวมกัน ไมวาจะเปนเครื่องเกี่ยว เครื่องดํา  
ลานตาก เครื่องอบ ไซโลขนาดใหญ วันนี้พวกเราบนกันเหลือเกินวาจุดรับจํานําไมพอ  
และสุดทายก็ตองขายขาวหนาโรงสีทุกราคา เพราะวาเก็บไวนานไมไดมันมีความชื้น  
ขาวระอุใน เพราะอยางนี้ครับ เพราะระบบสหกรณของเราไมเขมแข็ง การมีสินคาสวนทุน
รวมกันของเรานอยเกินไป อํานาจในการตอรองราคาปุยก็นอย วันนี้ผมเองก็ไดไปสืบมาวา
ราคาปุยนั้นในราคาโลกลดลงแลว มีผูประกอบการปุยในเมืองไทยยักษใหญ ๒ ราย  
ตุนปุยไวมหาศาล เพราะฉะนั้นวันนี้ตองบอกวาไมตองกลัววาปุยจะราคาแพง ผมเชื่อวา
ปุยจะราคาถูกแนนอน แตอยูที่วาสหกรณรวมกลุมกันตอรองอยางไร อยูที่นโยบายของ
รัฐบาลวาจะชวยเขาตอรองอยางไร เพราะวาวันนี้ปุยราคาโลกนั้นลดลงอยางมาก  
การเขมแข็งของสหกรณในการพัฒนาสหกรณในคณะกรรมการชุดนี้ละครับ ที่ผมบอกวา 
อยากเห็นใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาที่เรียกวา
เอเฟท (AFEC) ผมพูดในสภาผูแทนราษฎรแหงนี้หลายตอหลายครั้งวาอยากเห็นสหกรณ
การเกษตรเขมแข็งพอขนาดวาเขาไปซื้อขายในตลาดเอเฟทได ก็คือซื้อขายเกษตรลวงหนา 
เพราะเราจะสามารถควบคุมราคาสินคาเกษตรเราโดยมีราคาชี้นําตลาดโลก วันนี้ชิคาโก 
บอรด ออฟ สเตรท (Board of State) ของสหรัฐอเมริกานั้นก็เฝาดูราคาขาวของเรา  
เพราะเราเปนพี่ใหญในวงการ ขาวนั้นหนึ่งในสามคําที่กินเปนขาวที่ผลิตจากประเทศไทย 
วันนี้ตรงนี้ฝนเหลือเกินและอยากเห็นวาเราจะพัฒนาระบบสหกรณได ทานประธานครับ 
เมื่อขึ้นมาพูดแลวในเรื่องของระบบสหกรณและความเขมแข็งก็อดไมไดที่จะพูดในเรื่อง
ของขาวสักนิดหนึ่ง ขอเกี่ยวใชเวลาสัก ๒ นาทีเทานั้นเองสั้น ๆ เมื่อกี้นี้ก็ฟงเรื่องกระทูสด
ของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไป  ผมเองก็ฝากความเปนหวงเปนใย 
เร่ืองการระบายสต็อกขาวสักนิดเถอะครับวา วันนี้ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณทานอยูขางบนแลว ก็ชวยกันวาการระบายสต็อกขางของเรานั้น  
วันนี้เราพูดกันเฉพาะแตการประมูลขายขาวในสต็อกเทานั้น ซึ่งก็วิพากษวิจารณกันเยอะ 



 ๑๖๐ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๗๖/๒ 
 
วาคนสนิทชื่อ ส บริษัทยักษใหญชื่อ พ จะไดหรือเปลา ผมอยากจะเสนอทานวาวันนี้ 
ตางชาตินั้นเขามีการระบายสต็อกสินคาเกษตรของเขาที่นาสนใจ เขามีการทําบริษัท  
เทรดเดอร (Trader) ขามชาติ หมายความวาอยางไร วันนี้สินคาเกษตรในทวีปแอฟริกา 
ซึ่งถือวาเปนทวีปใหม หรือเปนนิช มารเก็ต (Niche market) ซึ่งตองบอกวาเรานั้นไปสราง
ตลาดได วันนี้อินเดียยักษใหญลําดับ ๒ ลําดับ ๓ คาขาวนั้นไปสรางบริษัทเทรดเดอรก็คือ
อะไรครับ เขาเขาไปหาออเดอร (Order) ในทวีปแอฟริกา แลวก็เปดแอล/ซี (L/C) มาให
ประเทศไทยหาขาวสงไป อยางนี้ เทรดเดอรขนาดใหญนั้นประเทศไทยเราไมมี ภาครัฐ
ไมไดเขาไปสรางเทรดเดอร สรางตลาดใหมในทวีปแอฟริกาก็ฝากทาน หรือไมวาจะเปน
เร่ืองดี ๆ อยางโครงการเงินกู ผมจะพยายามรวบรวมสงเอกสารใหทานรัฐมนตรีดวย  
คือโครงการ พีแอล (PL) ๔๘๐ พับลิก ลอว (Public law) ๔๘๐ ของสหรัฐอเมริกานั้น 
เขาเปนเรื่องปลอยเงินกู เขาปลอยเงินกูใหกับประเทศที่ตองการเปนคูคากูมาซื้อของเขา  
กูมาซื้อขาวได วันนี้เราก็สามารถที่จะปลอยแลวมาซื้อขาวเราได เราสามารถขายขาวได 
ในราคาที่เรากําหนดเอง เพราะเราเปนคนปลอยสินเชื่อ การระบายสต็อกขาวโดยใช
วิธีการเทคนิคอยางนี้ก็สามารถที่จะทําใหเราสามารถพยุงราคาไดเอง ก็ยอนกลับอยางที่
ผมบอก ถาสหกรณเราเขมแข็งก็สามารถที่จะเขาไปชวยพยุงราคาได สหกรณเขาไปเทรด 
เขาไปซื้อขายในตลาดเอเปค ซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาได และภาครัฐมีกลไกดี ๆ  
ในการระบายสต็อกขาวมันไปไดครับ การสงสัญญาณดี ๆ จากทานรัฐมนตรีเอง  
หรือทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในเรื่องของความเสียหายวาพืชผลวันนี้เรา
เสียหายเทาไร ราคาขาวเราเสียหายเทาไร แบบนี้ชวยได ชวยใหสินคาเกษตรเราราคาขาว
เรานั้นพุงได ตาง ๆ เหลานี้เร่ืองของการระบายสต็อกขาว ผมก็ไมอยากใหเราไปมุงเฉพาะ
แตการประมูลราคาขาวอยางที่เปนหวงกันวา ----------------------------------------------------- 
 

- ๗๗/๑ 
 
 
 



 ๑๖๑ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๗๗/๑ 
 
กําลังจํานําขาวกันอยู กําลังระบายสต็อกขาวในเวลาเดียวกันนั้นเปนเรื่องที่แปลก ลองใช
กลไกอยางอื่นดูบาง แลวแนนอนครับ ก็ขอใหทานทําดวยจิตที่บริสุทธิ์ ทําดวยมือสะอาด 
ตาง ๆ เหลานี้ ผมเชื่อวาทําดวยครบวงจร มือสะอาด กลไกที่ดีไปได สําหรับขาวไทย 
สุดทายนะครับก็ขอฝากในเรื่องของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ ซึ่งมีเนื้อหา
ตามกฎหมายของรางพรรคประชาธิปตยนั้นแตกตางกับหลักการของรัฐบาลอยูพอสมควร 
อยากใหสภาผูแทนราษฎรแหงนี้พิจารณาใหครบถวน เราจะไดมีกฎหมายสหกรณ 
ที่เขมแข็งไปสูกับเขาไดสักที ขอบคุณครับทานประธาน 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตอไปเชิญทานนายแพทยแวมาฮาดี แวดาโอะ ครับ 
  นายแวมาฮาดี แวดาโอะ (นราธิวาส)  : เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผม 
หมอแวมาฮาดี แวดาโอะ ส.ส. จังหวัดนราธิวาส พรรคเพื่อแผนดิน ที่ลุกขึ้นมาอภิปราย 
ในรางพระราชบัญญัติสหกรณที่เรากําลังพิจารณานั้น เหตุเนื่องมาจากมันเกี่ยวของกับ
การแกปญหาจั งหวัดชายแดนภาคใต เปนอย างมาก  พระผู เปน เจ า ไดกล าว 
ในพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ซึ่งเปนธรรมนูญชีวิตของมุสลิมทั่วโลกวา วะอะฮั้ลลัลลอ
ฮุลบัยต วะฮั้ลรอมาฎีบา ความวา อัลเลาะห นั้นทรงอนุมัติการคาขาย แตทรงหาม
ดอกเบี้ย เหตุที่ผมตองหยิบยกพระมหาคัมภีรอัลกุรอานโองการนี้ เพราะมันเกี่ยวของกับ  
พ.ร.บ. ฉบับนี้ และมันเกี่ยวของกับกฎกระทรวงที่มีอยู ที่ปฏิบัติอยูในขณะนี้ ซึ่งเปน
อุปสรรคตอพี่นองชาวไทยมุสลิมที่จะดําเนินการในรูปแบบของสหกรณ ดวยหลักการแลว
เราเห็นดวยกับการแกไข พ.ร.บ. สหกรณ แตที่เราติดใจนั้นก็คือในมาตรา ๓ มาตรา ๕ 
และมาตรา ๑๒ เหตุที่ เราติดใจนั้น เพราะในมาตรา ๓ นั้นไดพูดถึงคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ ซึ่งองคประกอบสวนหนึ่งนั้นประกอบมาจากตัวแทนของ
ชุมนุมสหกรณระดับประเทศ ประเภทละ ๑ คน เชนเดียวกันในมาตรา ๕ ก็บอกวาซึ่งเปน
เร่ืองวาดวยองคประกอบของกรรมการบริหาร ก็ระบุอีกวาจะมีตัวแทนของสหกรณแตละ
ประเภทเชนกัน ในมาตรา ๑๒ ก็เชนกัน ก็ไดระบุอีก องคประกอบของคณะกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย สวนหนึ่งก็มาจากตัวแทนของสหกรณ 
แตละประเภทเชนกัน เหตุที่ตองติดใจ เพราะถาเราไปพลิกดูกฎกระทรวงที่ประกาศใช 



 ๑๖๒ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๗๗/๒ 
 
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ในสมัยที่ ฯพณฯ เนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณในขณะนั้นไดประกาศกฎกระทรวงเพื่อแกไขประเภทสหกรณ 
ซึ่งแตเดิมนั้นกอนที่จะประกาศฉบับนี้ สหกรณประกอบไปดวย ๖ ประเภทดวยกัน คือ  
๑. สหกรณการเกษตร  ๒. สหกรณประมง ๓. สหกรณนิคม  ๔. สหกรณรานคา  
๕.  สหกรณบริการ  และ  ๖ . สหกรณออมทรัพย  แตเนื่องจากวาในป ๒๕๔๘  นั้น  
มีความจําเปนที่จะตองเพิ่มประเภทสหกรณที่ ๗ ชื่อวาสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งกําลัง
เติบโตอยูในขณะนี้มีสมาชิกไมต่ํากวา ๓ ลานกวาคน จึงทําใหอาศัยมาตรา ๕ และ 
มาตรา ๓๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และก็ออกประกาศ
กฎกระทรวงฉบับนี้ เพื่อเพิ่มสหกรณนั้นจาก ๖ ประเภทเปน ๗ ประเภท  อันนี้คือ
กฎกระทรวงที่ มีอยู  ทีนี้ปญหามันมีอยู วาอยางนี้ค รับ  ยังมีสหกรณอีกกลุมหนึ่ ง 
ที่ไมสามารถจะจัดประเภททั้ง ๗ ประเภทได ------------------------------------------------------ 
 

- ๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๓ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๗๘/๑ 
 
แตกระทรวงเกษตรและสหกรณไดเอาสหกรณประเภทนี้ไปจดทะเบียนในสหกรณ 
ออมทรัพย ทั้ง ๆ ที่รูปแบบการดําเนินการของสหกรณประเภทนี้ไมไดเขาขายในลักษณะ
การดําเนินการสหกรณออมทรัพยแตประการใด คําแนะนําเหลานี้ของเจาหนาที่รัฐของ
เจาหนาที่กระทรวงถือวาเปนการแนะนําเพื่อประชาชนทําผิดกฎหมายครับ สหกรณ 
ที่ผมวานี้ชื่อวา สหกรณออมทรัพยอิสลาม หรือเรียกวาสหกรณออมทรัพยปลอดดอกเบี้ย 
เพราะฉะนั้นองคการที่ผมพูดเมื่อกี้ วะอะฮั้ลลัลลอ ฮุลนัยต พระผูเปนเจาทรงอนุมัติ 
การคาขาย วะฮั้ลรอมาฎีบา และทรงหามการดอกเบี้ยนั้นมันเปนสาระสําคัญสําหรับ 
พี่นองมุสลิมทั่วโลกและสําหรับพี่นองชาวไทยมุสลิมครับ ฉะนั้นประเด็นนี้เปนประเด็น
สําคัญครับหาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ที่กําลังจะพัฒนาเพื่อการพัฒนาสหกรณทุกรูปแบบนั้น 
ไมครอบคลุมสหกรณที่ผมไดพูดถึงนี้มันนาจะมีปญหาในการที่จะดําเนินการตอไปครับ  
ทานประธานที่เคารพครับผมไมมีความรูมากนักเกี่ยวกับสหกรณประเภทที่ผมกําลังพูดถึง
หรือเราจะเรียกวาสหกรณประเภทที่ ๘ ก็ไดครับ วันอาทิตยที่ผานมาจึงหาโอกาสไปรวม
ประชุมสามัญประจําปของสหกรณออมทรัพยสหกรณฟะหอิสลาม จํากัด ที่จังหวัดกระบี่ 
มีสมาชิกมารวมเกือบ ๒,๐๐๐ คน สหกรณนี้ไดจดทะเบียนในประเภท ๖ คือสหกรณ 
ออมทรัพยแตพอไปดูรูปแบบการดําเนินการนั้นไมเปนไปตามสหกรณออมทรัพย 
ประเภท ๖ แตประการใด เจาหนาที่ของรัฐก็เขารวมประชุมดวยแถมยังแนะนําบอกวา 
ไมเปนไรใหจดทะเบียนในสหกรณนี้เสีย ทั้ง ๆ ที่การดําเนินการธุรกรรมทางการเงินหรือ
สัญญากูหรือสัญญาสินเชื่อนั้นไมเปนไปตามระเบียบของสหกรณออมทรัพย จึงเปนที่มา 
ที่สหกรณเหลานี้มีความจําเปนตองทําสัญญา ๒ ฉบับครับ ฉบับที่ ๑ เพื่อเปนเอกสาร
ประกอบในเวลาที่เจาหนาที่สหกรณไปตรวจสอบสหกรณที่สํานักงาน แตอีกฉบับ ๑ นั้น
เปนสัญญาจริง ๆ ที่กระทําการเพื่อไมขัดกับหลักการศาสนาอิสลามที่ผมไดกลาวมาแลว
นะครับ ทานประธานที่เคารพครับขอเสนอของสมาชิกสหกรณออมทรัพยอิสลามหรือ
สหกรณปลอดดอกเบี้ยนั้นบอกวามีความจําเปนที่จะตองสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสหกรณ 
ประเภทที่ ๘ ปลอดดอกเบี้ย หมายความวาจะไมหากําไรจากเงินโดยเงินและเพื่อเงิน  
แตจะเปนการทําธุรกรรมอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะมีศัพทเฉพาะมากมายทั้งมูฎอรอยะห วะดีอะห
ศัพทที่ถูกบัญญัติเหลานี้ในศาสนานั้นไมถูกบรรจุไวในกฎกระทรวงและใน  พ.ร.บ.  



 ๑๖๔ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๗๘/๒ 
 
แตประการใด เหตุผลที่สมาชิกบอกวามีความจําเปนตองมีสหกรณประเภท ๘ นั้น 
มีทั้งหมด ๗ ประการดวยกันครับ  
  ขอ ๑ เพื่อใหการดําเนินชีวิตของมุสลิมในมติทางดานเศรษฐกิจเปน
หลักการหนึ่งของศาสนาอิสลาม เพราะอิสลามคือเดอะ เวย ออฟ ไลฟ (The way of life) 
หรือวิถีชีวิตอิสลามไมเพียงเฉพาะพิธีกรรมแตเปนวิถีชีวิตที่มุสลิมตองปฏิบัติที่ผูนับถือ
ศาสนาอิสลามตองปฏิบัติ รวมทั้งในระบบเศรษฐกิจดวย มุสลิมจะตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามหลักศาสนบัญญัติ 
  ขอ ๒ ระบบสหกรณในประเทศไทยในปจจบันนั้นตั้งบนพื้นฐานของระบบ
ดอกเบี้ยซึ่งไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของมุสลิม จึงทําใหชาวไทยมุสลิมตองดําเนินการ 
ดานเศรษฐกิจที่ขัดแยงกับความเชื่อทางศาสนาในภาวะที่ไมมีทางเลือกและภาวะจํายอมครับ  
  ขอ ๓ ความตองการและความจําเปนของชุมชนมุสลิมในประเทศไทย 
ที่จะใหมีสหกรณปลอดดอกเบี้ยนั้นมีมาก สังเกตไดจากขอมูลการเติบโตของสหกรณ
อิสลามทั่วประเทศครับ ผมมีขอมูลหนึ่งที่อยากจะนําเสนอตอทานประธานครับวา 
ในขณะนี้สหกรณอิสลามนั้นมีมากนอยขนาดไหนครับ อันนี้คือเอกสารที่ไดมาจากการ
ประชุมในวันนั้นเฉพาะเครือขายสหกรณอิสลามภาคใตซึ่งมีทั้งหมด ๒๐ สหกรณ  
กระจัดกระจายอยูใน ๑๒ จังหวัดตั้งแตสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง พังงา กระบี่ 
ภูเก็ต สงขลา สตูล ตรัง ปตตานี ยะลา นราธิวาสนั้น มีสมาชิกทั้งหมด ๑๒๐,๐๐๐ คน 
เฉพาะเครือขายนี้นะครับ ----------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๙/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๕ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๗๙/๑ 
 
มีทุนหมุนเวียนมีสินทรัพยรวมไมต่ํากวา ๒,๐๐๐ ลานบาท และมีสมาชิกประมาณ 
๑๒๐,๐๐๐ คน เฉพาะสหกรณออมทรัพยอิบนูอัฟฟานซึ่งมี ๔ สาขานั้น มีสมาชิก 
ไมต่ํากวา ๔๕,๐๐๐ คน สหกรณเหลานี้กําลังเติบโตถาเทียบกับตัวเลขในปที่แลวมีเพียง 
๗๖,๐๐๐ คน แตในปนี้ขยับเขาไป ๑๒๐,๐๐๐ คน ยังไมรวมตัวเลขของสหกรณอิสลาม 
ที่มีอีกเปนรอย ๆ สหกรณทั่วประเทศไทย เพราะฉะนั้นไมใชปญหาเล็กครับในเรื่องของ
สหกรณอิสลาม อันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ทางสมาชิกของเครือขายสหกรณอิสลามบอกวา 
มีความจําเปนที่จะตองแกไขกฎกระทรวงที่ไมจําเปนตองแกไข พ.ร.บ. แตประการใด 
เพียงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณไปดําเนินการออกกฎกระทรวง แลวก็เพิ่มเปนประเภทที่ ๘ นาจะสราง 
ความสะดวกใจตอมุสลิม แทนที่จะตองถูกปฏิบัติดวยความจํายอมอยางที่ผมไดกลาว
มาแลวนะครับ  
  ประการที่ ๔ เหตุผลก็คือการดําเนินงานของสหกรณในรูปแบบอิสลามที่มี
อยูในปจจุบันมักจะประสบกับปญหาและอุปสรรคอันเนื่องจากไมมีกฎหมายและระเบียบ
ของราชการรองรับที่ชัดเจนที่กํากับดูแล เชน การบัญญัติศัพทและคํานิยามเครื่องมือทาง
ธุรกรรมทางการเงินอิสลาม  ตลอดจนระบบบัญชีของสหกรณที่ปลอดดอกเบี้ย 
  ประการที่ ๕ เหตุผลก็คือเพื่อสงเสริมใหชุมชนมุสลิมมีการฝากเงินและ 
ออมทรัพย สามารถทําธุรกรรมตามหลักศาสนบัญญัติที่ถูกตองโดยการสงเสริมและกํากับ
ดูแลของภาครัฐอันเปนการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติโดยรวม  
  ประการที่ ๖ สหกรณอิสลามในการดําเนินงานนั้นเมื่อสรุปผลประกอบการ
ประจําปสหกรณจะตองจัดสรรสินทรัพยสวนหนึ่งคือ ๒.๕ เปอรเซ็นต เปนการจายซากาต
หรือการจายบริจาคตามภาคบังคับของศาสนบัญญัติของสินทรัพยหมุนเวียนแก
ผูดอยโอกาสซึ่งมีทั้งหมด ๘ ประเภทดวยกันตามที่ระบุในพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน 
ในขณะเดียวกันการจัดการสหกรณประเภทดอกเบี้ยสามารถทําธุรกรรมโดยใชเครื่องมือ
ทางธุรกรรมมากขึ้น โดยสนองความตองการของพี่นองมุสลิม และสามารถเสียภาษีตาง ๆ 
ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 
 



 ๑๖๖ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๗๙/๒ 
 
  ประการที่ ๗ เปนการสรางสถาบันการเงินทางเลือก 
  ประการที่ ๘ เพื่อเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
ฝายสมานฉันทและความเปนธรรมในสังคมของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งไดระบุวา
หากจะแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของพี่นองมุสลิมนั้นมีความจําเปนที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณตองแกไขกฎกระทรวงฉบับนี้ แลวก็เพิ่มสหกรณประเภทที่ ๘ เขาไป 
ชื่อวาสหกรณออมทรัพยปลอดดอกเบี้ย หรือสหกรณออมทรัพยแบบอิสลาม 
  ทานประธานที่เคารพครับ อันนั้นคือเหตุผลที่ทางสมาชิกเครือขายอิสลาม
ภาคใตไดเสนอแนะ ทีนี้ผมมาดูในเร่ืองของความจําเปนอีกครับ โดยธรรมชาติของพี่นอง
มุสลิมนั้นเขาถือวิถีชีวิตอันหนึ่งก็คือวาจําเปนตองเปนไปตามบทบัญญัติที่ มีอยูใน 
พระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ความอยางนี้นะครับ และอัลเลาะหนั้นทรงอนุมัติการคาขาย 
แตอัลเลาะหทรงหามดอกเบี้ยครับ ดังนั้นถาหากใครก็ตามที่ละเวนจากการเอาดอกเบี้ย
หลังจากที่ไดรับคําเตือนนี้จากพระผูอภิบาลของเขาแลว เขาจะไมถูกดําเนินทางกฎหมาย
เกี่ยวกับดอกเบี้ยที่เขาไดกินไปกอนหนานี้ และกรณีของเขาจะไปถึงอัลเลาะหในที่สุด  
แตถาหากเขาทําความผิดอยางเดียวกันนี้อีกเขาเหลานี้คือสหายของไฟนรกและพวกเขา
จะอยูในนรกตลอดไป และในองคการที่ ๒๗๕ บอกวา อัลเลาะหจะทรงบั่นทอนความ
จําเริญออกจากดอกเบี้ยและจะทรงเพิ่มพูนกุศลทาน และอายะหที่ ๒๗๗ บอกวา 
โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลายจงเกรงกลัวอัลเลาะหและจงละทิ้งดอกเบี้ย อันนี้คือหลักการ
ศาสนาครับ ทีนี้มาดูกฎหมายรัฐธรรมนูญอีกครับ ในมาตรา ๓๗ ไดระบุชัดเจนบอกวา 
บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา  นิกายของศาสนา  หรือลัทธินิยม 
ในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติ
พิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการ
ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน --------------------------------- 
 

- ๘๐/๑ 
 
 



 ๑๖๗ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๘๐/๑ 
 
เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย 
หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน  เพราะฉะนั้นความเชื่อในเรื่องของสหกรณ 
ที่ปลอดดอกเบี้ยนั้นมันเปนหลักศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ ที่มุสลิมถือปฏิบัติและการ
ปฏิบัติโดยสหกรณอิสลามนั้นมันก็ไมไดเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองแตประการใด 
จึงไมมีเหตุผลใด ๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณจะไมแกไขกฎกระทรวงฉบับนี้ใหเพิ่ม
ประเภทสหกรณจาก ๗ ประเภทมาเปน ๘ ประเภทตอไป ในมาตราเดียวกันในวรรคสอง
บอกอีกวา ในการใชเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลยอมได รับการคุมครองมิให รัฐ 
กระทําการใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได  
  มาดูในมาตรา ๘๔ (๙) บอกวา สงเสริมสนับสนุนและคุมครองระบบ
สหกรณใหเปนอิสระ และในมาตรา ๖๔ ระบุวา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปน
สหกรณ เพราะฉะนั้นถาคํานึงถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญในมาตรา ๓๗ ผนวกกับมาตราที่ผม
ไดอานแลวนั้นจึงมีความจําเปน เพื่อจะใหกฎหมายฉบับนี้หรือ พ.ร.บ. สหกรณที่กําลัง
พิจารณาเพื่อแกไขที่อยู ในวาระ  ๑  ในขณะนี้ ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของมุสลิม  
กระทรวงเกษตรและสหกรณมีความจําเปนตองแกไขกฎกระทรวงที่ประกาศเมื่อป ๒๕๔๘ 
นั้น เพิ่มสหกรณประเภทที่ ๘ เพื่อแกไขปญหาสหกรณที่ผมไดพูดถึงทั้งหมด อันนั้นคือ
เหตุผลทั้งหมดที่ผมอยากจะเรียนตอทานประธานไปสูคณะรัฐมนตรีเพื่อแกไขตอไป  
  ทีนี้สุดทายหากทานไมแกไข ผลกระทบจากการไมมีสหกรณประเภท ๘  
คือขอ ๑  ทําใหสหกรณอิสลามหรือสหกรณปลอดดอกเบี้ยอยูอยางผิดกฎหมาย   
ขอ ๒ เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับจดทะเบียนสหกรณนั้นที่แนะนําใหสหกรณอิสลาม 
จดทะเบียนในประเภท ๖ นั้นถือวาแนะนําใหประชาชนทําผิดในสิ่งที่ผิดกฎหมาย   
ขอ ๓ สหกรณมีความจําเปนตองทํานิติกรรมทางการเงินหรือทําสัญญา ๒ ฉบับ คือ   
๑. สัญญาปลอมเพื่อแสดงตอเจาหนาที่สหกรณ และอีกฉบับหนึ่งนั้นเปนสัญญาจริงที่วา 
การสัญญาระหวางสหกรณกับสมาชิกตอไป และสุดทายก็คือวา การที่ทานไมพัฒนาคือ
โดยการไมแก ไขกฎกระทรวงฉบับนี้ เพื่อ เพิ่มประเภทสหกรณประเภทที่  ๘  นั้น  
ทําใหกฎหมายที่ทานกําลังพิจารณาอยูในขณะนี้ที่มุงหวังในการที่จะพัฒนาสหกรณ 
ใหเจริญกาวหนานั้นมันจะไมครอบคลุมสมาชิกสหกรณที่มีอยูหลายแสนคน จากจํานวน 



 ๑๖๘ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๘๐/๒ 
 
สหกรณ อิ สลามที่ มี อ ยู ห ล าย ร อยคน  อย า งน อยมี เ งิ นหมุ น เ วี ยน ไม ต่ํ า ก ว า  
๕,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ ลานบาททั่วประเทศไทย จึงเปนที่มาที่ผมอยากจะนําเสนอตอ 
ทานประธานไปยังคณะรัฐมนตรี แลวก็ฝากประเด็นตาง ๆ เหลานี้เพื่อใหกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเพื่อตั้งขอสังเกต หากจะผานกฎหมายฉบับนี้มีความจําเปนที่ทางรัฐบาล
จะตองออกกฎกระทรวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณในการเพิ่มสหกรณประเภทที่ ๘ 
คือสหกรณอิสลามหรือสหกรณที่ปลอดดอกเบี้ย ขอบคุณมากครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานตอไป ทานอรรถพร พลบุตร เชิญครับ 
  นายอรรถพร พลบุตร (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม อรรถพร พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน 
จากจังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย ขอบคุณทานประธานที่ไดกรุณาใหโอกาสกระผม 
ไดอภิปรายในวาระการพิจารณารางพระราชบัญญัติสหกรณในครั้งนี้ ซึ่งก็มีหลายสวน
หลายมาตราที่ เปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาสหกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในสวนของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติตามคําเสนอของทาน ส.ส. วินัย  
เสนเนียม ตรงนี้มีประโยชนเปนอยางยิ่ง สวนจะมีความเพียงพอเหมาะสมหรือไม 
กับภารกิจของสหกรณที่ รออยู ในวันพรุ งนี้ ก็ เปน เรื่ องที่ตองพิจารณากันตอไป  
ผมขออนุญาตเพิ่มเติมบางมุมมองเพื่อใหเกิดประโยชนตอการพิจารณา ทานประธานครับ 
ถาเรายอนเหตุการณลงไปเม่ือป ๒๕๔๐ ในวันนั้นไดเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ 
ที่รายแรงที่สุด ที่เรียกวา วิกฤติตมยํากุง ----------------------------------------------------------- 
 

- ๘๑/๑ 
 
 
 
 



 ๑๖๙ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๘๑/๑ 
 
บริษัทขนาดยักษ ขนาดกลาง และขนาดเล็กลมละลายขายตัวกันไปเหลือคณานับ 
ธนาคารขนาดใหญหลายแหงอยูในภาวะใกลลมละลาย บางแหงตองเปลี่ยนผูถือหุนเปน
สมบัติของตางชาติ บางคนตื่นขึ้นมาวันรุงขึ้นเปนหนี้หมื่นลาน แสนลาน และก็ยังเผชิญ
กับปญหาอยูทุกวันนี้ นักธุรกิจบางรายใชปนจุด ๓๘ ยิงขมับตัวเองเพื่อปดบัญชีตัวแดง 
พรอมทั้งชีวิตของลูกและของเมีย ในภาวะวิกฤติที่รายแรงซึ่งดําเนินตอเนื่องมาอีกหลายป
ในชวงนั้น เปนที่นาสังเกตวาสหกรณประเภทที่ ๗ ที่เรียกวา สหกรณเครดิตยูเนียน ซึ่งผม
ขอใชคําวา ธนาคารชาวบาน หรือ ธนาคารคนยาก กลับสามารถยืนยงตอสูกับมรสุมราย
ทางเศรษฐกิจอยางทรนงองอาจ และก็เติบโตทีละขั้นทีละตอนอยางนาชื่นชม ที่เพชรบุรี
บานผมแมจะเผชิญพายุรายถึงขนาดนั้น ในชวงเวลาตั้งแตป ๒๕๔๐ จนกระทั่งถึงบัดนี้
เมื่อธันวาคมปลายปที่แลวมีสมาชิก ๑๓๐,๐๐๐ คนครับ มีเงินฝาก ๑,๙๒๔ ลานบาท 
แลวก็มีสินทรัพย ๒,๕๒๔ ลานบาท อาคารสถานที่ของสหกรณหลายแหงซึ่งมีทั้งหมด 
๖๘ แหง ใหญโตโออายิ่งกวาสาขาของธนาคารซึ่งเปนของนายทุนดวยซ้ําไป ผมเคยไดมี
โอกาสรวมประชุมหรือพูดจาบรรยายกับสมาชิกของสหกรณเครดิตยูเนียนซึ่งเปนสหกรณ
ประเภทที่  ๗  หลายครั้ ง  เวลาผมกลาวทักทายสมาชิกของเครดิตยู เนียนผมใช 
คําวา กราบเรียนทานผูเปนเจาของธนาคาร แมวาเบื้องหนาขอผมจะเปนแมคามะนาว  
จะเปนแมคารานคายอย จะเปนชาวนา เปนชาวไร เปนพอคารถเข็น แตเขาเปนเจาของ
ธนาคารจริง ๆ ซึ่งเปนธนาคารคนยาก เขาใชเงิน เขาใชหยาดเหงื่อของเขาเก็บหอมรอบริบ
เปนทุนเปนรอนแลวก็ขยายตัวตอไปตอเนื่องจนถึงปจจุบันนี้ ผมมองเขาไปในแววตา 
ของเขาผมเห็นความภูมิใจ ผมเห็นความเชื่อม่ันในสิ่งที่เขาสรางขึ้นมาดวยเวลาที่ยาวนาน 
แลวในแววตานั้นผมก็เห็นถึงพลังซึ่งเปนทางรอดตอพายุรายทางเศรษฐกิจที่จะกอตัวขึ้น
นับจากวันนี้และหนักขึ้นในปหนา นั่นก็คือพลังของการรวมกลุมรวมกันคิด รวมกันทํา 
รวมกันสรางชีวิตใหมซึ่งเรียกวา พลังสหกรณ แตทานประธานที่เคารพครับ กาว ๙๒ ป
ของสหกรณในประเทศไทยตั้งแตเกิดขึ้นครั้งแรกที่พิษณุโลก สหกรณทุกประเภท 
ไม ได เติบ โตเหมือนสหกรณ เครดิตยู เนียน  สหกรณหลายแห งยั งอยู ในภาวะ 
ลมลุกคลุกคลาน บางแหงตองปดตัวเอง บางแหงขาดทุนมากมายดังที่ทาน ส.ส.  
คุณหมอวรงคไดพูดไปแลว สหกรณจํานวนมากมายยังออนแอเกินกวาที่จะสูกับทุน 



 ๑๗๐ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๘๑/๒ 
 
ของคนที่ มีเงินมากกวาหรือทุนขามชาติยังถูกควบคุมดวยกลไกที่ปราศจากอิสระ  
ถูกควบคุมดวยกฎระเบียบซึ่งตีความตามกฎหมายโดยเครงครัดและทําใหไมสามารถที่จะ
ปรับตัวสูกับกระแสโลกาภิวัตนได ตรงนี้ผมจึงถือวาเปนเรื่องที่เราคงจะตองเหนื่อยรวมกัน
อีกมากมายแมวากาว ๙๒ ปที่ผานมาเปาหมายยังอยูอีกไกล แตเราก็ตองเผชิญกับปญหา
เหลานี้ตอไป ในปหนาเปนที่คาดคะเนวาเราจะพบกับภาวะเศรษฐกิจซึ่งอาจจะ 
มีความรุนแรงเทากับป ๒๕๔๐ หรือใกลเคียงเราจะอยูรอดในมรสุมรายนั้นไดอยางไร  
ก็ตองกระบวนการของสหกรณที่ตองสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้น เราอาจจะตอง 
สรางความเขมแข็งดวยกระบวนการของการเรียนรูเร่ืองการจัดการความรู เราจะสราง
ความเขมแข็งดวยกระบวนการของการจัดโครงสรางที่มีความคลองตัว ที่มีความเปนอิสระ 
ไมไดตกอยูภายใตระบบระเบียบของทางราชการ  ซึ่งขาดความคลองตัวในการ
เปลี่ยนแปลง เราอาจจะตองมีขบวนการซึ่งไมไดหมายถึงแคตัวบุคคล ไมไดหมายถึง 
กลุมองคกร แตหมายถึงจิตวิญญาณที่เชื่อม่ันและตระหนักในคุณคาของประชาชน 
และหยาดเหงื่อของพี่นองที่ตอสูรวมกันสรางชีวิต  เราอาจจะตองมีนโยบายที่ มี 
ความสอดคลองและทําใหเขามีความเขมแข็ง และมีการสกัดกั้นไมใหคนที่เงินมากกวา
หรือทุนมากกวาเปนสิบเปนรอยเทาลงมาทําลายกระบวนการของประชาชนตรงนี้ 
 

- ๘๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๑ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๘๒/๑ 
 
และเราก็ตองมีการจัดการที่ดี ทานประธานครับ สิ่งเหลานี้เมื่อเราพูดไปมันเหนื่อย ๙๒ ป 
มันพิสูจนวาเราเหนื่อยมามากและเปาหมายนั้นก็ยังมองไมเห็นชัดเบื้องหนา แตเรา 
ก็ตองทํา กระบวนการของประชาชน การรวมตัวของประชาชนเพื่อสูกับคนที่มีกําลัง
มากกวา อํานาจมากกวา ตรงนั้นละครับเปนสิ่งซึ่งนาจะเปนทางรอดเดียวที่ใหเรา 
เดินฝาภัยรายของระบบทุนนิยมที่เกิดขึ้นในปจจุบันนี้ วันนี้เรามีวิกฤติของประเทศ
มากมายหลายเหตุการณดวยกัน ไมวาจะเปนวิกฤติของการใสเสื้อที่สีไมหมือนกัน  
ไมวาจะเรื่องชีวิตที่ยับเยินของพี่นองชาวสวนยางพาราหรือสวนปาลม ชีวิตที่ รันทด
เหลือเกินของพี่นองชาวภาคอีสาน ขายขาวเหนียวกิโลกรัมละ ๖ บาท แตวิกฤติที่รายแรง
ไปกวานั้นก็คือเร่ืองของปากของทอง เ ร่ืองของการรุกคืบของทุนขามชาติ ของทุน 
ขนาดใหญที่ รุกคืบลงไปในแตละทองถิ่น  ไมวาจะระดับจังหวัด  อําเภอ  ตําบล 
และในหมูบานที่มีขนาดใหญ รานคาของทุนเหลานี้ก็เขาไปจอ และสิ่งเหลานี้ไดทําลาย 
วิถีชีวิตของคนทองถิ่น ของคนยากคนจน วิถีชีวิตของชุมชนจนหมดสิ้น ดูดเงินจากพี่นอง
ในทองถิ่นเขาไปสรางกลไก สรางเครื่องมือในการที่จะกอบโกยประโยชนจากคนทองถิ่น 
แลวก็เติบโตขึ้นไปอีกนิดเพื่อประโยชนของคนไมกี่คน และบางคนก็ไมไดเปนคนไทย 
กระบวนการสหกรณและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ ยุทธศาสตร การสรางพลังทั้ง ๖ ดาน 
หรือ ๗ ดาน ที่ผมกราบเรียนไปแลวนั้น คือสิ่งหนึ่งซึ่งจะทําใหสหกรณของเรายืนหยัดตอสู 
รวมหัวใจของคนจนมาสูกับคนที่มันรวยกวาได แตสิ่งซึ่งเปนประเด็นที่สําคัญและผม
อยากจะฝากเอาไวกับคณะรัฐมนตรี รวมทั้งคณะกรรมาธิการที่จะพิจารณากฎหมายนี้  
ก็คือวาถาเราจะทําใหประชาชนเขาเชื่อม่ันในการรวมตัว ในพลังของคนจน ซึ่งเมื่อรวมเขา
มันสูได คนที่เปนรัฐบาลหรือคนที่เปนราชการซึ่งดูแลกํากับในเรื่องเหลานี้ตองเชื่อม่ัน 
ในประชาชนกอน ทานตองไมมองวาประชาชนก็คือทาสติดดิน ที่ตองอุปถัมภค้ําชูดูแล
หยิบยื่นอะไรตาง ๆ เขาไปเปนอามิสสินจางเพื่อประโยชนในทางการเมือง ทานตอง 
ไมสรางธนาคารซึ่งทานโยนเงินเขาไป แลวก็ไมไดมีการกํากับดูแลใหเงินตรงนั้น 
มันงอกเงยเปนวิสาหกิจชุมชน และเขาใชเงินเหลานั้นเก็บหอมรอบริบ รวบรวมใหมัน
ขยายเจริญเติบโตเปนทุนทองถิ่น สิ่งเหลานี้มันทําลายกระบวนการสหกรณโดยที่ทาน 
จะรูตัวหรือไม ผมไมทราบ แตสิ่งเหลานี้ทําใหกระบวนการของประชาชนนั้นออนแอลง  



 ๑๗๒ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๘๒/๒ 
 
เราพนจากสังคมอุปถัมภมาเปนรอยปแลวครับ อยาใหพี่นองประชาชนกลับไปเปนทาส 
ติดดินในระบบอุปถัมภอีกตอไป ฉะนั้นถาเรามีความจริงใจ  ตรงนี้จริง  ๆ รัฐบาล 
ตองปรับเปลี่ยนนโยบายและสรางความเขมแข็งใหกับพี่นองประชาชนใหเกิดขึ้น  
ใหตระหนักถึงคุณคาของเขาซึ่งไดพิสูจนมาแลววาสหกรณหลายประเภทนั้นสามารถที่จะ
ยืนหยัดตอสูกับทุนที่ใหญกวาไดจริง ๆ และหลายชาติ หลายประเทศก็สรางชาติขึ้นมา
ดวยทาสทรหดและทะเลทราย ผมจึงฝากคณะรัฐมนตรีเอาไว ทานตองเชื่อม่ันในพลังของ
ประชาชนกอน กอนที่ทานจะทําใหเขารวมกลุมและตอสูตอภัยวิกฤติตรงนี้ไปได ทานตอง
ใหมือของพี่นองประชาชนนั้นไมใชมือที่แบออกเพื่อขอการอุปถัมภค้ําชู แตตองเปน 
มือที่กุมจอบ  กุมเสียมเพื่อพลิกฟนผืนแผนดิน  หรือกุมมือกับคนขางตัวเพื่อสราง
กระบวนการของประชาชนใหมีความเขมแข็งตอไป และนั่นก็คือทางรอดของประเทศ 
ในวิกฤติที่กอตัวขึ้นอยูในขณะนี้ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานผูอภิปรายทานสุดทาย ทานรัชฎาภรณ แกวสนิท เชิญครับ 
  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน รัชฎาภรณ แกวสนิท ส.ส. แบบสัดสวน กลุมที่ ๓ พรรคประชาธิปตย  
จะอภิปรายในกฎหมายสหกรณที่ มีการแกไข  ดิฉันก็จะอภิปรายตามเอกสารนี้ 
วาจริง ๆ แลวในการแกไขนี้ -------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๓ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ศิริวรรณ ๘๓/๑ 
 
เราเนนเรื่องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร โดยการตั้งกรรมการ 
พัฒนาสหกรณแหงชาติขึ้นมา  แลว เราก็จะมีคณะกรรมการบริหารดวยนะคะ  
ถือวาคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติถาดิฉันเขาใจไมผิดถือวาเปนเหมือนกับ 
เปนบอรด (Board) แลวก็มีคณะกรรมการบริหารพัฒนาสหกรณแหงชาติอีกทีหนึ่ง 
ใชหรือไม ถาอยางนั้นกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ กพส.ประธานก็เปนรัฐมนตรี  
สวนคณะกรรมการบริหารประธานก็จะเปนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
แลวบริหารกันอยางไรตามมาตรา ๓๑ (๑) สวนอื่น ๆ ดิฉันสนใจเรื่องบทบาทหนาที่ของ
กรรมการบริหารวาจะมีกําหนดหลักเกณฑวิธีชวยเหลือสง เส ริมฟนฟูสหกรณ  
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของสหกรณที่ไดรับความชวยเหลือ เพราะฉะนั้น 
ก็อยากจะเรียนวามีหลายทานพูดมาแลวมีตัวเลขมากมายของประเภทสหกรณตาง ๆ  
แตดิฉันอยากจะเรียนวาดิฉันไปเปนวิทยากร ที่จริงติดตามบอยคะ สนใจเรื่องหลักการ
สหกรณมากแลวก็ได รับเชิญเวลาเขามีประชุมใหญ ก็พบวาบางทีพอเขาเชิญไป 
เปนวิทยากร สิ่งที่ดิฉันฟงวิทยากรคนอื่นซึ่งเปนผูใหญเปนผู รูมักจะบอกวาสหกรณ 
ตองพยายามพัฒนาตัวเอง สหกรณตองพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองดวยการแขงขันกับ
ธุรกิจใหได ตองทําธุรกิจที่ซื้อถูกและขายแพง ดิฉันตกใจนะคะเพราะวาดิฉันศึกษาเรื่อง
หลักการสหกรณมาพอสมควรแลวก็คิดวาหลักการสหกรณมันจะเปนทางออกใหกับ 
พี่นองเกษตรกร ดิฉันพูดเนนสหกรณการเกษตรนะคะ มันจะเปนทางออกใหกับพี่นองเรา
แตปรากฏวาเดี๋ยวนี้แนวคิดทางดานสหกรณเปลี่ยนไป เพราะวาอิทธิพลของทุนนิยม 
เขามาครอบงําแลวทําใหสหกรณแมกระทั่งการที่จะประเมินวาสหกรณทั่วประเทศมีอยู 
กี่แหง แลวก็สําเร็จกี่แหงไมสําเร็จกี่แหงถาใชกําไรขาดทุนใชเงินเปนตัวตั้งประเมินออกมา
ขาราชการเจาหนาที่ก็จะบอกดิฉันวาก็ผานประเมินประสบความสําเร็จ ๙๐ เปอรเซ็นต  
ไมประสบความสําเร็จ ๑๐ เปอรเซ็นต ดิฉันถามวาเอาหลักสหกรณทั้งหลายมาจับ 
หรือเปลา เร่ืองการรวมกลุมเร่ืองการมีสวนรวม โดยพื้นฐานหลักการตองชวยเหลือ 
เอื้ออาทรซึ่งกันและกันตองดูแล ซึ่งกันและกันแลวก็ถือวาหลักการสหกรณถือวาเปน 
หลักประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน เพราะวาไมวาใครจะมีหุนเทาไรก็ตามถึงเวลาที่จะตองเลอืก
กรรมการลงคะแนนในเรื่องของนโยบายทุกคน ๑ คน มี ๑ เสียงเทากัน เขาก็บอกวา 



 ๑๗๔ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ศิริวรรณ ๘๓/๒ 
 
มันเปนหลักการประชาธิปไตย แลวประชาธิปไตยมันตองกระจายไปในแนวราบ
เพื่อที่จะใหสมาชิกทั้งหลายไดประโยชน แตวาโครงสรางในระยะหลัง ๆ นั้นมันก็เปลี่ยนไป 
เพียงแตวาอยากจะเรียนวาทุกวันนี้ ถาบอกวาอิทธิพลของทุนนิยม ตัวชี้วัดก็เปนตัวเงิน 
การที่จะบริหารใหกําไรไดสหกรณจําเปนตองจางผูจัดการมืออาชีพมาบริหาร มาซื้อถูก
ขายแพง  มาทําใหเปนธุรกิจ มาแขงกับธุรกิจ ตองถามวามืออาชีพที่จะมาบริหาร 
เปนมืออาชีพที่บริหารธุรกิจหรือเปนมืออาชีพบริหารสหกรณ โดยมีหลักการสหกรณ 
เปนพื้นฐาน ถาเราดูวาสหกรณแตละประเภทตอนนี้ตองถามวารูบทบาทหนาที่ของตัวเอง
แลวก็เขาใจหลักการสหกรณหรือไมเพียงใด ยกตัวอยางสหกรณการเกษตรนะคะ 
เทาที่ดิฉันเรียนมาก็บอกวามีหนาที่ที่จะตองดูแลหาปจจัยการผลิตใหเกษตรกร  
แลวก็ตองซื้อมาในราคาถูกแลวขายใหสมาชิกในราคาที่เปนธรรม สมัยกอนแลกเปลี่ยนได
ดวยซ้ําไป สมัยนี้บอกไมไดจะตองซื้อมาขายไปแตตองซื้อขายดวยราคาที่เปนธรรม  
เมื่อไรก็ตามที่เนนวาจะตองแขงขันกับธุรกิจนั่นก็คือจะตองพยายามซื้อถูกขายแพง 
อยางที่บอก ปรากฏการณอยางที่ทาน ส.ส. อรรถวิชช ------------------------------------------- 
 

- ๘๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๕ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ)             ณัฐชนก ๘๔/๑ 
 
ตองขอประทานโทษที่เอยนาม ทานพูดบอกวา สหกรณก็ทําสิ อบขาวใหพี่นอง ที่จริง
บทบาทอยางนี้คือบทบาทที่ตองทําเลยนะคะ หาปจจัยการผลิตมา ปจจัยการผลิตปจจุบัน
เกษตรกรสวนใหญปจจัยการผลิตก็คือปุย ขอประทานโทษนะคะ ที่อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ บานของดิฉันเอง เมื่อ ๒ เดือนที่แลวมีพี่นองโทรมาบอกวาสงสัยปุยที่เขา
ใชจะเปนปุยปลอม ดิฉันก็ไปพบเขาคะ เขากูเงินจาก ธ.ก.ส. มา แลวไปซื้อปุยจาก สกต. 
สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาด ไปซื้อจาก สกต. ๓ สูตร แลวก็เลยใหศูนยวิจัยพืชไร
กาฬสินธุซึ่งเปนหนวยงานที่ขึ้นกับกรมวิชาการเกษตรไปเก็บตัวอยาง เก็บตัวอยางแลวสง
เขามาวิเคราะหที่กรมวิชาการเกษตร ดิฉันก็ไดตามเรื่องให พบวาผลออกมาเปนปุยปลอม 
ทั้ง ๓ สูตร ดิฉันก็ไดเรียนทานรัฐมนตรีเมื่อพบกับทาน แลวก็ถามพี่นอง และถาม 
กรมวิชาการเกษตรวา แลวจะดําเนินการอยางไรตอไป ก็บอกจะตองดําเนินคดีกับ 
ทั้งผูผลิต ผูขาย ผูบรรจุ แลวถามวาแลวพี่นองจะไดเงินคืนไหม ราชการบอกดิฉันวา 
ก็ไปฟองแพงเอา ดิฉันตกใจนะคะ ใหพี่นองเกษตรกรไปฟองแพง แตตอนนี้ดําเนินการ 
ไปแลวคะวา สกต. ซึ่งเปนผูขายก็ไปคุยกับพี่นองแลววาจะคืนเงินคาซื้อให เงินตนทุน 
คาซื้อปุยให สวนที่จะชดเชยเทาไรเขากําลังตกลงกันวาถาผลผลิตไดอยางไร จะชดเชย 
๕๐ เปอรเซ็นตอะไร อยางนี้คะ การที่จะตองหาปจจัยการผลิตก็ตองเปนปจจัยการผลิตที่ 
๑. มีคุณภาพ แลวราคาไมแพงมาขายใหสมาชิกของตัวเองก็ดวยราคาที่เปนธรรม  
เอากําไร เอาคาบริหารจัดการ แตไมใชเพื่อใหกําไรมาก ๆ เพื่อที่จะไดเปนตัวเลข 
และเพื่อที่จะไปปนผลกันในตอนหลัง หรือเพื่อที่จะใหโบนัสกรรมการในตอนหลัง  
ใหมาก ๆ นะคะ เมื่อผลผลิตออกมาแลวถาบอกวาขาวในชวงนี้อยางไร ๆ ก็ขายขาวไมได
ราคาอยูแลว เพราะ ๑. ฝนตก ๒. วิธีการเก็บเกี่ยวที่ใชรถเกี่ยว อยางไร ๆ มันก็จะไมไดอบ 
ไมไดตากแหง ชื้นแนนอน จะไมไดราคาแนนอน สหกรณนาจะมีบทบาทเหมือนอยางที่
ทาน ส.ส. อรรถวิชช พูด มีที่อบไหม สหกรณตองทํานะคะเพื่อสมาชิกของตัวเอง  
ตองคิดหาวิธีแกปญหาใหสมาชิกของตัวเอง  ตองหาที่อบ  หาที่ วัดความชื้นให  
แลวตองประกาศใหเปนที่รูทั่วไป ไมอยางนั้นโรงสีจะไมยอมรับกติกาตรงนี้ สหกรณ 
ตองรวมตัวกันคะ แลวก็ทํากระบวนการตรงนี้เพื่อชวยพี่นองเกษตรกร หรือบางทีตองรูวา
ขาวที่อยูในนาถูกตกเขียวไปเรียบรอยแลว สหกรณจะชวยสมาชิกเราอยางไร  



 ๑๗๖ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๘๔/๒ 
 
  พูดถึงเรื่องปุยนะคะ ถาถามวาไปซื้อปุยเคมีเปนปุยปลอม แลวก็แพงดวย
แพงนะคะ เดี๋ยวนี้ปุยยูเรีย ๒๐,๐๐๐ กวาบาทแลวตันหนึ่ง บางแหงนะคะดิฉันถาม 
เพื่อน ส.ส. ดวยกัน บางแหง ๑๘,๐๐๐ บาท ๑๙,๐๐๐ บาท แถวบานดิฉัน ๒๓,๐๐๐ บาท 
๒๖,๐๐๐ บาท ทีนี้ถาถามวามีทางออกอยางไร รัฐบาลเองก็พยายามรณรงคใหผลิตปุย
อินทรีย สหกรณทําไหม ถาทํานี่ดิฉันไปพบทานอธิบดีกรมการพัฒนาที่ดินมาแลววา 
ถาพี่นองจะทําปุยอินทรียจะทําอยางไร  ทานบอกใหแตละหมูบานถามีกรรมการ 
รวมมาเลย ๗ คน แลวก็ใหแจงมา แลวก็จะใหพัฒนาที่ดินลงไปดู แลวก็ชวย มีวัสดุตาง ๆ 
ชวยในการที่จะทําปุยอินทรีย เมื่อทําไปสักระยะหนึ่ง สมมุติวาครบ ๖ เดือนแลวรวมกันได
เปนองคกรที่เขมแข็งหรือมีสหกรณก็จะเขาไปชวยพัฒนาอีกได เพราะฉะนั้นตองถามวา 
สิ่งที่ไมไดกลับมาเปนเงินเปนทองเปนหนาที่ของสหกรณไหมที่จะชวยสมาชิกของตัวเอง 
ดิฉันพูดถึงอยางนี้เพราะวากําลังพูดวาความคิดเริ่มเปลี่ยนไปแลว ดิฉันเคยเปนขาราชการ 
สหกรณออมทรัพยสมัยนั้นดิฉันก็เปลี่ยนชื่อเรียกสหกรณกูเงิน เพราะสวนใหญสมาชิก
ทั้งหลายก็จะไปกูเงิน แตคนที่จะเอาเงินเขาไปฝากเพื่อที่จะออมก็คือคนที่มีเงินมาก ๆ 
เพราะสหกรณออมทรัพยดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารโดยทั่วไป ก็จะมีคนรวยเอาไปฝากไว 
แลวก็ขาราชการเล็ก ๆ ก็จะเปนคนไปกู ไมคอยไดออม เพราะฉะนั้นเรื่องอยางนี้คะ  
หรือสหกรณรานคา สหกรณตาง ๆ ----------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๗ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๘๕/๑ 
 
ดิฉันก็ถึงอยากจะเรียนนะคะวา ทําอยางไรหนาที่ภารกิจของคณะกรรมการบริหาร กคส. 
กําหนดหลักเกณฑวิธีชวยเหลือสงเสริมและฟนฟูสหกรณและก็ตองติดตามดวยวา
สหกรณที่ไดรับการชวยเหลือหรอืสงเสริมฟนฟูเปนอยางไร ดิฉันก็อยากจะเรียนวา สงเสรมิ
และฟนฟูแนวคิดหลักการสหกรณกลับมาเสียหนอยเถอะคะ หลายคนวาดิฉันวาถอยหลัง
เขาคลอง ดิฉันยังบอกวา ถาสหกรณยึดหลักพอเพียงแลวก็ดําเนินการรวมไปกับพี่นอง
เกษตรกรซึ่งไมใชคนรวย ไปคิดหากําไรจากสมาชิก หรือไปคิดหากําไร หรือวาหารายได 
หาปนผลอะไรตาง ๆ จากสมาชิกยาก เขาบอกวาสหกรณหลักการสําคัญมากก็คือเปนการ
ปลูกฝงสรางประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน เราฟนฟูสิ่งเหลานี้ หลักการสหกรณ ๕ - ๖ ขอ  
ฟนฟูอีกครั้งหนึ่งไดไหม กราบเรียนทานรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ทานไมไดนั่งอยูตรงนี้แลวนะคะ  
แลวก็ยังอยากจะเรียนถามอีกวา โครงสรางที่ทานทั้งหลายทํามา สหกรณเมื่อกอนจะ
พัฒนาในแนวราบ แตตอนนี้ก็พัฒนาในแนวดิ่งมากขึ้น กรรมการทั้งหลายไมวาจะเปน
กรรมการบริหาร กคส. หรือกรรมกรรมหรือคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติก็ตาม  
เปนขาราชการเกือบทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นสหกรณพัฒนายากจะถูกครอบงําแลวก็ไมโต 
ประชาชนอาจจะคิดอะไรดวยตัวเองไดนอย อาจจะคิดไดไมเร็ว แตเมื่อไรที่มีขาราชการ 
ไปนั่งอยูดวยเขาจะไมคิดเลย เขาจะโตอยากนะคะ ในบางแหงซึ่งตอนนี้ก็ปรับไปเยอะ 
แลวคะ  หลายแหงสหกรณการเกษตรประจําอํา เภอ  ไปตั้ งอยูที่สํานักงานของ 
สหกรณอําเภอ วิ่งกันอยูบนนั้น ดิฉันเห็นแลวก็ไมสบายใจ แตเดี๋ยวนี้สวนใหญเขาก็มีเงิน 
มีกําไรจากสมาชิกแลวก็มาสรางสํานักของตนเองมากขึ้น ถามทานดวยวาถาสมมุติวา
โครงสราง สหกรณหลายสหกรณอยูใกลกัน เขาบอกวาเพื่อที่จะใชทรัพยากรรวมกัน  
ก็รวมกันขึ้นมาแลวก็ตั้งเปนชุมนุมสหกรณ จากชุมนุมสหกรณหลาย ๆ แหง แลวก็ 
จะมีสันนิบาตสหกรณ ซึ่งจะมีทุกสหกรณมารวมกันดิฉันก็ยังคิดวาตองถามวาทานตอง
ออกแบบใหดี วาโครงสรางตรงนี้ถาขึ้นไปสูมากขึ้นเลือกตัวแทนของแตละแหงขึ้นไปแลวก็
สูงเปนชั้น ๆ ขึ้นไปมันก็จะถอดทิ้งสมาชิก มันก็จะหางสมาชิกของตัวเองออกไปทุกที  
จะมีวิธียึดโยงอยางไรในระดับชาติ สันนิบาตสหกรณออกมาเปนชุมนุมระดับชาติ  
ระดับจังหวัด จะยึดโยงกับสมาชิกอยางไร จะคิดหรือจะคิดอยางไรวาตัวเองเปนตัวแทน
กรรมการทุกระดับ กรรมการทุกสหกรณ คิดไดไหมวาตัวเองเปนสมาชิก เปนตัวแทน 



 ๑๗๘ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๘๕/๒ 
 
สมาชิกทั้งหลายที่เขาเลือกเขาไปเพื่อที่จะบริหารจัดการเพื่อแกปญหาของพี่นองสมาชิก 
ชวยโอบอุมพี่นองสมาชิก ชวยสรางคุณภาพที่ดีแกสมาชิก แตไมใชเขาไปเพื่อที่จะไป
บริหารจัดการดวยตัวเอง แลวก็ไมฟงเสียงสมาชิกเลย ก็ฝากทานดวยนะคะวาดูหนอยวา
จะยึดโยงอยางไร ระหวางสมาชิกขางบนกับขาง เพราะวาอยาใหประชาธิปไตยทั้งหลาย
มันไปรวมศูนยอยูระดับบน ๆ ขึ้นไปเสียทั้งหมด ฝากถามอีกเปนขอสุดทาย มีบางราง 
นายทะเบียนสหกรณเปนทานอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ แลวก็บางรางก็จะเปน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดิฉันก็คิดอยางเดียวคะวา ถาใหญมากเวลาทานนอย 
แลวความคิด วิธีคิดของทานก็จะตางจากคนระดับลาง ๆ ไปมาก ถาเปนแคอธิบดีนาจะพอ 
ขอบพระคุณคะ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เหลืออีกทานหนึ่งนะครับ เชิญทานบัญญัติ เจนจันทร ครับ 
  นายบัญญัติ เจตนจันทร (ระยอง)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายแพทยบัญญัติ เจตนจันทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปตยครับ วันนี้ผมรูสึกยินดีมากที่ทางสภาไดมีโอกาส 
ไดหยิบยกเรื่องของพระราชบัญญัติสหกรณขึ้นมาปดฝุนนะครับ ------------------------------- 
 

- ๘๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๙ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      ศิริลักษณ (๒) ๘๖/๑ 
 
โดยมีรางของทั้ง ๓ แหลงจากคณะรัฐมนตรีและก็จากทาง ส.ส. ทั้งซีกรัฐบาลและ 
ฝายคานครับ ผมมีความใฝฝนอยางยิ่งที่จะใหพี่นองเกษตรกรที่ผมไดมีโอกาสสัมผัส 
ไดมีโอกาสที่จะใชสหกรณนั้นเปนเครื่องมือในการที่จะทําธุรกิจการเกษตร เพราะปจจบุนันี้
เทาที่ผมสัมผัสพี่นองเกษตรกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกที่ทํามาหากินกับ
ผลไมในปจจุบันนั้นผลไมนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาคุณภาพ แลวก็จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีการทําการตลาดไปสูตางประเทศ แลวก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี 
การบริหารจัดการเรื่องการขนสง รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดชวยเหลือเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางสวนผลไมโดยการชวยเหลือเปน
รายบุคคลเปนสวนใหญ ทานใดมีความเดือดรอนพยุงราคาอยางไรก็เปนเรื่องของแนวคิด
ของการที่จะเขาไปบริหารจัดการกับปจเจกบุคคลหรือเกษตรกรรายยอยก็ทําใหไมเกิดพลัง
ในการที่จะชวยเขาเหลานั้นใหไดรับการเยียวยาหรือชวยเหลืออยางยั่งยืน เพราะเกษตรกร
เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวแลวเขาไมมีเวลาหรอกครับที่จะคิดถึงการทําการตลาด เขามัวแต
ตัดผลผลิตของเขาออกมาสูตลาดนัดก็ไมทันแลว เพราะฉะนั้นสหกรณนั่นแหละครับคือ 
สิ่งที่ผมใฝฝนอยางยิ่งที่จะใหเกษตรกรที่ประกอบอาชีพใกลเคียงกันนั้นไดรวมกลุมรวมหมู
กันเพื่อที่จะไดแบงหนาที่กัน ทานใดถนัดทางดานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพเขาก็จะได
ดูแลกันเรื่องของคุณภาพ ทานใดที่เกงทางดานการคาขายเขาก็จะไดชวยกันไปทํา
การตลาด ทานใดที่เกงทางดานการบริหารจัดการบัญชีเขาก็จะไดสงสมาชิกนั้นไป
ฝกอบรม แลวก็พัฒนาทางดานการบัญชี สหกรณที่เปนแตละประเภทโดยเฉพาะสหกรณ
การเกษตรนั้นคือคําตอบของรัฐบาลที่จะเชื่อมใหเกษตรกรทั่วทุกภาคสวนของประเทศไทย
นั้นไดรับอานิสงสจากนโยบายของรัฐบาล ผมอยากจะชื่นชมหลักการเหตุผลของ 
รางพระราชบัญญัตินี้วาคือทางออกที่จะใหเกษตรกรนั้นมีความมั่งคั่งมีความมั่นคง 
ในทางเศรษฐกิจ และนี่คือชองทางในการเรียนรูประชาธิปไตยของพี่นองเกษตรกรและก็
กลุมอาชีพตาง ๆ ที่จะสามารถรวบรวมกันเปนสหกรณไดครับ ผมอยากจะใหฝาก
ขอคิดเห็นนี้ถึงกรรมาธิการวิสามัญที่จะตั้งขึ้นไดพิจารณาปรับปรุงในรายละเอียดของ 
รางพระราชบัญญัตินี้ใหสหกรณนั้นใหเกิดไดงายขึ้นนะครับ ทุกวันนี้พี่นองอยากจะรวม 
เปนสหกรณแตมีความรูสึกวามันยากมันอยูในอากาศไมอยูในรูปธรรมที่จะสามารถ 



 ๑๘๐ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      ศิริลักษณ (๒) ๘๖/๒ 
 
ดําเนินการไดโดยงาย เพราะฉะนั้นอยากจะใหคําวา สหกรณ นั้น คือวิถีชีวิตคนที่มีแนวคิด
รวมกันมีความตั้งใจ มีประชาธิปไตย มีทุนอันนอยนิดสามารถที่จะจัดกลุมกันเปนสหกรณ  
แลวภาครัฐโดยเฉพาะกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณเปนพี่เลี้ยงเขามาอยาง
รวดเร็ว แลวก็มีการทําการสหกรณเชิงรุกที่จะสงเสริมอํานวยความสะดวกใหมีการจัดตั้ง
สหกรณไดอยางโดยงาย แลวก็แนนอนสหกรณบางสหกรณก็คงจะตองไมประสบ
ความสําเร็จ บางสหกรณก็จะตองประสบความสําเร็จเหมือนธุรกิจที่เร่ิมตนแลวก็อาจจะ 
มีลมหายตายจากไปและก็ที่เจริญกาวหนา จะตองจัดใหมีการทําวาระแหงชาติ เร่ืองของ
การสงเสริมการสหกรณ ------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๘๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๑ 
สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               นภัสสร ๘๗/๑ 
 
รัฐบาลจะตองจัดสรรงบประมาณอุดหนุนใหเกิดการจัดตั้งสหกรณใหมากที่สุด แลวก็ 
เขาไปเปนพี่เลี้ยง เขาไปทําหนาที่บริหารจัดการชวยพี่นองประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เกษตรกร ซึ่งมีเปนจํานวนมากในประเทศไทยของเรา อยากใหพระราชบัญญัติอันนี้ที่ไดมี
การปดฝุนใหเปนเครื่องมือของรัฐบาล เครื่องมือของประชาชนที่จะทําใหเกิดความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งใหแกพี่นองประชาชน และก็เปนเวทีที่จะใหประชาธิปไตย 
รวมทั้งธรรมาภิบาลที่จะเกิดจากการบริหารจัดการในรูปสหกรณที่มีความไววางใจกัน 
แลวก็เมืองไทยนั้นจะไดเปนเมืองที่เรียกวามีการเคลื่อนไหว มีกลไกของสหกรณนั้น 
เปนกลไกหลักในการที่จะนําไปสูเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ผมอยากจะใหขอสังเกตวา
กระทรวงเกษตรและสหกรณนั้น ปจจุบันจะเหลือแตกระทรวงเกษตรนะครับ สหกรณนั้น
เกือบจะไมไดอยูในรูปธรรมที่จับตองไดในพี่นองประชาชนเลยครับ ทั้ง ๆ ที่ชื่อนั้นก็บงบอก
แลว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผมอยากจะใหทางรัฐบาลนั้นไดเปลี่ยนเปนกระทรวง
สหกรณและการเกษตรนะครับ กลับขางกันสักทีหนึ่ง  ใหสหกรณนั้นมีความเดน  
เมื่อมีสหกรณแลวคอยไปทําการเกษตร ปจจุบันถาหากวาทําการบริหารจัดการในรูปของ 
ปจเจกบุคคลแลวโอกาสที่จะประสบความลมเหลวนั้นเปนไปไดงายนะครับ ผมก็ฝาก
ขอคิดและก็ขอสังเกตตาง ๆ เพื่อทานประธานจะไดฝากถึงทานกรรมาธิการวิสามัญ 
ที่จะจัดตั้งขึ้นไดนําไปประกอบในการพิจารณาดวยครับ ขอกราบขอบพระคุณ สวัสดีครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ ถือวาการอภิปรายสิ้นสุดลงแลวนะครับ ตามขอบังคับการประชุม  
ขอ ๖๗ ผูเสนอรางมีสิทธิที่จะอภิปรายสรุปไดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผูเสนอรางทั้ง ๔ ราง  
มีทานใดประสงคจะอภิปรายสรุปไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ถือวาทั้ง ๔ รางสละสิทธิ์ที่จะอภิปรายสรุปนะครับ ไมติดใจที่จะสรุป การลงมติรับหลักการ
ผมขอเลื่อนการลงมติไปในการประชุมครั้งหนา หรือสัปดาหหนาครับ วันนี้ขอขอบคุณ
สมาชิกทุกทาน ขอปดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๑๐ นาฬิกา 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  

วันพฤหัสบดีที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
_____________________ 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปร่ือง   รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
  นางสาวยุพา  ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
       และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม

  นายสมบัติ  จันทรไพจิตร  ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๕ 
  นางวัฒนี  อุดมภักดี   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางชัญญาภัค  ทองมา  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางสาวชนิกา  ศรีสมวงษ  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
 
ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๕)

  นางศิริลักษณ  ภูติพงศโสภณ  นางนภัสสร  สุขเสริม 
  นางสาวสาริศา  สิงหเมธา  นางสาวสุทธิกานต  ม่ันนุช 

นางสาวนภา  วีรยุทธโกศล  นางสาวจิตตานันท  เลิศวิมลชัยศิริ 
  นางเพทาย  เรือนเรือง   นางสาวลักขณา  อนุอัน 
  นางสาววชิราภรณ  นันลังค  นางวัชรี  สะหาบ  
  นางสาวศิริวรรณ  สมัยสมภพ  นางณัฐชนก  วงษนิล 
  นางศิริลักษณ  สุวตัถี 
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
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